

เรื่องแรก ที่จะย้ำคือเรื่องโอกาสทางการศึกษา ๑๒ ปี ขอให้พีรจริงครับ เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน รองเท้า อาหารกลางวัน สิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน ทั้งหมดขอให้ท่านได้จัดการให้พีรจริง และวันนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี เพราะผมคิดว่า ข้อยุตินั้นเกิดความชัดเจนแล้ว ก็คือว่านักเรียนควรจะได้รับการพีรจริงตั้งแต่ระดับประถม ปีที่ ๑ ถึงมัธยมปลายและควรจะให้พีรจนไปถึงระดับปวช. ซึ่งอยู่ในนโยบายที่ท่าน เขียนไว้ด้วย แต่ท่านไม่ได้กำหนดไว้ให้ชัดเจนว่าเราจะดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ให้มี คุณภาพได้อย่างไร ผมอยากจะเรียนว่าจริง ๆ เรื่องพีรนี้ ท่านรองเลขาธิการ สพฐ. ขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่าน ดอกเตอร์สมเกียรติ ชอบผล ได้ให้สัมภาษณ์ เมื่อวานนี้ว่า ถ้าจะให้พีรตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแล้วต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ๒๐,๑๓๒ ล้านบาท ผมไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีจะรับทราบเรื่องนี้หรือไม่ และมีความจริงใจ ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับการพีรจริงหรือไม่ หรือเพียงแต่ว่าจะคิดในเรื่องของ การประชานิยม ไม่คิดในเรื่องของการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาคน อย่างแท้จริง ผมอยากจะทราบเรื่องนี้คือตัวเลขเพียงค่าใช้จ่ายที่ให้โรงเรียนดำรงอยู่ได้ แค่ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้าท่านต้องการที่จะให้พีรจริงและพัฒนาการศึกษาไปสู่ ความสำเร็จจริง ผมอยากเห็นรัฐบาลนี้ได้จัดตั้งงบประมาณและน่านโยบายไปสู่ การปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับ

เรื่องที่ ๒ ที่เป็นห่วงกันมากคือเรื่องคุณภาพการศึกษาครับ ผมอยากจะ เรียนว่าจริง ๆ แล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงเช่นเดียวกันว่า รัฐบาลได้แถลงนโยบาย เมื่อวานว่าจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับปวช.จนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งก็สวดยหฐนะครับ แต่ท่านทราบไหมครับว่า ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา นั้น จากการประเมินของหน่วยงานระดับสากลที่เราเรียกว่า ไอเอ็มดี (IMD) มีการประเมินการศึกษาไทยในเวทีโลกเมื่อปี ๒๕๔๙ ครอบคลุม ๕๓ ประเทศ ซึ่งจัดทำโดยสภาการศึกษา ท่านรัฐมนตรีครับ ผมอยากเรียนว่าวันนี้เราพบความเป็นจริงว่า คุณภาพของการศึกษาไทยนั้นน่าเป็นห่วงมากครับ เพราะอยู่ในลำดับที่ ๔๘ ในจำนวน ๖๑ ประเทศ ถ้ามาดูในการประเมินวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้วเราได้คะแนนเพียง

๔๑๗ คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโออีซีดี (OECD) ท่านประธานครับ ปัญหาเรื่องคุณภาพนั้นจริง ๆ นอกจากตัวเลขแล้วยังมีปัญหาเชิงพฤติกรรมมากเลยที่เดียวครับ เด็กจบการศึกษาระดับประถมศึกษาอ่านหนังสือไม่ออก เด็กจบระดับมัธยมศึกษาไม่สามารถค้นพบตัวเองได้ คนที่จบระดับอุดมศึกษาไม่มีงานทำ เด็กติดเกม ติดคอมพิวเตอร์ ติดเพื่อน เด็กชอบความสะดวก ความง่าย ๆ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยที่สมควร นี่ทำทนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ ผมอยากจะฝากคำถามสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าท่านจะปรับปรุงอย่างไร การสอนคณิตศาสตร์ ปรับปรุงอย่างไรเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ จะให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนจากครูที่มีคุณภาพได้อย่างไร จะมีเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร และจะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นไทย เพื่อสร้างคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม นี่ทำทนายมากครับ ยิ่งในระดับอาชีวศึกษานั้นผมอยากฝากเป็นคำถามผ่านท่านประธานว่า ท่านต้องยกระดับทักษะฝีมือระดับอาชีวศึกษาอย่างเป็นจริง ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าอีก ๓ เดือนคอยดูผลงานจะไม่มีการเรียนพิเศษแล้วหลังจากเวลาเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำทนายว่าท่านจะทำได้จริงหรือเปล่า ท่านอย่าเอางบประมาณรายหัวของอาชีวะมาจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพให้สำนักงานเลขาธิการเลยครับ ท่านเอาทุนเหล่านี้ไปฝึกทักษะจริง ๆ ให้นักเรียนและมีหน่วยวัดมาตรฐาน แล้วให้คำตอบแทนตามฝีมือในระดับมหาวิทยาลัยครับ ท่านประธานครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรื่องคุณภาพค่อนข้างมากทีเดียวที่เราควรเน้นบทบาทมหาวิทยาลัยในเชิงคุณภาพในการเป็นแหล่งความรู้ใหม่ได้อย่างไรครับ สร้างคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างไร แล้วก็ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่ นี่ผมโดนฝากมาหลายครั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏในต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยราชมงคลหรือแม้แต่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ท่านอย่าพูดเพียงแต่ว่าหาเสียงแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพื่อใช้ครูเป็นฐานทางการเมือง ผมคิดว่านั่นคือการพูดที่คนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะต้องมองโดยภาพรวมมากยิ่งขึ้นครับ

๒๐๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๙๗/๓

เรื่องที่ ๓ คือคุณภาพครู ผมขออนุญาตที่จะย้าว่าไม่มีทางที่เราจะปฏิรูป
การศึกษาได้สำเร็จ ถ้าเราไม่สามารถปฏิรูปครูได้สำเร็จ ผมไม่มีเวลาที่จะอภิปรายในเรื่องครู
แต่ที่ผมฝากท่านรัฐมนตรีสั้น ๆ ว่า ๑. อย่าเอาครูมาเป็นฐานทางการเมืองครับ -----

- ๙๘/๑

๒. ก็คือว่าอย่าทำตนเองเป็นครู เหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีนี่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แล้วไปสอนผิด ๆ ถูก ๆ เป็นบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้อง ท่านไม่ต้องเป็นครู ท่านเป็นอดีตปลัด ท่านพูดผมชอบใจว่าท่านไม่เข้าใจในเรื่องการศึกษา แต่ผมคิดว่าท่านสามารถบริหารกระทรวงศึกษาธิการได้โดยความคิดของผม แต่ผมย้ำว่าอย่าไปเอาครูมาเป็นฐานทางการเมือง สิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือว่า สิทธิประโยชน์ของครูตามกฎหมาย ท่านเร่งรัดให้เขาเถอะครับ วิทยูฐานะท่านรีบประเมินผล โดยระบบประจักษ์ โดยระบบคุณธรรม ไปวัดที่ตัวนักเรียน การแก้ไขปัญหานี้สินครู รัฐมนตรีช่วยว่าการออกมาสัมภาษณ์แบบทุกคนก็รู้กัน ครูมีหนี้สิน ๑.๕ แสนราย มีหนี้สิน ๕ แสนล้านบาท แต่สิ่งที่ผมคิดว่าครูอยากจะทำคือท่านจะเข้าไปสู่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรครับ และที่สำคัญที่สุดคือท่านจะต้องแก้ปัญหาคารกระจายอัตรากำลังครู การแก้ปัญหาคารขาดแคลนครู โดยเฉพาะครูที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ไปสอนต้องทำทันที และต้องเริ่มทุนวิจัยให้กับเพื่อนครูเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะครับ

เรื่องสุดท้าย ที่อยากจะเรียนผ่านท่านรัฐมนตรีก็คือว่า เรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ได้แถลงเมื่อวานนี้ว่า จะเพิ่มโอกาสให้เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ผมอยากจะเรียนท่านประธานนะครับว่า จริง ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการเองก็ออกมาพูดว่า ท่านจะต้องผลักดันเรื่องให้มีทุนสำหรับกองทุนกู้ยืมให้นักเรียนได้กู้ยืมโดยใช้กองทุน กรอ. เรื่องนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนก็คือว่าทุกฝ่ายทุกคน ท่านรัฐมนตรีครับ ท่านไม่ต้องมาพูดหรือไม่ต้องแถลงข่าว ผมว่าตรงกันก็คือว่า ทุกคนต้องการให้นักเรียนนั้นมีทุนเพื่อเปิดโอกาสให้แก่วัยรุ่นได้ศึกษาต่อ ตรงนี้ไม่มีใครขัดข้องครับ แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เพื่อนสมาชิกพูดเมื่อวานนี้ว่า กศย. ความจริง กศย. ไม่ใช่ครับ กศย. คือเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๓๘ โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีขณะนั้น แล้วก็ได้มีการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๓๙ ๔,๐๐๐ ล้านบาท ผมเป็นกรรมาธิการร่างกฎหมายเงินกองทุนกู้ยืม ในขณะนี้นายแพทย์ธาดา มาร์ติน ได้แถลงเมื่อวันที่ ๑๓ ว่า ได้มีเงินกองทุนกู้ยืมที่นักเรียนได้ผลประโยชน์ไปแล้วตอนนี้

๒.๗ ด้านราย เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีกฎหมายรองรับเป็นที่เรียบร้อย และกองทุนนี้ ได้ดำเนินการมาแล้ว ๑๒ ปี ตอนเราว่างเราคิดว่าถ้ากองทุนนี้ดำเนินการครบ ๑๓ ปี จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนลูกคนยากคนจนได้มีเงินกองทุนที่จะกู้ยืมเรียนได้ครับ แต่ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาไปเปลี่ยนให้ลูกคนรวยหรือให้คนที่มีโอกาส ไม่ใช่ลูกคนจน กู้ยืมเรียนได้ด้วย เปลี่ยนมาเป็น กรอ. ซึ่งผมก็จริง ๆ ไม่ขัดข้องนะครับ ถ้าเรามีงบประมาณที่จะเพียงพอ แต่วันนี้เราไม่น่ามาถกเถียงกันว่าเราจะใช้ซื้ออะไร สิ่งที่เราอยากจะทำผมเรียนว่าเงินกองทุน กยศ. นั้นมีกฎหมายรองรับ มีกฎหมายรองรับแล้ว ท่านจะปรับปรุงเพื่อจะให้ลูกคนที่รวยกว่าได้กู้ไปด้วยโดยกู้เฉพาะค่าเล่าเรียน ตรงนี้ ผมคิดว่าไม่มีใครขัดข้อง แต่ผมขอความกรุณาท่านประธานผ่านไปรัฐมนตรีครับ ลูกคนจนต้องได้รับเงินกองทุนกู้ยืมและมีเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ด้วยครับ เพราะคนยากคนจนนั้นเขาไม่สามารถพอที่จะมีเงินอุดหนุนไปใช้ในการให้ ศึกษาต่อ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ดูแลตรงนี้ และผมคิดว่าในขณะนี้เรามีเงินก้อนนี้ อยู่แล้ว ๓ แสนกว่าล้านบาท จากการเริ่มต้นที่ผมคิดว่าทุกคนก็รู้ว่าเป็นอย่างไร ผมไม่อยากจะให้รัฐมนตรีต้องมาพูดถึงว่าสิ่งเหล่านี้ก่อเกิดมาจากพรรคผมนะครับ แต่ผมอยากจะเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถร่วมกันเดินหน้าได้ ถ้าเราหวัง ผลประโยชน์ของลูกหลานของเราในอนาคต และเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนนั้น เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ท่านประธานครับ ลูกคนยากคนจนอย่างพวกผมนั้นกว่าจะเดิน ขึ้นมาสู่บจุดที่ได้รับการศึกษาถึงปริญญาตรี ปริญญาโทเป็นเรื่องยาก ผมคิดว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นคนบ้านเดียวกับผม กว่าท่านจะเดิน มาถึงจุดนี้ ผมคิดว่าท่านก็คงตระหนักในเรื่องนี้ แต่ว่าท่านอย่าให้การเมืองมาครอบ และที่สำคัญที่สุดผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ หลายท่านนั้นเป็นคนดี แต่ช่วงที่ผ่านมาถูกการเมืองนั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง และที่สำคัญ ที่สุดก็คือว่าบางช่วงถูกการเมืองล้วงลูก กระทำสิ่งที่เป็นอภัยตามที่ผมได้กราบเรียน ต่อท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีแล้ว ผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่า วันนี้หลังจากเรา แลกนโยบายตรงนี้ ก็จะเป็นจุดร่วมกันที่ผมอยากเห็นว่าเดือนพฤษภาคมนี้ ลูกหลาน

๒๐๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๙๘/๓

ของเราจะได้รับการศึกษาที่ฟรีจริง และที่สำคัญที่สุดเราได้มาร่วมกันในการที่จะพัฒนา
การศึกษาของชาติ -----

- ๙๙/๑

ซึ่งไม่มีหนทางใดที่เราจะพัฒนาคนของเราเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
หนทางเดียวเท่านั้นคือทางฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเราต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ
และต้องผลักดันไปร่วมกันโดยไม่คิดว่าครูและการศึกษานั้นเป็นฐานทางการเมือง
แต่ครูและการศึกษานั้นเป็นปัญญา เป็นปัญญานิยมที่จะช่วยสร้างชาติในอนาคตร่วมกัน
ขอบคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เกินไป ๓ นาทีนะครับ ผมคิดว่า
อย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะตัดบท เพราะทุกคน ทุกพรรคมีเวลาอยู่แล้ว ถ้าเพื่อนที่นั่งข้าง ๆ
คิดว่าที่พูดอาจจะกินเวลาของเพื่อนมากไปก็สะกิดกันเองก็แล้วกัน เพราะเวลาเขาจะนับไป
ทุกวินาทีนะครับ ต่อไปคุณชัชวาลย์ครับ

นายชัชวาลย์ ธนาคนานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สิงห์บุรี) : กราบเรียน
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายชัชวาลย์ ธนาคนานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสิงห์บุรี พรรคชาติไทย ผมกราบเรียนท่านประธานครับว่า วันนี้หลังจากได้ฟัง
แถลงนโยบายของรัฐบาล ผมรู้สึกดีใจที่ในที่สุดการเมืองไทยก็มีทางออก มีรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง มีนโยบายที่จะมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้แถลงนโยบาย
ก็จะได้เริ่มทำงาน ทำหน้าที่แก้ไขปัญหามาของชาติบ้านเมืองของเราต่อไป และเร่งดำเนินการ
ตามนโยบายเหล่านี้ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่อย่างไรก็ดีผมได้ศึกษา
นโยบายหลายข้อพบว่าบางเรื่องที่ยกขึ้นไว้แล้วผมไม่สบายใจจึงอยากจะฝากทาง
ท่านประธานผ่านทางรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย ข้อ ๑.๑๑ เป็นเรื่องการสร้างระบบ
ประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร ความเสี่ยงคือ ความสูญเสีย ความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างไม่แน่นอน ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าความเสี่ยงมันเริ่มจะเป็นความแน่นอนแล้ว
เพราะ ๓-๔ ปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง เกษตรกร พี่น้องชาวไร่ ชาวนาที่บ้านนี้ผมเจ๊งทุกปี
เพราะน้ำท่วมทุกปี ปี ๒๕๔๙ ก็น้ำท่วม ปี ๒๕๕๐ ก็น้ำท่วม ไร่นาเสียหายหมดนะครับ
ถึงไม่ท่วมก็มีปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น เพลี้ยระบาด หนูนาระบาด ผลผลิตไม่ได้
ตามเป้าหมาย ขาดทุนทุกคนครับ ตอนนี้อยู่ที่ทุกคนรอดแต่พอกันี้ อยากพอกันี้ อยากแก้ปัญหา
เรื่องนี้สินเพราะว่าไปไม่รอดแล้ว ผมคิดว่าการใช้คำว่า ประกันความเสี่ยง ให้กับพี่น้อง

เกษตรกรเป็นคำที่น่าเป็นห่วง เพราะการประกันความเสี่ยงหมายความว่า เราต้องให้ความเสียหายเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะมาประกัน มาช่วยเหลือ แต่เกษตรกรไม่ต้องการสิ่งนั้น ต้องการการป้องกันปัญหา ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาหลัก ๆ บางเรื่องเป็นปัญหาที่ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำเป็นนโยบายแห่งชาตินี้แก้ปัญหาก็ได้ ผมยกตัวอย่าง เช่น ปัญหาน้ำท่วม เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดเกือบทุกปีแล้วนะครับ ไม่ใช่เฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำภาคกลางหรือที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัญหาน้ำท่วมจริง ๆ คนที่อยู่ในที่ลุ่มริมแม่น้ำเขาทราบดีครับ น้ำมันก็เอ่อล้นตลิ่งเป็นประจำทุกปี เป็นธรรมชาติของมัน แต่ในช่วงหลังมานี้ เออว่า ๑๐ กว่าปีหลังมานี้มันผิดธรรมชาติ ผิดธรรมชาติทั้งเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ซึ่งนักวิชาการก็บอกว่าเป็นภาวะโลกร้อน ความร้อนของโลกก็ทำให้อุณหภูมิในทะเลระเหยขึ้นมามาก เกิดความชื้นในอากาศมาก ทำให้ฝนตกมากเวลามีช่วงฤดูกลางของมรสุมในฤดูฝน เพราะไอน้ำในอากาศมาก แต่อีกปัจจัยหนึ่งผมคิดว่านอกจากน้ำฝนที่มากแล้วมันเป็นเรื่องของโครงสร้างระบบชลประทาน ถนนหนทาง รวมถึงบ้านเมืองของเราที่มีการพัฒนาแล้วไปปิดเปิดระบบธรรมชาติ หลายพื้นที่ไม่เคยน้ำท่วมเดี๋ยวนี้ก็น้ำท่วม หลายพื้นที่น้ำท่วมประจำกลับไม่ท่วม เพราะมีการสร้างระบบชลประทาน มีการสร้างถนน สร้างประตูระบายน้ำ สร้างคันกั้นน้ำเต็มไปหมดแต่ไม่เป็นระบบ -----

พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในแนวคันกันน้ำก็จะน้ำท่วมซ้ำซากท่วมจนคนอยู่ไม่ได้ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในแนวป้องกันก็ท่วมบ้างไม่ท่วมบ้าง อย่างไรก็ตามก็ปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะวันนี้เนื่องจากระบบการป้องกันน้ำท่วมที่ไม่มีการวางแผนอย่างบูรณาการทำให้น้ำทั้งหมดถูกบีบจากภาคเหนือทั้งหมด ถูกบีบลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ถูกบีบด้วยระบบชลประทาน ด้วยคันกันน้ำ ด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่ผมได้กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านลุ่มเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้นทุกปี จากเมื่อก่อนน้ำท่วม ๑๐ ปีครั้ง ๕ ปีครั้ง ที่นี้ท่วมทุกปีครับ ท่วมจนวันนี้คนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาน้ำท่วมเสร็จเขาต้องปรับปรุงบ้านกัน เดียวนี้เขาไม่ปรับปรุง เขาไม่ทาสี เขาไม่ดูแลบ้านแล้ว เพราะเขากะว่าปีหน้าก็ท่วมอีก เป็นปัญหาใหญ่ครับ แต่ปัญหาที่หนักกว่านั้นคือว่าวันนี้เมื่อเกิดน้ำท่วมนี้มันไม่ได้ท่วมเฉพาะบ้านเรือนราษฎร ท่วมพื้นที่นาด้วย พื้นที่การเกษตร เพราะว่าเมื่อระดับน้ำในเจ้าพระยาสูงขึ้นน้ำในพื้นที่นาซึ่งเมื่อมีฝนตกหรือมีน้ำจากทางเหนือไหลลงมากก็ต้องไหลระบายลงสู่แม่น้ำ แต่วันนี้ก็มีปัญหาอีกเพราะว่าเมื่อมีการสร้างคันกันน้ำและมีปัญหว่าน้ำในระดับแม่น้ำเจ้าพระยาสูงมากน้ำก็ไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่นาได้ สุดท้ายพื้นที่นาก็เสียหายอีก เสียหายทั้งหมดไม่มีการบริหารจัดการแล้วปัญหาที่ผมเป็นห่วงมากตอนนี้คือปัญหาทางสังคม เป็นความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ เพราะว่าวันนี้ทุกจังหวัดไปถามดูเวลามีปัญหาน้ำท่วมจะมีคนอยู่ ๒ กลุ่ม กลุ่มที่อยู่ในคันกันน้ำหรือคนที่น้ำไม่ท่วมก็จะมาป้องกันไม่ให้น้ำออกไปท่วมพื้นที่เขา แต่คนที่อยู่นอกคันกันน้ำ เช่น อยู่ริมแม่น้ำแล้วไม่มีการป้องกันนี้ น้ำจะท่วมมาก บางทีท่วมสูง ๒-๓ เมตร มิดหัวนะครับ ซึ่งปกติไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น แต่เนื่องจากระดับน้ำขึ้นมาสูงเท่ากับคันกันน้ำนั้นแหละครับ น้ำจะขึ้นมาสูง ๒-๓ เมตร ก็เกิดความเครียดความตึงเครียด อีกคนหนึ่งก็พยายามกันน้ำไม่ให้ออกไป คนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมก็อยากจะให้น้ำออกไปเพราะคิดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนเขาบ้าง หลายพื้นที่มีการยิงกันนะครับ มีการฆ่าฟันกันนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาคุมครับ มาคุมพื้นที่ที่เป็นคันกันน้ำที่เป็นจุดวิกฤติ เพราะประชาชนยิงกันฆ่ากันเพราะเรื่องน้ำท่วม ผมจึงคิดว่าปัญหาน้ำท่วมนี้ไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ นะครับ เป็นปัญหาที่ตอนนี้รัฐบาลต้องเข้ามา

ดูแลแล้วครับ ต้องมีคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมในทุกลุ่มน้ำ
 อย่างเป็นระบบ พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ชุมชนที่ต้องสร้างคันกันน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำ
 เจ้าพระยาริมตลิ่งต่าง ๆ นี้ต้องทำใหม่ครับ ต้องทำก็รีบทำ ศึกษา อย่างเช่นผมยกตัวอย่าง
 บางที่เป็นเขตชุมชน เป็นเทศบาล เป็นตลาด มีอำเภอก็มีที่ว่าการอำเภอ มีโรงพยาบาล
 มีธนาคาร มีศูนย์การค้าต่าง ๆ มากมาย มีคนเป็นหมื่น อย่างเช่นที่เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
 น้ำท่วมทุกปี ทุกครั้งที่ท่วมแล้วท่วมหนัก เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
 ท่านก็ไปเยี่ยมน้ำท่วมที่อินทร์บุรีไปกับผมท่านยังตกใจว่าทำไมเมืองที่เป็นเมือง เป็นตึก
 เป็นห้างร้านมากมายนี้ น้ำท่วมเหมือนเมืองใต้บาดาลเลย อยู่กันได้อย่างไร ทุกคนก็เรียกร้องว่า
 ถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายได้ใหม่ในการทำระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน พื้นที่ที่มี
 ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เดียวกันพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางด้านการเกษตร
 รัฐบาลจะดูแลอย่างไร วันนี้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมอย่างไม่มีระบบ
 ไม่มีการป้องกัน ผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาคุยกันว่าเมื่อน้ำมาน้ำจะไปไหนได้บ้าง
 พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ที่ต้องน้ำท่วม รัฐบาลจะดูแลอย่างไร จัดเงินชดเชยอย่างไร วันนี้ประชาชน
 ไม่รู้เลยว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยอย่างไร ไม่มีระบบ ถ้าเราประกาศให้เขาทราบว่าเป็นพื้นที่
 ที่น้ำจะท่วมให้เขาหยุดการทำนาได้ใหม่ในช่วงนี้ ให้เงินชดเชยเขาครับ ชดเชยรายได้
 ผมว่าพี่น้องเกษตรกร พี่น้องชาวนาเข้าใจครับ แล้วเขาจะไม่ทำนาด้วย เขาจะยินดีรับน้ำ
 แต่เราต้องมีการพูดคุยกัน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญผมคิดว่านอกจาก
 เราดูแลเรื่องปัญหาน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้ว ปัญหาปัจจุบันเรื่องหนึ่ง
 ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากคือปัญหาต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกร เราพูดถึงราคาน้ำมัน
 เชื้อเพลิง ราคาแก๊สหุงต้มแพงเป็นห่วงกันทั่วประเทศ แต่รัฐบาลยังไม่พูดถึงราคาปุ๋ยเคมี
 ราคาสารเคมีที่ใช้ของเกษตรกรนี้เยอะมาก คนหนึ่งใช้ต่อไร่หลายพันบาท -----

๒๑๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๐๑/๑

ปัจจุบันราคาปุ๋ยขึ้นมาเท่าตัวในช่วงเวลา ๒-๓ ปี แล้วเมื่อไม่กี่ปีนี่ปุ๋ยยูเรียลูกละ ๕๐ กิโลกรัม อยู่ที่ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ บาท พี่น้องชาวนาบ้านกันแล้วว่าแพงเหลือเกิน วันนี่ขึ้นไป ๘๐๐ บาทแล้ว ขึ้นมาเท่าตัว อัตราการขึ้นนี่ขึ้นมากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอีก ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลเรื่องราคาปุ๋ยเคมี ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ จริงอยู่เราอาจจะพึ่งปุ๋ยอินทรีย์หรือสารอื่น ๆ เข้ามาใช้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันหนีไม่พ้น ผมได้ข่าวมาว่ารัฐบาลก็คิดอยู่ว่าจะเข้ามาแทรกแซง ฝากไปทางรัฐบาลว่าเราต้องดูแลเรื่องปุ๋ยให้มีแทรกแซงกลไกตลาด วันนี่ผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีมีอยู่ไม่กี่รายเอง ซึ่งอาจจะมีการสมยอมราคาค้ากำไรเกินควรหรือไม่ รัฐบาลต้องเข้าไปดู หามาตรการในการดูแลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ก็ขอฝากนโยบายในการดูแลพี่น้องชาวนา ไร่นา เกษตรกร แล้วก็ขอให้รัฐบาลตั้งใจดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมให้ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณภัทรครับ

นายภัทร คำพิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : กราบเรียน ท่านประธานรัฐสภา ผม ภัทร คำพิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสมาชิก ความจริงมีเรื่องหลาย เรื่องที่สามารถที่จะอธิบายได้และผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เช่น นโยบายเอื้ออาทรซึ่งมีปัญหาอยู่ แล้วก็ทางรัฐบาลก็จะดำเนินการต่อ แต่ในส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านประธานก็กรุณาหารือนะครับ เราก็พยายามที่จะพูดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เราควรจะมีส่งให้รัฐบาลต่อไป เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานโทษที่เอื้อชื่อท่าน ท่านได้อธิบายไปแล้ว จะไม่อธิบายก็ได้ ถ้าเป็นเรื่องที่รัฐบาลถ้าทำแล้วทำดีก็คงจะไม่มีปัญหา เรื่องนั้นคือเรื่องสื่อมวลชนครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในวงการศึกษาของผมเอง ปัญหาของเรื่องสื่อมวลชนเป็นที่น่ายินดีที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็มีมีความสำคัญนะครับ ความสำคัญของการพูดคุยเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีการกำหนดนโยบายดังกล่าวไว้เพียง ๒ ประโยค ในข้อ ๘.๓ ความสำคัญที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษรก็คือว่ามีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

๒๑๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๐๑/๒

ถัดไปก็คือ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะกำหนดไว้เพียง ๒ บรรทัด ในเรื่องนโยบายดังกล่าว แต่ผมขอเรียนว่ามันมีอยู่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลก็คงจะต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ๑. นโยบาย ๒ บรรทัดดังกล่าวในข้อ ๘.๓ ๒. นโยบายที่ท่านกำหนดว่าจะให้มีการสมานฉันท์ เป็นนโยบายเร่งด่วนคือสร้างความปรองดองแห่งชาติ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติ ให้เกิดความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันที่ ๓ ถ้าท่านไปดูรัฐธรรมนูญ หมวด ๓ รัฐธรรมนูญที่หลายคนในที่นี้รังเกียจว่ามันมีที่มาที่ไม่ชอบ แต่ก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ก่อให้เกิดการเลือกตั้งในคราวนี้ ขณะเดียวกันก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ผมเชื่อว่า และหลาย ๆ คนก็ได้พูดว่าในหมวด ๓ ซึ่งว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น เป็นหมวดที่มีความก้าวหน้ามากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใด ๆ สิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่ ๑๒ ประการ ๑๒ ข้อย่อยที่อยู่ในหมวด ๓ นี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ก้าวหน้า ทั้ง ๓ ประการทั้งหมดนี้จะต้องอาศัยเรื่องสื่อมวลชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น

- ๑๐๒/๑

๒๑๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๑๐๒/๑

เพราะฉะนั้นนโยบายไม่ว่าท่านจะเขียนอยู่เพียง ๒ บรรทัดหรือไม่ก็ตาม หากเจตนารมณ์ของรัฐบาลจะบริหารบ้านเมืองโดยมุ่งหวังให้เกิดความปรองดอง มุ่งหวังให้เกิดธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อที่ประชุมนี้ไปเมื่อวาน ท่านต้องอาศัยทั้ง ๓ ประการ และอาศัยสื่อมวลชนเป็นเสาหลัก ที่สำคัญปรัชญาที่เหนืออื่นใด ท่านทูลวิทย์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกท่านหนึ่งท่านได้พูดไปเมื่อวานแล้วครับ ท่านว่าสื่อมวลชนเป็นเสาหลักอันหนึ่งที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น หลายท่านพูดถึงความเป็นประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งคราวนี้ แต่ผมคิดว่าถ้าเรายังไม่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนมากพอ เราก็คงไม่อาจจะวางเสาหลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องสื่อมวลชนค่อนข้างมากหลังจากที่ท่านได้เข้ารับตำแหน่ง แม้ว่านโยบายจะกำหนดไว้สั้นเพียงนิดเดียวและไม่ได้เป็นนโยบายที่เร่งด่วน แต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเรื่องนี้ในที่สาธารณะเสมือนเป็นเรื่องเร่งด่วน ขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในเชิงที่จะจัดระบบสื่อมวลชนบ้าง จัดระเบียบสื่อมวลชนบ้าง ประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความคลางแคลงใจในหมู่สังคมและในหมู่สื่อมวลชนพอสมควร ทั้ง ๒ ท่านที่ได้กล่าวไปแล้วนี้ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีผมเห็นด้วย แล้วก็ขอเรียนตามตรงเลยว่าสนับสนุนท่านถ้าหากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความไม่ชัดเจนจากที่ทั้ง ๒ ท่านได้กล่าวในที่สาธารณะนี้เองทำให้เกิดความคลางแคลงใจขึ้นในสังคม ไม่ต้องไปโทษอื่นใดนะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปยัอนดูด้วยว่าสมัย ๖ ตุลาคมนั้นใครปิดหนังสือพิมพ์ที่มีวิวาทะไปเมื่อวานนี้ เพราะว่าสิ่งที่ปิดหนังสือพิมพ์นั้นจะเป็นมือที่มองไม่เห็นเหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดบ่อย ๆ แต่มันเป็นมือที่มองไม่เห็นในสมัย ๖ ตุลาคมหรือไม่ นั่นเรื่องหนึ่ง แต่ภาพหลอนของคนมีอยู่ ๒ ประการ ๑. ประชาชนรู้สึกที่รัฐบาลทุกชุดที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินมักจะใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง ข้อนี้เมื่อคืนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกโทรทัศน์เพื่อชี้แจงในเรื่องการจัดระบบสื่อ พิธีกรทางสถานีโทรทัศน์ก็ได้ถามท่านว่าจะเอาพนักงานไอทีวี (ITV)

๒๑๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๑๐๒/๒

เข้ามาทำงานในสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ไซหรือไม และแค่นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ช่อง ๑๑ ได้รับความสนใจมากขึ้นหรือเปล่า คำถามของท่านพิธีกรดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดและความหวาดผวาของคน ของข้าราชการกิติ ของประชาชนกิติ ในการที่พรรคการเมืองมักจะเอาสื่อของรัฐไปเป็นสื่อของพรรคการเมืองนั้น ยังมีอยู่ในหมู่ของประชาชนและหมู่ของข้าราชการ ขณะเดียวกันความคลางแคลงใจ ของสื่อมวลชนเองย่อมเกิดขึ้น เพราะว่าเรามีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนี้ตลอดมาว่า รัฐบาลใด ๆ ก็ตามที่ขึ้นมามักจะพยายามควบคุมสื่อมวลชน ท่านทั้งหลายครับ ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้นจะไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าได้วางอยู่บน หลักสำคัญประการหนึ่งก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงต่าง ๆ นั้น หรือ ๓ ข้อที่ว่า ได้แก่นโยบาย ๘.๓ การปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวด ๓ และในเรื่อง ของรัฐธรรมนูญ นโยบายเร่งด่วนของท่านเรื่องปรองดองแห่งชาติ ๓ ประการนี้ถ้าวางอยู่บนหลักของที่ว่าให้เป็นเสรีภาพของประชาชน โดยนำหน้าโดยเสรีภาพของสื่อมวลชนแล้ว ปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น สิ่งที่รัฐบาลจะทำ ผมคิดว่าน่าจะพิจารณาอยู่ใน ๒ ประการ ก็คือด้านหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางด้านโครงสร้าง ๒. เป็นการเปลี่ยนแปลง ในทางด้านทัศนคติ -----

ผมรับฟัง สดดับรับฟังสิ่งที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดถึงเรื่องการจัดระบบสื่อ ในรอบสัปดาห์ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดต่อที่สาธารณะแล้ว ผมคิดว่าประเด็นที่ท่านพูดถึงนั้นจะเน้นหนักไปทางด้านทัศนคติมากกว่า ท่านพูดถึงการเพิ่มตัวละครมากขึ้น ผู้เล่นมากขึ้นในวงการสื่อมวลชน เพื่อที่จะให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม ความเป็นกลางและเป็นธรรมนี้ถ้าพูดไปก็อาจจะเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันไปอีกว่า ถ้าเป็นความเป็นกลางและเป็นธรรมในทฤษฎีของท่านนายกรัฐมนตรีนี้ จะมีความเป็นกลางและเป็นธรรมในสายตาของคนอื่นหรือไม่ เมื่อคืนก็มีคนถามว่า เมื่อจัดเวลาให้ฝ่ายรัฐบาลแล้วจะจัดเวลาให้ฝ่ายค้านหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าเรื่องทัศนคติปล่อยมันไปเถอะ มีการตรวจสอบจากสื่อ มีการตรวจสอบจากผู้อ่าน มีการตรวจสอบจากสังคมเอง แต่สิ่งที่รัฐบาลควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ การปรับปรุงในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสถานการณ์บัญญัติแห่งชาติซึ่งกำลังจะหมดอายุในไม่กี่วันข้างหน้า ในรอบปีที่ผ่านมาจะเป็นบรรยากาศของคณะปฏิวัติหลายคนรังเกียจว่าไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ผมขอเรียนท่านอย่างหนึ่งว่าสถานการณ์บัญญัติแห่งชาติได้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิของสื่อมวลชนไปมากทีเดียว เราได้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไซตรอนของการจำกัดเสรีภาพของหนังสือพิมพ์อย่างน้อย ๕ ฉบับ คือ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ บางฉบับออกในสมัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีในยุคปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หนึ่งในฉบับนั้นเป็นการประกาศให้ ๕ บุคคลได้มีหน้าที่ในการเซนเซอร์ (Sensor) ชาวเราได้ยกเลิกกฎหมายเหล่านี้ ได้ออก พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งจัดระบบสื่อมวลชนทางวิทยุและโทรทัศน์ใหม่ ในระยะต่อไปรัฐบาลชุดนี้จะทำหน้าที่สำคัญต่อไปอีกคือจัดสรรเรื่อง กสทช. ซึ่งจะเป็นคนที่ให้สัมปทานสื่อรายต่อ ๆ ไปในอนาคต นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท่านเขียนนโยบายน้อยเกินไปแล้วจึงถูกท้วง เพราะท่านกำลังจะทำหน้าที่ที่สำคัญครับ

๒๑๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

นิวรา ๑๐๓/๒

ประการถัดไป แม้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนไปพอสมควร แต่ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นปัญหาอยู่ ซึ่งผมคิดว่าถ้ารัฐบาลพยายามจะจัดระบบท่านนายกรัฐมนตรีกำลังจะจัดระบบควรจะนำไปพิจารณา กฎหมายเหล่านั้นมีอะไรบ้าง พ.ร.บ. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งให้อำนาจรัฐในการเซนเซอร์ข่าว พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ซึ่งปิดปากสื่อมวลชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์หรือการนำเสนอพระสงฆ์ที่ไม่ได้เป็นพระสงฆ์ที่แท้จริง ทำผิดพระธรรมวินัย อย่างนี้เป็นต้น มีกฎหมายอีก ๒-๓ ฉบับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าทางรัฐบาลได้ให้ความสนใจในการจัดระบบสื่อแล้วมาแก้ไขตรงนี้เสีย ท่านเองก็จะได้รับการสรรเสริญว่าเป็นคุณูปการ แล้วก็เป็นผู้ที่ริเริ่มที่ก่อให้เกิดความมั่นคงในหมู่ของสื่อมวลชนและนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามมีกรอบอยู่ ๒-๓ ประการที่ผมคิดว่าผมใคร่จะเสนอแนะท่านรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ประกอบการพิจารณาเพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป ความทั้งหมดนั้นผมขอเรียนว่าถ้าท่านได้ทำตามที่ว่าแล้วปัญหาเรื่องการปรับปรุงเรื่องสื่อมวลชนก็คงจะไม่มีอุปสรรคอะไรนัก

ข้อแรก ผมคิดว่าท่านต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด ในช่วงที่เริ่มต้นที่ท่านพูดถึงเรื่องการจัดระบบสื่อ จัดระเบียบสื่อ ผมเขียนตามตรงว่าท่านไม่ได้ดูกฎหมายเลยครับ -----

๒๑๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๐๔/๑

ซึ่งน่าตกใจว่าท่านที่มาจากกรเลือกตั้งไม่ได้ดูกฎหมาย ท่านพูดถึงเรื่องสถานีโทรทัศน์ สื่อสาธารณะ พูดถึงการจะเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรต่าง ๆ ซึ่งผมขอเรียนว่ากฎกติกาต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร เพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูรัฐธรรมนูญเอาไว้

ข้อที่ ๒ เรื่องของความโปร่งใส เนื่องจากการจัดระบบสื่อต่อไปนี้จะมีการให้สัมปทานเรื่องโทรทัศน์และวิทยุต่อไป ผมขอเรียนว่าถ้าท่านทำด้วยความโปร่งใส ไม่ได้เอาพรรคเอาพวกเพียงแต่ลำพัง เรื่องนี้จะผ่านไปได้แล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีครับ แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามผมคิดว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่หนักหน่วงสำหรับรัฐบาลโดยรวมต่อไป

ข้อที่ ๓ ท่านควรจะคำนึงถึงการมีส่วนร่วมครับ ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องนี้โดยเฉพาะที่มาจากพรรคพลังประชาชน โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งพยายามที่จะประกาศว่าจะจัดระบบสื่อเอง ท่านคงเจ็บปวดในช่วงที่ท่านได้อยู่ในบรรยากาศของการรัฐประหาร ผมคิดว่าทุกท่านที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วออกไปเป็นฝ่ายค้าน หรือออกไปโดยที่ไม่มีตำแหน่งมักจะเจ็บปวดเสมอในเรื่องของสื่อมวลชน เพราะอะไรครับ เพราะใครเข้ามาก็ใช้สื่อของรัฐมาเป็นกระบอกเสียงของตนเอง และย้ายคนอื่น ผมขอเรียนแนะนำว่าท่านแปลพลังของความเจ็บปวดไปสู่ความถูกต้องเถอะครับ แปลในสิ่งที่ถูกทำให้มันเกิดขึ้น อย่าได้ไปซ้ำรอยในอดีตของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจะโดยรัฐบาลใดก็ตาม เอาสื่อที่ถูกต้องไปเป็นสื่อของคนอย่างแท้จริง เราจะทำได้อย่างไรครับ เราจะทำได้ก็โดยให้ทุกฝ่ายได้เข้าถึงสื่อและใช้สื่อมวลชนอย่างทั่วถึง สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น กระบวนการที่มีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นนี้มีอยู่ในสถานีโทรทัศน์สาธารณะ มีสภาผู้ชม มีกระบวนการสรรหา คณะกรรมการบริหาร แต่กระบวนการที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึง และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงว่าจะจัดระบบสื่อ นั้น ผมเรียนตามตรงว่าไม่มีหลักประกันให้กับสาธารณชนเลย ไม่มีกระบวนการที่ว่าเลย ถ้าท่านพูดถึงกระบวนการนี้สังคมจะอุ่นใจมากขึ้นครับ

ข้อที่ ๔ ประชาชนจะต้องมีส่วนกำกับดูแลมีการประเมินผลที่วิสาหธารณะขึ้นต่อรัฐสภา มีการประเมินผล เพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ต้องใส่เข้าไปในสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำต่อไปครับ

๒๑๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๐๕/๒

ข้อสุดท้าย เรื่องทำที่ต่อความเป็นจริงครับ เรื่องนี้มีความสำคัญค่อนข้างสูง ท่านนายกรัฐมนตรียังทำที่ต่อความเป็นจริง ซึ่งน่าประหลาดใจนะครับ ในขณะที่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศถึงเรื่องเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง ๑ คน สื่อได้เอาภาพข่าวมาลง ท่านก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิม ทำที่ที่ท่านได้ใช้ในสภามีชื่อวาน ก็คือท่านสาบานครับ ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับผม ผมคิดว่า สำหรับผมแล้วผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีกว่าจะตระหนักประการหนึ่งก็คือว่า ตอนนี้องค์กรมฝากความหวังไว้ที่ท่านว่า การที่ท่านเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ๆ สังคมแบกความหวังหวังว่าท่านจะเปลี่ยนแปลง ตัวท่านนายกรัฐมนตรียังเปลี่ยนแปลง ท่านประกาศว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้เป็นภาพที่ทับซ้อนกันอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนและเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภานี้ก็คิดว่า ด้านหนึ่งมีบรรยากาศของชัยชนะของการเลือกตั้ง ของความฮึกเหิมว่าได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งจากประชาชนมา อีกด้านหนึ่งมีความหวังฝากไว้กับตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะว่า ท่านนายกรัฐมนตรีนะจะไปสู่กระบวนการสมานฉันท์อย่างแท้จริง ท่านนายกรัฐมนตรีนะจะเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นนอมินี (Nominee) ของใคร แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านบ้านเมืองไปในทางที่ถูกต้องได้ ๒ ส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะขัดกันนะครับ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรียังทำที่ต่อความเป็นจริง โดยที่ลืมไปว่าท่านแบกความหวังของคนว่าท่านกำลังเปลี่ยนแปลงและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบ้านเมืองแล้ว ผมว่ามันเป็นปัญหาครับ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรียังทำแบบนี้คนก็จะสงสัยว่าเวลาท่านบริหารราชการแผ่นดินท่านรับฟังข้อมูลแบบไหน ท่านตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลแบบไหน ผมเองผมคงไม่มีสติปัญญาที่จะไปแนะนำท่านได้ เพราะว่าผมอายุน้อยกว่าท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เสียอีกนะครับ -----

ผมก็ได้เอามาทบทวนดูว่าถ้าเป็นผม ผมจะทำอย่างไร ประการเดียวที่ผมคิดว่าผมจะทำได้ ถ้าผมเป็น ซึ่งคงไม่มีโอกาสและไม่มีวาสนา เพียงแต่ทบทวนเพื่อที่จะเรียนรู้ตัวเอง ผมคิดว่าสังคมไทยให้โอกาสครับ ผิดแล้วเราขอโทษได้ ผมเคยพูดผิดหลายอย่างผมก็ขอโทษ สื่อมวลชนเขียนผิดก็ลงคำขอให้อภัย แล้วเราก็ผ่านไปได้อย่างดี ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็คงมีวิจรรย์ญาณของท่าน แต่ผมคิดว่าถ้าท่านมีท่าทีต่อความเป็นจริงในทางที่นี้ถึง ความคาดหวังของคนแล้ว การเปลี่ยนผ่านต่าง ๆ จะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะไม่มีปัญหา ขอขอบพระคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณประกอบครับ

นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม ประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ ท่านประธานครับ เมื่อวานผมได้นั่งฟังท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย แล้ว ๒ วันนี้ผมได้ศึกษานโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการศึกษา กระผมเศร้าใจมากครับ เพราะว่าเรื่องการศึกษานั้นเป็นเรื่องใหญ่ พวกเราว่าการศึกษาร่างคน เพื่อให้คนไปสร้างชาติ แต่แล้วนำเสียดานนโยบายการศึกษาของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีอะไรบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรม ทั้งนโยบายเร่งด่วน ๑ ข้อ นโยบายปกติที่ต้องทำภายใน ๔ ปี ๖ ข้อ ๗ ข้อ ท่านดูครับ กำปั้นทุบดิน คลุมเครือไม่นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ท่านประธานครับ เรื่องการศึกษา มันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้ารัฐบาลไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสำคัญ ผมคิดว่าประเทศเราคงไปไม่รอด นโยบายที่ทางรัฐบาลเขียนมาทั้งหมดมันไม่นำไปสู่การคลี่คลายปัญหาของชาติ และไม่นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาที่ไปรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ผมดูนโยบายทั้ง ๗ ข้อไม่มีอะไรเลยที่เป็นแนวปฏิบัติของการศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย อนุบาล การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั้ง ๗ ข้อ พูดคลุม ๆ และคลุมเครือ มีปัญหามาก ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาของชาติอย่างแน่แท้ นโยบายที่ดีจะต้องคลี่คลายปัญหาที่กำลังประสบ วันนี้ปัญหาการศึกษาของชาติมากมายเหลือเกินทั้งระดับพื้นฐาน

๒๒๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๑๐๕/๒

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา นอกจากคลี่คลายปัญหาของชาติแล้วต้องนำไปสู่ การเสริมสร้างศักยภาพ กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือนโยบายที่ดี แต่หลังจากได้วิเคราะห์ได้ดูนโยบายแล้ว ผมกราบเรียนท่านประธานว่า ผิดหวังครับ ผมขออนุญาตวิเคราะห์ให้ท่านดูการศึกษาหลัก ๆ ทั้ง ๓ ระบบ เริ่มจาก การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ปรัชญาในการจัดการศึกษา ผมเข้าใจว่า ท่านประธานก็ทราบ เพื่อนสมาชิกก็ทราบ คือการศึกษาที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม สอนเด็ก ให้เก่ง ดี มีความสุข นี่คือหลักการที่สำคัญ ถ้าเราได้ดูสถิติการวิจัย การศึกษาค้นคว้า พบว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราทั้งในเรื่องของความรู้ ทั้งในเรื่องของคุณธรรม ย่ำแย่ ผมมีตัวเลขที่ให้ท่านประธานได้รับทราบ และผมคิดว่า -----

- ๑๐๖/๑

๒๒๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๑๐๖/๑

ท่านตกใจครับ มีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ไม่ใช่ผลงานวิจัยครับท่านประธาน เป็นผลการทดสอบระดับชาติ คือสอบเอ็นที (NT) เมื่อปี ๒๕๔๙ ของนักเรียนระดับ ป. ๖ กับระดับ ม. ๓ ปรากฏอย่างนี้ครับ คะแนนเฉลี่ยของวิชาแกนวิชาหลักทั้ง ๔ วิชา ในระดับ ป.๖ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง มีตัวเลขที่ปรากฏชัด ในระดับ ป. ๖ ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยได้ ๔๒.๗๔ เปอร์เซนต์ คะแนนคณิตศาสตร์ ๓๘.๘๔ เปอร์เซนต์ วิชาวิทยาศาสตร์ได้เพียงร้อยละ ๔๓.๑๗ วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ ๓๔.๕๑ แล้วที่น่าตกใจครับ วิชาภาษาไทยคนที่ต่ำสุดได้ ๑ คะแนน คณิตศาสตร์ ๐ คะแนน วิทยาศาสตร์ ๐ คะแนน อังกฤษ ๐ คะแนน ถ้าดูในระดับชั้น ม. ๓ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย ภาษาไทยได้ร้อยละ ๔๓.๙๔ คะแนนคณิตศาสตร์ ๓๑.๑๕ วิทยาศาสตร์ ๓๙.๓๔ คะแนน ภาษาอังกฤษ ๓๐.๘๕ สังคม ๔๑.๖๘ ตกหมดทุกวิชา สอดรับกับที่ท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ ได้กราบเรียนเมื่อสักครู่ครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ศักยภาพการแข่งขันของเรานั้นอยู่ที่ไหน น่าห่วงมากท่านประธาน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนน ภาษาไทย คนได้น้อยสุดได้ ๒ คะแนน คณิตศาสตร์ ๑ คะแนน วิทยาศาสตร์ได้ ๑ คะแนน ภาษาอังกฤษได้ ๒ คะแนน สังคมได้ ๑ คะแนน รัฐบาลไม่ได้เขียนเรื่องคุณภาพการศึกษา ในนโยบายไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่นิดหนึ่งกว้าง ๆ พูดทั้งระดับปฐมวัย พื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา เหมือนกับว่าไม่ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพ น่าเป็นห่วงมาก ดูในเรื่องของคุณธรรมจากผลงานวิจัย ผมกราบเรียนท่านประธานว่ามันเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ไม่ว่าจะในเรื่องของยาเสพติด ชู้สาว การแต่งกาย เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง แต่ว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ซึ่งได้รับเสียงข้างมากจากพี่น้องประชาชนไม่ดูแลบุตรหลานของท่าน ไม่กำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนว่าจะกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาสนองตอบให้ผู้ปกครองมีความสุขได้อย่างไร ถ้ามาดูการศึกษาอาชีวศึกษา ผมกราบเรียนว่าท่านไปเอานโยบายรองของอาชีวศึกษามาเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล คือเรื่อง ฟิกอิท เซนเตอร์ (Fix-it Center) ศูนย์สร้างซ่อม ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องรองของอาชีวศึกษา แต่ประเด็นหลักของอาชีวศึกษาท่านไม่ให้ความสำคัญ ท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเรื่องการยกทักษะฝีมือแรงงานในระดับ ปวช. ที่เราเรียกว่าช่างฝีมือ ระดับ ปวส. ที่เรียกว่า

๒๒๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๑๐๖/๒

ช่างเทคนิค ระดับปริญญาตรีที่กำลังจะเปิดตาม พ.ร.บ. ใหม่ ระดับเทคโนโลยีไม่ได้เขียนไว้เลย ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรี เสียตายที่ท่านลุกขึ้นไปแล้ว อยากให้ท่านได้ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษา เพราะว่าอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างมาก รัฐต้องวางแผนผลิตฝีมือแรงงานเพื่อสอดคล้องกับตลาดแรงงานของประเทศ และส่งนักเรียนของเราไปสู่แรงงานต่างประเทศ ถ้าเกิดว่าอาชีวศึกษาสามารถที่จะวางแผนพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามที่ผมกราบเรียน ผมคิดว่าอาชีวศึกษาคงจะก้าวหน้า เรื่องที่ ๒ เรื่องอาชีวศึกษา วันนี้ พ.ร.บ. อาชีวศึกษาได้คลอดแล้ว ผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้ว แต่ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ๑๐๗/๑

๒๒๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

รัชนีพร ๑๐๗/๑

แต่ผมเข้าใจว่าในปีการศึกษาหน้าคงจะผ่านและใช้ได้กลายเป็นสถาบันอาชีวศึกษา ผมถามว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้คิดที่จะรองรับ วางแผน ตั้งงบประมาณ บริหาร จัดการรองรับเพื่อที่จะให้อาชีวศึกษานี้ได้เปิดปริญญาตรีอย่างไร เพราะว่าถ้าปล่อย ตามยถากรรมเหมือนอุดมศึกษาจะมีปัญหามาก ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่เกิดบัณฑิตทั้งสองจากผลงานวิจัย ผมเสียเวลา กำลังจะหมด ที่จริงผมเอา อุดมศึกษาให้ท่านดูว่าวันนี้ระดับอุดมศึกษาเราก็อำแย่เหมือนกับมัธยมศึกษาจาก การประเมิน สมศ. ปรากฏว่าหลายมหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ผ่านการประเมิน เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับ ผมเลยฝากรัฐบาลชุดนี้ให้ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษา เป็นพิเศษ เพราะว่าการศึกษาร้างชาติครับ ขอภัยครับ การศึกษาร้างคนเพื่อที่จะให้ คนไปสร้างชาติครับ ขอพระคุณอย่างสูงครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : คุณโสภณครับ

นายโสภณ ชาร์มย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (บุรีรัมย์) : กราบเรียน ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม โสภณ ชาร์มย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคพลังประชาชน ขออภิปรายสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและฝากข้อสังเกตในการ แลกเปลี่ยนนโยบายครั้งนี้ ท่านประธานครับ วันนี้กระผมดีใจและภูมิใจ และผมเชื่อว่าสมาชิก พรรคพลังประชาชนก็เป็นเหมือนผม คือได้เห็นนโยบายที่พวกกระผมได้ออกไปณรงค์ บอกชาวบ้านว่าถ้าเลือกพวกกระผมแล้ว เลือกพรรคพลังประชาชนแล้วจะให้เห็นนโยบาย ที่ประชาชนขึ้นชอบกลับคืนมา วันนี้ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคก็เปลี่ยนมาเป็นบัตรประชาชน รักษาทุกโรค โครงการเอสเอ็มแอลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือเรียกว่า กองทุน เงินล้าน การปราบปรามยาเสพติด การ撲หนีเกษตรกร การสร้างถนนในหมู่บ้าน หรือการดูแลสวัสดิการของ อสม. หรือเบี้ยยังชีพของคนชรา ล้วนแต่จะต้องนำมาปรับปรุง ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ เบี้ยยังชีพที่เขาทะเลาะกันในหมู่บ้าน เพราะงบประมาณมันไม่พอ ถ้าจะเอาอายุเป็นเกณฑ์ก็ไม่ได้ เขาก็ต้องไปดองศพประกอบอื่น นอกจากอายุมากแล้วเข้าเกณฑ์ ๖๐ ปีแล้วต้องดูบอกว่ามีคนเลี้ยงหรือเปล่า ยากจน หรือเปล่า คนก็เลยแย่งกันจนก็มีปัญหา ผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าจัดเบี้ยยังชีพไปครบคน

๒๒๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ราชันีพร ๑๐๗/๒

ก็ไม่แย่งกันจนหรอก ประเด็นที่ผมจะกราบเรียนตั้งเป็นข้อสังเกตแก่สภานี้ ท่านประธาน
ที่เคารพครับ นโยบายเร่งด่วนที่จะกระทำในปีนี้เป็นนโยบายข้อ ๑.๑

๑.๑.๑ การสร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร ผมเห็นว่าเป็นนโยบาย
ที่ดีมาก กระผมขอยกตัวอย่างสนับสนุนนโยบายที่จะต้องสร้างระบบประกันความเสี่ยง
ให้แก่เกษตรกร ๒ ปีที่แล้วครับ อ้อยมีราคาตันละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ มาวันนี้อ้อยมีราคา
คนก็แห่กันไปไถนาปลูกอ้อย เพราะคิดว่าอ้อยจะมีราคา พอมาวันนี้อ้อยตันละ ๖๐๐ บาท
ชาวบ้านก็ขาดทุน อีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องวัว เมื่อรัฐบาลที่แล้วส่งเสริมให้เลี้ยงวัว คนก็ไป
เลี้ยงวัว ที่จริงเป็นนโยบายที่ดีครับ ภาคอีสานต้องเลี้ยงวัว แต่พอมารัฐบาลไม่ส่งเสริมวัว
ก็ลงราคาจากที่เขาซื้อวัวตัวละ ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ -----

- ๑๐๘/๑

มาวันนี้วัวเหลือราคาแค่ตัวละ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ชาวบ้านขาดทุนเพราะไม่มีหลักประกัน ความเสี่ยง ฉะนั้นในเรื่องนี้รัฐบาลต้องช่วย เพราะว่าเดี๋ยวนี้โครงการนี้กำลังมีปัญหา ท่านต้องช่วยเรื่องอ้อยและเรื่องวัวนะครับ

ประเด็นที่ ๒ ที่ผมจะกราบเรียนคือเรื่องระบบชลประทาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เห็นว่าระบบชลประทานจะต้องเอาน้ำโขงมาใช้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าลืมนะครับวันนี้เรามี ลำน้ำหลัก ลำน้ำรองอยู่แล้ว ผมอยากให้ทางรัฐบาลได้มีแผนแม่บทที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำลำน้ำ ลำน้ำหลักนี้ให้รัฐบาลส่วนกลางรับผิดชอบ เมื่อมีลำน้ำหลัก แล้วก็ให้ท้องถิ่นเขาเอาไปดำเนินการให้ประชาชนใช้ ฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาซ้ำซากอยู่ อย่างนี้เราก็จะชดเชยภัยแล้งอยู่ตลอด เหมือนเมื่อก่อนนี้มีท่านอภิปรายว่าที่อำเภอลำปลายมาศ มีอิทธิพลไปสั่งให้แล้ง ไม่แล้ง ที่จริงเรื่องแล้งนี้มาแปลงหนึ่งมันมีทั้งแล้ง ทั้งท่วม เพราะมัน มีทั้งนาดอนและนาลุ่มซึ่งเป็นปัญหาในการชดเชยภัยแล้ง ก็กราบเรียนท่านประธานว่า ปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์แล้งแต่ยังไม่ได้รับการชดเชยภัยแล้ง

ประเด็นที่ ๓ ที่ผมจะต้องกราบเรียนท่านประธานคือ เรื่องการศึกษา ที่จริงเขียนไว้ดีครับ วันนี้จะต้องเพิ่มเติม งบประมาณจะต้องจัดให้เพียงพอ จะต้องจัด อัตรากำลังครูให้พอ จัดงบประมาณไว้สำหรับสร้างอาคารเรียน เพราะบางที่อาคารเรียน ๔๐-๕๐ ปีแล้วยังไม่ได้รับการรื้อถอนเพราะไม่มีงบสร้าง และที่สำคัญที่สุดท่านประธาน ที่เคารพ วันนี้เรามี กศน. แต่ว่ากฎหมายใหม่กำลังจะออกใช้ ภารกิจของ กศน. วันนี้ มากมาย คือภารกิจที่จะจัดการศึกษาทั้งนอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภารกิจ ที่เป็นหลัก ผมคิดว่าเราจะต้องให้ กศน. เป็นคณะกรรมการ เป็นแห่งอีกแห่งหนึ่งเพื่อ ขวัญกำลังใจในการทำงานจะได้มีประสิทธิภาพ และเรื่องห้องสมุด วันนี้สังคมอุดมปัญญา จะต้องเกิดจากการอ่าน เราจะต้องจัดหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้าน ในที่แล้วมาเราจัด หนังสือพิมพ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผมคิดว่า เรื่องนี้เราจะต้องได้ดำเนินการโดยให้ กศน. เป็นเจ้าภาพ

สุดท้ายผมกราบเรียนท่านประธานว่า ประเทศไทยเรามีวิกฤติทางการเมือง ประเทศไทยเรามีวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลนี้ไม่มีส่วนที่จะรับผิดชอบ การทำในเรื่อง

วิกฤติเหล่านั้น แต่รัฐบาลนี้ได้รับเลือกจากประชาชน ประชาชนฝากความหวังไว้กับรัฐบาลนี้ ประชาชนมีความสุขแล้วที่รัฐบาลตั้งได้สมประสงค์ที่ในระบบอบประชาธิปไตยที่ใช้เสียงส่วนใหญ่ที่จะพัฒนาประเทศ ผมเชื่อว่าความสุขที่ประชาชนจะได้รับก็คือได้รับจากนโยบายฉบับนี้ ก็ขอบคุณท่านประธานครับ ขอขอบคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณสมหมายครับ

นายสมหมาย ปาริจัตต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับ ผม สมหมาย ปาริจัตต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ส.ว. ในฐานะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของ สนช. นะครับ อยากจะกล่าวว่ามีข้อสงสัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาในช่วงนี้พอดี ประเด็นที่ผมใคร่จะเรียนอภิปรายในเรื่องนโยบายของรัฐบาล หมวด ๘ ว่าด้วยนโยบายการบริหารจัดการที่ดี จริงอยู่ผมยอมรับว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายนโยบายตัวจริงที่รัฐบาลได้แถลงเมื่อวานนี้ ไม่ได้เป็นการอภิปรายร่างนโยบายหรือพิมพ์เขียว นโยบายที่ร่างมาก่อนหน้านี้ ถ้านโยบายที่รัฐบาลแถลงมีความก้าวหน้า มีความทันสมัย และพัฒนาไปกว่าร่างนโยบายที่ร่างมาก่อนหน้านี้ผมก็จะไม่อภิปราย แต่เมื่อได้พบข้อเท็จจริงแล้วเนื่องจากว่าพบว่านโยบายที่ได้มานำแถลงนั้นกลับล้าหลังกว่านโยบายที่เป็นตัวร่างเสียอีก นี่คือการประเด็นที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกทั้งหลายได้ทราบ

๒๒๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สตีมา ๑๐๙/๑

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ร่างนโยบายรัฐบาลฉบับที่ตีตราเข้ามาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ท่านสมาชิกอาจจะไม่ได้เห็นตัวนั้น แต่ในคณะรัฐมนตรีผมเชื่อว่า ท่านเห็นทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุไว้มี ๔ ส่วนด้วยกัน ในหมวด ๘ ส่วนแรกว่าด้วย ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนที่ ๒ ว่าด้วยกฎหมายและการยุติธรรม ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนที่ ๔ ว่าด้วยการส่งเสริมให้สื่อมวลชน ของรัฐมีสิทธิเสรีภาพ ปรากฏว่าเฉพาะส่วนที่ ๓ ว่าของเดิมในร่างนั้นมีความก้าวหน้า และทันสมัยมาก ผมใคร่จะอ่านให้ท่านสมาชิกได้ทราบนะครับ

ข้อที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึง ความเท่าเทียมกันของหญิงและชายในการตัดสินใจทางการเมือง ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐทุกระดับ รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ

ข้อที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองและสนับสนุน กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย ทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

ข้อที่ ๓ สนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งส่งเสริม ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในหัวข้อ ๘.๓ ปรากฏว่าพอถึงฉบับที่เป็นจริงที่ท่านแถลงทั้งหมด ท่านตัดส่วนนี้ออกไป ทั้งหมดเลย นี่เป็นความเสียหายอย่างยิ่ง ผมถึงเห็นว่านโยบายฉบับตัวจริงกลับด้าหลัง กว่าฉบับที่เป็นตัวร่าง จริงอยู่ท่านอาจจะเขียนไว้ในคำอารัมภบทในช่วงต้นว่า รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันได้ให้ความสำคัญแก่บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ประเทศ และกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อให้อยู่ในกรอบแนวทาง ของการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และจะยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลตระหนักในเรื่องเหล่านี้

๒๒๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สตีมา ๑๐๙/๒

แล้วเหตุไฉนท่านจึงตัดหมวด ๘.๓ ไปเสีย นี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อตระหนัก
อย่างนั้น สาเหตุที่ผมหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเห็นว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อ
การสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง การเมืองตามท้องถนน การเมืองที่ท้องสนามหลวง
ซึ่งพวกเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราเติบโตขึ้นมาขนาดนี้ การเมืองบนท้องถนน การเมือง
ภาคประชาชน การเมืองภาคพลเมืองมีความสำคัญ ถ้าเราให้ความสำคัญกับบทบาท
การมีส่วนร่วมนั้นก็ทำให้มีความเข้มแข็งเมื่อถ่วงดุลการเมืองในระบบรัฐสภา นี่คือ
ประเด็นที่ผมอยากจะเน้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีกฎหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ก็ร่างมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว ก่อนรัฐบาลที่แล้วอีก โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนร่างแล้วร่างอีกจนขณะนี้ยังไม่สามารถผลักดันมาเป็น
กฎหมายได้ อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่จะเรียนฝากท่านรัฐบาลนะครับ

อีกประเด็นหนึ่ง กฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอันนี้ด้วยก็คือกฎหมาย
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายฉบับนี้ในทำนองนโยบายรัฐบาลไม่ได้พูดถึงอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม ในสมัยปี ๒๕๔๔ มีการระบุไว้ในทำนองนโยบายชัดเจน แต่เวลาผ่านไป
เป็นเวลาอันยาวนานกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย นี่ประเด็นหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับนโยบายการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมห่วง ที่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมา ก็กลัวว่าถ้ารัฐบาลไม่เอา
จริงจังในการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมืองแล้ว การเกิดขึ้นของสภาพพัฒนาการเมือง
ที่มีพระราชบัญญัติออกมาแล้วจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทำให้การเมืองมีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น ระบบถ่วงดุลมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นี่เป็นประเด็นที่ผมเป็นห่วงนะครับ
ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับบทบาทของท่านประธานรัฐสภาด้วย เนื่องจากในบทเฉพาะกาลของ
พ.ร.บ. สภาพพัฒนาการเมือง กำหนดให้ท่านประธานรัฐสภามีบทบาทในการเสนอผู้
ที่จะมาเป็นประธานสภาพพัฒนาการเมืองฉบับชั่วคราว ก็ฝากอันนี้ไว้เป็นประเด็นแรก
ที่อยากจะฝากรัฐบาลไว้ครับ

อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือ นโยบายว่าด้วยการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งในนโยบายรัฐบาลเขียนไว้ชัดเจน ระบุชัดเจนเลยว่ารัฐบาลจะปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ ๓.๑.๒ ประเด็นอยู่ที่ว่าท่านเขียนไว้และพูดในเชิงหลักการกว้าง ๆ ประเด็นนี้ไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร จริงอยู่รัฐบาลพยายามใช้นโยบายที่กระตุ้นให้เกิดการใช้การจ่ายเพื่อให้คนยากคนจนมีโอกาสในการทำมาหากิน มีรายได้มากขึ้น ทิศทางหลักในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ในมิติของการสร้างความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรม ไม่เห็นในความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษี ที่ท่านได้บอกว่าจะเก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพนั้น คำถามคือว่า ภาษีอะไร จะเก็บเมื่อไร จะทำในรัฐบาลนี้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีที่กระทรวงการคลังได้ศึกษามาแล้วหลายยุคหลายสมัย เมื่อเข้าท่านอาจารย์สังคิด สมาชิก สนช. ก็ได้พูดถึงภาษีทรัพย์สินที่ใช้คำว่า ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กระทรวงการคลังศึกษามานานแล้วนะครับ จนบัดนี้ยังไม่มีผลการผลักดันออกมาอย่างเป็นรูปธรรม อีกฉบับหนึ่งคือภาษีมรดกซึ่งเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ระหว่างประชาชนคนยากคนจน ลดช่องว่างระหว่างคนมีเงินคนจนเจตนาอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถผลักดันออกมาได้สำเร็จ ฉะนั้นความเป็นรูปธรรมของนโยบายตรงนี้ท่านตอบยืนยันกับสมาชิกกับพี่น้องประชาชนได้ไหมครับว่า ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และภาษีมรดกนั้นท่านมีนโยบายอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม นี้ประเด็นที่ ๒ ผมใคร่จะกราบเรียนนะครับ

อีกประเด็นหนึ่งอยู่ในหมวดเดียวกัน หมวด ๘ นะครับ ข้อ ๘.๑.๕ ข้อที่ท่านเขียนว่า เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน ประเด็นที่ผมใคร่จะเสนอแนะเพิ่มเติม จริงอยู่คำว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น ตามกฎหมายป.ป.ช. นิยามคำว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น รวมหมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย

๒๓๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พัชรี ๑๑๐/๒

แต่นโยบายข้อนี้ถ้าอ่านกันชัดก็จะเน้นไปที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรจะเน้นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งภาคเอกชนด้วยให้ชัดเจน อย่างเช่นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนครบว่า มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น ฉะนั้นรัฐธรรมนูญจำกัดให้เห็นชัดทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วในส่วนของภาคเอกชนก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้นถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมนั้น โดยเน้นไปที่พวกเราด้วยตัวเอง สมาชิกที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งภาคเอกชนด้วยให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้นแล้วเคร่งครัดเข้มงวดกับพวกเราเองจะเป็นประโยชน์และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี มิฉะนั้นเราจะพบว่าเราจะมุ่งเน้นการควบคุมจริยธรรม สร้างมาตรฐานทางคุณธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลัก ขณะที่พวกเรากันเองเราอาจจะละเลยไม่เข้มงวดต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นี่เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ให้เกิดความชัดเจน และเน้นว่าเราควรจะมาเน้นกระบวนการทำให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่าการที่เราจะไปกำกับควบคุมข้าราชการซึ่งเขาเป็นผู้ไต่บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย มีวินัย มีระเบียบปฏิบัติเข้มงวดอยู่แล้ว ซึ่งน่าเห็นอกเห็นใจ แต่พวกเรากันเอง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราเริ่มเสียตรงนี้ก็จะเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ เขาก็ให้ความเชื่อถือพี่น้องประชาชนให้ความเชื่อถือที่เราเข้มงวดในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม กลไกที่ทำให้คุณธรรม -----

๒๓๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๑๑/๑

จริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติ อยากให้รัฐบาลและสภาเน้นตรงนี้ให้เกิดความเป็นจริง ผมทราบว่ามีการร่างมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมทุกยุคทุกสมัย ทั้งของ ส.ส. ส.ว. สนช. แต่เวลาเกิดปัญหาในการปฏิบัติผลบังคับใช้นั้นไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ารัฐบาลเขียนไว้ในนโยบายให้ชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นตรงนี้ มุ่งเน้นไปที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น ผมว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์

อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายที่ผมใคร่จะฝากไว้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ ในช่วงระยะหลังนั้นจะพบว่าความตื่นตัวของประชาชน องค์กรประชาชนในการที่จะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้ารัฐบาล สมาชิกให้ความสนใจส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะทำให้กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลบางสมัยเขียนไว้ในนโยบายเลยนะครับ สนับสนุนภาคประชาชน องค์กรประชาชนทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชัน แต่เวลาผ่านไปไม่ได้เกิดการปฏิบัติที่เป็นจริง ฉะนั้นใคร่จะเรียนฝากฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าการเกิดขึ้นของ ป.ป.ช. ภาคประชาชนนั้นเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เพียงแต่ไม่มีกฎหมายรองรับชัดเจน ที่มีกฎหมายรองรับชัดเจน ป.ป.ช. กฎหมายออกแล้ว ป.ป.ท. ซึ่งท่านก็ทราบในการป้องกันและปราบปรามในส่วนข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมาเป็นต้นไป ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวขององค์กรในส่วนที่เป็นประชาชนองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในการติดตามประเด็นการคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของข้าราชการ แม้กระทั่งของเอกชนด้วยกันเอง การเคลื่อนไหวของ ป.ป.ช. ภาคประชาชนมีประสิทธิภาพจนกระทั่งให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินคดี แม้แต่ภาคเอกชนที่หลบเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นแล้ว ก็ใคร่จะฝากรัฐบาลไว้อย่าดูแลจนการเมืองภาคพลเมือง ภาคประชาชน ให้ความสำคัญเถอะครับ ดึงนโยบาย ข้อ ๘.๓ ข้อเดิม กลับคืนมา ส่วนข้อ ๘.๔ เป็นประเด็นข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ผมก็เสียดายอยู่ นโยบายของรัฐบาล ตัดข้อ ๘.๓ เดิม เอาข้อ ๘.๓ ใหม่มาใส่เขียน ข้อความว่าอย่างนี้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ

๒๓๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๑๑/๒

และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว อันนี้เป็นนโยบาย
ตัวจริง แต่ฉบับร่างนะครับ ข้อที่ ๘.๔ ซึ่งกลายมาเป็น ๘.๓ นั้น เขียนไว้แบบนี้ครับ
ท่านดูความเป็นรูปธรรมและความชัดเจนอันไหนจะดีกว่ากัน ของเดิมเขียนไว้ว่า ส่งเสริม
ให้สื่อสารมวลชนของรัฐและเอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้กิจการของรัฐและการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐในกรอบของกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพ
ในการเผยแพร่ข่าวสารอย่างเที่ยงตรงเป็นธรรมและรวดเร็ว เสียตายครับ มีความชัดเจน
เป็นรูปธรรม ระบุถึงการยอมรับเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนของรัฐและเอกชน
มากกว่านโยบายตัวจริงที่ท่านเขียนไว้ในข้อ ๘.๓ ผมจึงเรียนฝากไว้ นำข้อ ๘.๔ เดิมมา
ปฏิบัติเถอะครับ ถึงแม้ท่านจะแก้ข้อความไม่ได้ แต่ท่านต้องนำไปสู่การปฏิบัติแล้วจะมี
ความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ยอมรับว่าบทบาทของสื่อสารมวลชนนั้นเป็น
บทบาทที่จะทำหน้าที่ในการถ่วงดุลติดตามตรวจสอบ ถ้าสื่อสารมวลชนไม่รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง สังคมก็ควบคุม ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ควบคุม ข้าราชการ
ควบคุมโดยกฎหมายและโดยจริยธรรม คุณธรรม ประเด็นที่ผมใคร่จะฝากไว้และเบื้องหลัง
การถ่ายทำนโยบายรัฐบาลมีเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : คุณสัมพันธ์ ทองสมัคร ครับ

นายสัมพันธ์ ทองสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) :
ท่านประธานที่เคารพ กระผม สัมพันธ์ ทองสมัคร จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้นับเป็นวันที่ ๒ ที่เราได้วิพากษ์วิจารณ์
นโยบายของรัฐบาลซึ่งได้แถลงเมื่อวานนี้หลายประการด้วยกัน -----

๒๓๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๑๑๒/๑

โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของชาติซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าการศึกษานั้นทุกคนจะต้องสัมผัส เขาถึงกล่าวว่าการศึกษาคือชีวิต ชีวิตต้องมีการพัฒนา การพัฒนาของชีวิตเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพราะฉะนั้นนโยบายทางการศึกษานั้นเป็นนโยบายที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ถ้าไม่มียุทธศาสตร์แล้วผู้บริหารการศึกษาก็ไม่สามารถที่จะมีความคิดใหม่ ๆ ได้ ไม่สามารถที่จะนำวิชาความรู้หลากหลายที่อยู่ในบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการหรือขององค์กรการศึกษานั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ผมขอเรียนว่าการศึกษาที่ได้เสนอมานี้ ๖ ข้อ ซึ่งมีกำหนด ๔ ปี ดูแล้วไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเลย ผมขอเรียนว่ารัฐมนตรีนั้นถ้าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้สะดวก อย่างสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเราจะมีหลักอยู่ ๔ ประการ เช่น กระจายรายได้ กระจายโอกาส กระจายอำนาจ กระจายความเจริญ ผมได้ตั้งการกระจายโอกาสเข้ามาอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ แต่หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย แก้กั้นไม่หวาดไม่ไหวจนบัดนี้ แม้การศึกษาฟรี ๑๒ ปี ก็ยังถกกันไม่จบว่าเราจะนับอย่างไรดี การศึกษาฟรี ๑๒ ปีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นั้น มันเป็นการที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการช่วยด้านการศึกษาของสถานศึกษาที่เขากำหนดตารางหรือโปรแกรมการเรียนการสอนไว้ครบถ้วนแล้วในปีการศึกษาที่จะถึง เพราะเราได้ดำเนินการให้สถานศึกษาเหล่านั้นได้จัดการศึกษาหลากหลาย หลายสถานศึกษาจึงกำหนดว่าต้องมีโปรแกรมภาษาต่างประเทศ จึงมีการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ เพื่อจะให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงไปจ้างอาจารย์สอนจากต่างประเทศมาส่วนหนึ่งเพื่อทำการสอน แต่ในขณะนี้แม้สถานศึกษาจะเป็นนิติบุคคล แต่สถานศึกษานั้นไม่กล้าที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเหมือนกับเคยทำกับผู้ปกครองที่ให้เด็กมาเรียนในสาขาวิชาพิเศษหรือโปรแกรมพิเศษ หรือโครงการพิเศษตามที่ได้กำหนดกันเอาไว้ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ รัฐมนตรีในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องหาวิธีการทำอย่างไรจะช่วยสถานศึกษานี้เพื่อให้เกิดการพัฒนา

๒๓๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๑๑๒/๒

การศึกษานั้นได้ต่อเนื่องไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นและมีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป นี่เป็นประเด็นแรก
ที่ขอฝากเอาไว้

ประเด็นที่ ๒ เรื่องโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๖
เป็นต้นมาที่เรามีการปฏิรูป ปรากฏว่าการปฏิรูปนั้นไม่ได้จัดกระบวนการรองรับองค์กร
ที่เกิดขึ้นใหม่และบุคลากรในองค์กรเก่า จึงทำให้การกระจายอำนาจลงไปยังเขตพื้นที่
การศึกษานั้น หรือในกระทรวงศึกษาธิการที่มีองค์กรใหม่เกิดขึ้นและองค์กรเก่า ๆ
ก็มารวมกับองค์กรใหม่ พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบใหม่ เราจะพบว่าคนที่มีความรู้
ความสามารถมากมายไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเลย อย่างเขตพื้นที่
การศึกษานี้มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ๑ คน แต่มีรองทั้งหมด ๑๑ คน ๑๗๘ เขต
ท่านลองคิดดูสิ รองขนาด ๓ คน รองแค่ ๓ คนนี้เราถือว่าน่าจะเหมาะสมกับภารกิจ
ที่ปฏิบัติอยู่ แต่นี่รองตั้ง ๑๑ คน ๘ คนนั้นน่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบ
ให้ไปดำเนินการหรือไปปฏิบัติภารกิจตามที่เขามีความรู้ความสามารถ เพราะฉะนั้นตัวนี้
เป็นตัวปัญหาที่เกิด -----

ถ้าพูดกันจริง ๆ แล้วไม่เกิดเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เกิดหลายกระทรวงที่ปฏิรูประบบราชการใหม่ในยุคนั้น เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องทำเร็วที่สุดก็คือการปรับโครงสร้างบุคลากรที่เก่ง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถนี้ดึงเข้าไปช่วยงานที่ไหน มีองค์กรอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง นั่นเป็นประการแรก

ประการที่ ๒ ในคณะกรรมการพื้นฐานของการศึกษาที่เราเอากรมสามัญศึกษาไปรวมกับประถมศึกษา แต่ละกรมนั้นก็มีความรู้ความสามารถ เขาสามารถที่จะใช้วิชาความรู้ที่อบรมสั่งสอนสะสมมานั้นใช้เฉพาะเด็กในแต่ละระดับที่มีอายุแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้เกิดปัญหาตัวนี้เหมือนกัน คือกรมสามัญศึกษากับกรมประถมเก่ากำลังใช้สับสนกันอยู่ในการพัฒนาเด็กในระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย เพราะฉะนั้นประเด็นนี้แหละน่าจะมีการปรับปรุงใหม่ในคณะกรรมการพื้นฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่น่าจะมีองค์กรย่อย ๒ องค์กร องค์กรหนึ่งดูแลการศึกษาตั้งแต่อนุบาล ๑ จนถึง ม. ๓ หรือมัธยมปีที่ ๓ ส่วนกรมสามัญเดิมดูแลการศึกษาตั้งแต่ ม. ๔ จนถึง ม. ๖ มันจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น จะสามารถใช้อุปกรณ์หลากหลายที่มีอยู่那儿ได้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ตัวนี้เป็นตัวโครงสร้างที่รัฐบาลในชุดนี้น่าจะพิจารณาถ้าต้องการพัฒนาการศึกษา อันนี้คือสิ่งที่เรียนให้ท่านทั้งหลาย ผมเรียนแล้วว่าเมื่อเรามีแนวทางหรือมีปรัชญาในการจัดการศึกษา ผมต้องการขยายโอกาสกระจายโอกาสเข้ามาดำเนินการในกระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นในยุคนั้นจึงมีการขยายโอกาสไปหลากหลาย ขยายโอกาสเด็กประถมปีที่ ๖ ให้เรียน ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ขยายลงไปข้างล่างอนุบาล ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านชวน หลีกภัย นี้แหละได้ริเริ่มอนุบาลชนบทขึ้นสามารถรับเด็กเข้าเรียน เด็กในชนบทไม่มีโอกาสได้เรียนในระดับอนุบาลก็ได้เรียนมากขึ้น จนบัดนี้การอนุบาลชนบทตั้งแต่เด็กปฐมวัยได้กระจายไปทั่วประเทศ นี่คือนี่ที่เราคิดเราทำ เพราะฉะนั้นคนที่จะมาสานต่อตัวนี้ต้องพยายามศึกษา ต้องพยายามที่จะหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ได้ นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ขอเรียนต่อไปว่า เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบาย ๖ ข้อด้วยกัน สิ่งที่รัฐบาลไม่ได้เฉลียวแลเลย ไม่ได้เขียนไว้เลย คือเรื่อง

๒๓๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรรณ ๑๑๓/๒

การศึกษาที่เอกชนเข้ารับไปจัดการ การศึกษาที่เอกชนรับไปจัดการนั้นเขาแบ่งเบาภาระ
ของรัฐ เขาประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐไปมาก แต่ในนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันนี้
ไม่ได้กล่าวถึงการศึกษาก่อนเลย ไม่ได้กล่าวถึงการศึกษานี้ ๓ จังหวัดภาคใต้
ที่เขาเปิดสอนศาสนาแล้วมีวิชาสามัญเข้าไป วิชาสามัญเข้าป็นั้นเข้าไปเมื่อปี ๒๕๓๐
ปี ๒๕๓๐ นั้นผู้ที่รับผิดชอบอยู่ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ เราพยายามที่จะให้ผู้ที่เรียน
ทางศาสนาได้เรียนวิชาสามัญควบคู่ไปด้วย แต่ในรัฐบาลนี้ไม่ได้แถลงนโยบายเลย
ไม่ได้พูดถึงโรงเรียนเอกชนว่าให้เขาทำอะไรเลย ไม่ได้พูดถึงปอเนาะว่าให้เขาทำ
อย่างไรเลย ทิศทางเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏในนโยบายของรัฐบาลแล้วให้เราทำอะไร
มีการพูดถึงทางด้านเกี่ยวกับจะให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาชีวศึกษานั้น
ร่วมกับภาคเอกชนเข้าไปดูแล -----

- ๑๑๔/๑

๒๓๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๑๑๔/๑

บารุง ซ่อมแซม เข้าไปพัฒนาการต่าง ๆ แต่ผมขอเรียนว่าถ้าจะต้องการให้สถาบันอาชีวศึกษาเข้าไปดูแลพัฒนาการต่าง ๆ นั้นรัฐหรือรัฐมนตรีจะต้องพัฒนาการอาชีวศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือเสียก่อน เพราะกรมอาชีวศึกษาในขณะนี้นั้นเป็นกรมที่ค่อนข้างจะมีปัญหา มาก ผมเคยเรียนกับหลาย ๆ คนว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะผลิตคอมพิวเตอร์แจกจ่ายกับสถานศึกษาทั้งหลาย ปรากฏว่ามอบให้สถานศึกษาทั้งหมด ๖ แห่งช่วยดำเนินการ แต่โดยข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น โดยข้อเท็จจริงแล้วนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากไต้หวัน นำเข้าเครื่องปรับอากาศมาจากไต้หวันแล้วก็มาทำที่ว่าผ่านการประกอบของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ แล้วก็ส่งสิ่งเหล่านี้ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าใช้ไม่ได้ คุณภาพต่ำ ไม่มีใครรับรอง เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งในกรมอาชีวศึกษา นอกจากนั้นค่าฝึกซึ่งรัฐบาลตั้งงบประมาณให้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพหลากหลาย มีอยู่หลายครั้งด้วยกันที่ผู้บริหารบางท่านนำเอาค่าฝึกของเด็กเหล่านี้โดยวิธีที่แยบยลเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีการโอนค่าฝึกของเด็กจำนวนหนึ่งไปที่วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย แล้ววิทยาลัยการอาชีพสุโขทัยทำที่ว่าดำเนินการฝึกอบรมเด็ก แต่ในขณะเดียวกันนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอนเงินของวิทยาลัยการอาชีพที่ได้ไปจากค่าฝึกช่างฝีมือของเด็กนี้ไปเข้าบัญชีส่วนตัว ตอนนี้งากำลังมีปัญหากันอยู่ ตอนนี้งากำลังเกิดฟ้องร้องกันอยู่ สิ่งเหล่านี้รัฐมนตรีจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สถาบันอาชีวศึกษาเป็นที่เชื่อถือจึงจะสามารถบริการประชาชนได้ นี่เรื่องของกรมอาชีวศึกษา

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ศาสนานี้เราไม่น่าห่วงศาสนาอื่นหรอกไม่ว่าจะเป็นฮินดู ไม่ว่าจะเป็นซิกข์ ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ ไม่ว่าจะเป็นมุสลิม หรือเป็นคริสต์ น่าห่วงคือพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนานี้เราดูแลกัน ๓ องค์กร คือสำนักนายกรัฐมนตรี อีกแห่งหนึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรม อีกแห่งหนึ่งก็คือกระทรวงศึกษาธิการ ความจริงในสมัยที่ประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลนั้นเราพยายามปรับองค์กรสงฆ์ให้เป็นที่พึงของพุทธศาสนิกชนอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะปรับนิคมวัดของพระ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของสงฆ์ทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๓๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุนนินชฐี ๑๑๔/๒

เราพยายามทำให้เป็นเอกภาพและรับรองปริญญาตรีการศึกษาของสงฆ์ด้วย นี่คือนี่ที่เราทำเอาไว้ แต่ในขณะนั้นสงฆ์กำลังถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้รัฐบาลนี้ดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จ คิดว่าสร้างบุญ คิดว่าสร้างกุศลให้กับรัฐบาล เพราะฉะนั้นผมจึงขอสิ่งเหล่านี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการ ส่วนคุณธรรมและจริยธรรมนั้นถ้าจะพูดก็ยืดยาวเวลาที่มีจำกัด ถ้ามีโอกาสในวันข้างหน้ามีโอกาสที่จะพูดจะคุยกันเรื่องคุณธรรม จริยธรรมทำไมจึงล้มเหลว ทำไมจึงเกิดปัญหามากมายนั้นมีสาเหตุในประการใดบ้างก็จะได้พูดกัน วันนี้ผมขอแค่นี้หมดเวลาครับ ขอขอบคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : ท่านสมาชิกครับ ต่อไปจะยังไม่มีผู้พูดจาก สนช. นะครับ เพราะฉะนั้นระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลจะเร็วขึ้น ใครที่มีชื่อก็เตรียมตัวไว้นะครับ ต่อไปเชิญคุณนิรมิตครับ

- ๑๑๕/๑

๒๓๙

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๑๕/๑

นายนิรมิต สุจारी สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ร้อยเอ็ด) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นิรมิต สุจारी สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๓ พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมยินดีในนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภาในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ การแถลงนโยบายต่อสภาเป็นกระบวนการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญญาประชาคมว่ารัฐบาลนี้จะตั้งใจทำอะไรบ้างในช่วง ๔ ปี ซึ่งรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการบริหารประเทศ และสภาแห่งนี้จะต้องตรวจสอบว่ารัฐบาลได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหรือไม่หรือมากน้อยเพียงใด ในฐานะสมาชิกรัฐสภาอยากตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในนโยบาย ท่านประธานที่เคารพครับ นโยบายนี้เป็นนโยบายที่เคารพสิทธิเสรีภาพผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนข้างมาก ดังนั้นอยากจะตั้งข้อสังเกตในนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปีแรก ข้อที่ ๑.๑๐ การพักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ได้ทำมาทุกยุคทุกสมัยซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ได้ประกาศอย่างชัดเจน คือการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร แต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะเพิ่มเติมนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรก็คือ นำพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้นเป็นพระราชบัญญัติที่ได้มีความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจากเกษตรกรเพื่อต้องการอยากจะทำแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเอง โดยได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในช่วงรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ในการบริหารประเทศชาติในครั้งนั้น แล้วก็มีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลักษณะของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้นเป็นนิติบุคคลรูปพิเศษ นั่นก็หมายความว่า จะบอกว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ไม่ใช่ เป็นหน่วยงานของราชการก็ไม่เชิง เป็นหน่วยงานหนึ่ง เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วก็มีการบริหารจัดการโดยมีเลขาธิการ

๒๔๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๑๕/๒

กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้บริหารสูงสุด ท่านประธานที่เคารพ นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะรอการแก้ไขปัญหานี้สินให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งผมขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่ามีจำนวนเท่าใด ภาคกลางจำนวนองค์กรถึง ๘,๑๒๗ องค์กร มีจำนวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นจำนวน ๑,๐๙๕,๔๑๖ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนองค์กรที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับ ๑๖,๙๐๖ องค์กร จำนวนสมาชิก ๒,๗๑๗,๙๗๐ คน ภาคใต้จำนวนองค์กรทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับ -----

- ๑๑๖/๑

๙,๐๙๕ องค์กร จำนวนสมาชิกทั้งหมด ๘๗๘,๔๗๒ คน ภาคเหนือจำนวนองค์กร
ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด ๑๖,๘๒๕ องค์กร จำนวนสมาชิก ๑,๖๕๐,๙๐๒ คน
รวมจำนวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน ๖,๒๙๗,๗๖๐ คน เพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อมั่นว่า
ถ้ารัฐบาลจะได้นำเอาพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมมาแก้ไขปัญหา
หนี้สินให้แก่เกษตรกรก็คงจะเยียวยาให้แก่สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนและรอความหวังในการ
แก้ไขปัญหาก็เป็นอย่างดี ท่านประธานที่เคารพครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรรมที่ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาก็ได้ในปัจจุบันนี้ได้เต็มที่
ก็เนื่องจากว่า ๑. ที่ผ่านมานั้นความไม่เอาจริงเอาจริงในการแก้ไขปัญหาก็โดยใช้
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ของรัฐบาล โดยในครั้งนี้อาจจะเสนอแนะให้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเชื่อมกันระหว่าง
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมกับคณะรัฐมนตรี เพื่อที่จะแก้ไขปัญหารับฟัง
และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็ และขณะเดียวกันนะครับ รัฐบาลนี้ต้องกล้า
เอาจริงเอาจริง โดยมอบให้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้เคียงที่สุดกับการจัดการหนี้สิน
ของเกษตรกรก็คือ ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านกระทรวงการคลัง
มารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาก็ โดยนำพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรรมมาใช้กันอย่างจริงจัง และขณะเดียวกันก็ต้องเร่งรัดในการที่จะบังคับในการใช้
กฎหมาย โดยการตั้งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูให้ได้ทันต่อในการแก้ไขปัญหาก็ เพราะว่า
ปัจจุบันนี้เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูนั้นไม่สามารถที่จะได้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรจาก
ตัวคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาในการที่จะแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ แต่ปัจจุบันนี้
เลขาธิการที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเลขาธิการรักษาการชั่วคราว ปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็เกิดขึ้นจากว่ากฎหมายประกอบพระราชบัญญัตินั้นยังมีข้อบกพร่องบางอย่างที่
ไม่สามารถที่จะสรรหาตัวเลขาธิการได้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ต้องกล้าหาญในการที่จะ
จัดการในเรื่องใช้พระราชบัญญัติในการบังคับใช้ให้เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูได้มีหน้าที่
เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาก็ให้แก่เกษตรกรได้
ตามที่เกษตรกรร้องขอ และที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ในการแก้ปัญหานั้นจะต้องอาศัย

๒๔๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๑๑๖/๒

เงินงบประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีการประชุมเมื่อปี ๒๕๔๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในชวงนั้นก็ได้รับทราบว่าจะต้องจัดหาเงินงบประมาณจำนวน ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในการที่จะให้กองทุนฟื้นฟูในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขปัญหานี้สืบตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรองรับ ก็อยากให้รัฐบาลนี้ได้ประกาศว่าจะนำพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ด้วย นอกจากเรื่องของปัญหานี้สินแล้ว กระทบอยากจะทำกราบเรียนต่อท่านประธานอีกนะครับว่าการประกันความเสี่ยงภัยทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็ราคาอ้อยที่กำลังตกต่ำกันทั่วภาคอีสาน ก็อยากให้รัฐบาลประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าปีนี้จะให้ราคาอ้อยได้ตันละประมาณ ๑,๒๐๐ บาท จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ผมได้ใช้เวลาในการที่จะอภิปรายเพื่อที่จะให้การสนับสนุนให้ความเห็นชอบกับนโยบายของรัฐบาลในเทีวนี้ ต้องขอกราบขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นสมาชิกรัฐสภาในวันนี้ ขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ

๒๔๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

นิรรา ๑๑๗/๑

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณเทอดพงษ์ครับ

นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบสัดส่วน) :
ท่านประธานที่เคารพ ผม เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ กระผมใคร่จะขอพูดถึงนโยบายพัฒนาสาธารณสุขของประชาชน ซึ่งคงจะเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงสาธารณสุข ของงานสุขภาพอนามัย ว่ากันไป ตามจริงแล้วนั้นนโยบายสุขภาพอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ถ้าจะมีกันก็คงจะมี กันอย่างถาวรมาค่อนข้างจะเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งก็พูดกันเพียงง่าย ๆ ไม่ได้ยืดยาว อะไรมากมายนัก ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเจ็บไข้ ได้ป่วยขึ้นมาแล้วทำอย่างไรจะรักษาให้ได้ดีที่สุด คือพูดง่าย ๆ ว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัย ไข้เจ็บ มีการป้องกันจะทำกันอย่างไร ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษา จะรักษาอย่างไรที่จะให้ ได้รับบริการที่ดีที่สุด ถ้าเป็นอย่างนี้คือนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขกันมา ทุกยุคทุกสมัย ช่วงหลังก็มีการเพิ่มเติมกันไปว่าอย่างน้อยให้มีการฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริม สุขภาพที่จะเติมเข้ามาอีก แต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทั้งป้องกันและงานรักษานั้น จะยังเป็นแนวทางสำคัญ นโยบายที่เขียนไว้ ๔-๕ ข้อนี้ก็อยู่ภายในกรอบที่ได้กล่าว กันไว้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลได้มีการดำเนินการป้องกันกันอย่างดี มีกลวิธี ต่าง ๆ ที่จะทำอย่างไรที่จะให้มีการป้องกันกันได้มาก โรงพยาบาลหรือการรักษา นั้น ก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ พี่น้องประชาชนก็จะมีความสุขกันอยู่ได้ แต่ในปัจจุบันนี้นั้น ต้องเรียนว่างานป้องกันนั้นค่อนข้างจะได้รับการดูแลลดน้อยถอยลงไปมากไปกว่า แต่ก่อน ๆ มาก งานในด้านการรักษานั้นได้รับการเชิดชูกันขึ้นมาอย่างมากทำให้ การป้องกันนั้นค่อนข้างจะลดลงไป ส่วนนี้ที่เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้นั้นอาจจะมาจากแนวทาง แนวนโยบายที่กำหนดเอาไว้ว่ามีการรักษาพยาบาล ๓๐ บาทรักษาทุกโรค อาจจะเริ่ม มาจากจุดตรงนั้น แล้วก็ระดมทรัพยากรทั้งหลายลงไปดำเนินการกันจุดนั้นเต็มที่ เพราะฉะนั้นเมื่อทำกันอย่างนี้ค่อนข้างมากแล้ว งานในด้านการป้องกันก็ลดน้อย ถอยลงไปกันอย่างนั้นจริง ๆ ผมต้องเรียนว่าที่เราได้พูดว่างานในด้านการป้องกันที่ มันลดน้อยถอยลงไปนั้น จริง ๆ จะมองเห็นได้ในหลายส่วน เช่น ในการให้บริการ

๒๔๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

นิรรา ๑๑๗/๒

ในการจัดการบริการงานสาธารณสุขที่ได้ดำเนินการกันไปในั้น งบประมาณทั้งหลายนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรเปลี่ยนแปลงกันใหม่ งานบริหารงานสาธารณสุขเริ่มขาดความชัดเจน หน่วยงานของภาครัฐในระดับประเทศนั้นที่รับผิดชอบการบริการสาธารณสุขแต่ก่อนนั้นมีกระทรวงสาธารณสุขได้ดูแลอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันนี้ได้ขยายขอบข่ายงานกันออกไปมีเป็น ๒ ส่วน กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ให้บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพก็เป็นเหมือนผู้ซื้อบริการ เพราะฉะนั้นงบประมาณทั้งหลายไปลงอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แล้วกระทรวงสาธารณสุขก็รับจะเป็นผู้ดำเนินการดูแลในเรื่องการให้บริการทั้งหลาย ช่วงเหล่านี้ที่เน้นลงไปแล้วก็เน้นไปเพื่อจะให้โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคนั้นเป็นจริงขึ้นมา -----

- ๑๑๘/๑

แล้วก็ได้เร่งรัดดำเนินการก็ใช้เงินเป็นตัวกระตุ้นในการให้บริการงานสาธารณสุขกันเป็นอันมาก ส่วนเหล่านี้ทำให้งานในด้านการป้องกันนั้นค่อนข้างจะลดลงไปไม่ใช่หน่อย ถ้าเราไปดูในระดับจังหวัดเราจะเห็นว่าในระดับอำเภอ เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนั้นได้จัดสรรกันงบประมาณลงไปในส่วนของคุณะกรรมการกลุ่มหนึ่ง เรียกว่าจัดเป็นคัพ (Cup) แล้วก็ให้โรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพใหญ่ งานสาธารณสุขซึ่งเป็นงานป้องกันนั้นก็เข้ามามีส่วนร่วมกันอยู่ด้วย โรงพยาบาลไหนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันเยอะดูแลอย่างนั้นดี งานป้องกันก็รอดตัวไป แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากงบประมาณมีค่อนข้างจะจำกัด จำเจเต็มทีก็อาจจะถูกบีบถูกกันในส่วนของการที่จะเอาไปในงานของงานสาธารณสุข ซึ่งใช้ในงานป้องกันนั้นค่อนข้างจะน้อยลงไป การพิจารณากันไปทำให้งานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินงานกันไปในเรื่องงานป้องกันนั้นค่อนข้างจะน้อย สาธารณสุขอำเภอในหลายที่หลายแห่งบ่นกันมากมายว่างานเหล่านี้ค่อนข้างจะได้รับการดูแลน้อยแล้วกลายเป็นส่วนประกอบที่เล็กน้อยไป ขาดความสำคัญ ขาดการเน้นการให้ความสำคัญไปค่อนข้างจะมากทีเดียว เพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ต้องเรียนว่าทำให้งานสาธารณสุข งานในเรื่องของด้านการป้องกันนั้นค่อนข้างจะลดหายไปเลยทีเดียว ค่อนข้างจะน้อยลงไปทีเดียว เพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นนะครับ โรคระบาดต่าง ๆ เริ่มมากขึ้น เมื่อไม่ช้าไม่นานนี้เมื่อวันสองวันนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาประกาศว่ามีโรคไข้เลือดออก กำลังระบาดใหญ่อีกแล้ว ประกาศอย่างนี้กันมาเกือบจะทุกปี ในช่วงหลังนี้ค่อนข้างจะมากขึ้น แล้วก็จะมีโรคอื่น ๆ เพิ่มเติมกันมาอยู่เป็นประจำ เราจะเห็นว่างานเหล่านี้มันลดหย่อนลงไปจริง ๆ ครับ ผมอยากจะเรียนว่าในสมัยแต่ก่อนเรามีงานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งแต่ทำโอ่ง ทำส้วมน้ำสะอาด ในขณะที่นั้นมูลฐานอย่างนั้นเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริง ๆ ยังไม่มีอะไรเลยครับ แต่พอทำไปเสร็จเรียบร้อยงานมูลฐานเหล่านั้นก็ยกเลิกกันไป มีน้ำกันเรียบร้อย มีส้วมกันทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน มียาจำเป็นใช้ มีการใช้วัคซีนครบถ้วนทุกอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อย ก็ยกเลิกงานสาธารณสุขมูลฐานส่วนนั้นไป ว่ากันตามจริงแล้วถ้าเราใช้แนวทางที่แต่ก่อนนั้นใช้กันมาค่อนข้างจะได้ผลมากก็คืองานสาธารณสุขมูลฐาน เพียงแต่เรายกระดับกันขึ้นมาะครับ อย่างน้อยก็ความจำเป็น

๒๔๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๑๘/๒

พื้นฐานในงานสาธารณสุขที่มันจะพืงมีนั้น ชีวิตคนเรานั้นควรจะมึสักเท่าไร ควรจะยกระดับขึ้นมาแล้วก็ถือเป็นการจำเป็นพื้นฐานในงานสาธารณสุข แล้วก็ใช้แนวทางของสาธารณสุขมูลฐานนั้นดำเนินการกันไปครับ ซึ่งการทำอย่างนี้เป็นดำเนินการที่เคยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมาแล้ว วรรณคดีดำเนินการกันมาอย่างประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นงานป้องกันทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีโอกาสจะดีขึ้นมาได้ ถ้าเราได้จัดดำเนินการดูงานกันใหม่ เดียวนี้ก็ได้เนื่องานสำเร็จไประดับหนึ่งแล้วก็เลยยุบหายไป งานต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงกันไปค่อนข้างจะมากทีเดียว เราจะเห็นว่าความสำคัญที่กระทรวง ที่หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบงานของสุขภาพอนามัยนั้นให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันน้อย เราจะเห็นได้มาจาก แม้แต่ในนโยบายนี้ แม้แต่เดี๋ยวนี้นะครับ ซึ่งแต่ก่อนนั้นเราจะพูดกันเคยครับ ป้องกันแล้วก็รักษาฟื้นฟูสุขภาพ แล้วก็ส่งเสริมสุขภาพ เดียวนี้มาขึ้นใหม่ถ้าดูจากในหนังสือ แม้แต่ในนโยบายของรัฐบาลเราจะขึ้นมาว่าพร้อมจะปฏิรูปบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคไปอยู่หลัง ๆ แล้ว เพราะถือว่าไม่ได้สลักสำคัญอะไร ซึ่งต่างกับแนวทางในสมัยก่อน ๆ ที่ทำมา แล้วก็เป็ผลสำเร็จทำให้งานสาธารณสุขสุขภาพอนามัยของพี่น้องชาวบ้านได้ดีกันขึ้นมาจนถึงขณะนี้ ที่ผมเรียนอย่างนี้นั้นนอยากจะให้เน้นในเรื่องของการป้องกันให้มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงเพื่อจะให้แนวทางเหล่านี้ได้ดำเนินการกันมาอย่างดียิ่งกว่าที่เป็นมาในปัจจุบันนี้นะครับ -----

๒๔๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๑๑๙/๑

จริง ๆ ปัญหาในงานสาธารณสุข ในสุขภาพอนามัย ยังมีอีกมากมายหลายอย่าง ที่ยังเป็นปัญหา ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่มากมายทีเดียว นโยบายพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนมีการปฏิรูป งานสาธารณสุข จริง ๆ แล้วก็ยังมีที่น่าจะทำการให้ชัดเจน เช่น เรายังมีปัญหาอีกเยอะครับ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ บุคลากรแพทย์ การขาดแพทย์ตามโรงพยาบาลชุมชน ปัจจุบันเกือบจะ ๒,๐๐๐ คน ก็ต้องเตรียมหากัน เพราะว่าการผลิตนั้นไม่ได้หมายความว่า ผลิตแป๊บเดียวจะได้เลยก็ต้องใช้เวลาทำตามสมควร เพราะฉะนั้นน่าจะจะต้องจัดเตรียม แผนงานอะไรต่าง ๆ กันมา หรือว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ยังมีอยู่คือการจะต้องส่งเสริมให้เกิด ความเป็นเอกภาพ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพราะหน่วยงานดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตอนหลังนี้ได้แยกกระจายกันไปเยอะทีเดียวนะครับ จะมีคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ สช. หรือว่าคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ สสส. หรือว่าสำนักงานหลักประกัน สุขภาพ สปสช. นะครับ และยังมีกระทรวงสาธารณสุข ๓-๔ หน่วย อย่างนี้ทำอย่างไร ที่จะให้มีความเป็นเอกภาพในแนวคิด มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มันก็สามารถที่จะดำเนินการ ในงานเหล่านี้กันไปได้ แต่ว่าถ้ามีการขัดกัน มีการแย้งกัน การดำเนินการเหล่านั้น ก็เป็นอุปสรรคทำให้พี่น้องชาวบ้านนั้นเกิดความเดือดร้อนกันไปได้ ฉะนั้นก็อยากจะได้ ตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้กันดูด้วยแล้วก็ช่วยกันปรับ แก้ไข หรือว่าพยายามจะ ดำเนินการเพื่อให้แนวทางเหล่านี้มันได้ดำเนินการกันไปได้ด้วยดี ผมต้องเรียนว่า จริง ๆ นั้นยังคงมีอีกหลายเรื่องที่เราจะมองเห็นในปัญหาของงานสาธารณสุขทั้งหลาย ในงานสุขภาพอนามัย แต่ว่าในส่วนหนึ่งนั้นที่ได้มีการเขียนว่า มีการเพิ่มคุณภาพของ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เขียนให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างไม่เป็นอุปสรรค ที่ท่านว่าอย่างนี้ ที่เขียนกันไว้แบบนี้ ผมก็ค่อนข้างจะเป็นห่วง จริง ๆ ได้มีการอภิปราย ในเรื่องนี้แล้ว แต่ว่าในส่วนของผู้ที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนั้น ผมเองก็คงจะต้อง ชี้กันให้เห็นด้วยเหมือนกันว่า แนวคิดที่เรามีนั้นเราคิดกันอย่างไร เมื่อวานมีการพูดถึงคือ การที่ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาหรือว่า ซีแอล (CL) ที่ว่านี้ ผมต้องเรียนว่าที่เอาเรื่องนี้ มาพูดกันจริง ๆ มันจะไม่ได้มาพูดกันมากมายอย่างนี้ ถ้าท่านรัฐมนตรีซึ่งจะเป็น คนถือนโยบายสำคัญ ท่านออกมาถึงแล้วก็คิดว่าจะมีการทบทวน จะมีการดูกันว่า

๒๔๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๑๑๙/๒

จะทำกันอย่างไร การให้สัมภาระของท่านแต่ละครั้ง แนวนอนก็คือไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีซีแอล หรือว่ามีสิทธิใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา เมื่อวานมีการพูดจาเป็นรายละเอียด ผมจะเพิ่มเติมในบางส่วนไปเท่านั้นเอง ก็คือเป็นที่ทราบกันว่ายาใหม่ ๆ หลายตัวนี่นะครับ เป็นยาที่ผลิตรออกมา ผลิตรออกมาแล้วบริษัทก็มีสิทธิบัตร คือมีสิทธิบัตรสามารถจะใช้ยานี้ได้ไปอย่างน้อยก็ ๒๐ ปี แล้วก็หลังจากนั้นก็ว่ากันไปนะครับ ก็เอามาดำเนินการกันได้ แต่ในช่วงระยะที่ยังมีสิทธิบัตรอยู่นั้น ยาจะซื้อจะขาย ตั้งราคากันอย่างไรแทบจะควบคุมกันไม่ได้เลยครับ เพราะฉะนั้นยาแต่ละตัวนั้นที่มีสิทธิบัตรมันจะมีราคาแพงกันค่อนข้างจะมากไม่ใช่ว่าแพงมากธรรมดา มันจะมาก ๆ ขึ้นไป เพราะว่ามันสามารถจะตั้งกันได้เองว่ากันตัวเอง ยาตัวไหนเป็นยาสำคัญยิ่งตั้งกันได้มากขึ้นไปอีกครับ ตั้งกันไปทุกคนก็ต้องไปยอมซื้อกันมา แต่ว่าในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร ไม่ว่าจะประเทศใดในบ้านเราเองนั้นก็ตาม เราให้สิทธิพิเศษในบางส่วนในการที่จะให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยานี้คือสามารถที่จะเอายาเหล่านี้เมื่อมีความจำเป็นกันขึ้นมาจริง ๆ เอายาเหล่านี้ขึ้นมาดำเนินการเอามาใช้กันได้ เพราะฉะนั้นยาเหล่านี้เป็นยาจำเป็นก็สามารถดำเนินการใช้ได้

องค์การอนามัยโลก หรือว่าองค์การค้ำระหว่างประเทศก็ไม่ได้ขัดข้อง ก็มีกฎเกณฑ์อย่างนี้ เอาไว้ให้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นยาชื่อสามัญเหล่านี้เราสามารถที่จะเอามาดำเนินการ แล้วก็เอามาใช้กันได้ โดยมีข้อแม้แต่เพียงว่ายานี้จะต้องใช้เป็นยาที่ไม่เอาไปเป็นการค้า และจะต้องไม่เอากำไรถ้าเอามาดำเนินการ และนอกจากนั้นจะต้องไปเสียค่าสิทธิบัตร ให้เขาด้วย เพียงแต่ว่ายานี้เอามาแล้ว อย่างกระทรวงสาธารณสุขถ้าดำเนินการกันมา ก็เอามาใช้กันอยู่ในกระทรวง ดำเนินการโดยองค์การเภสัชกรรม แล้วก็ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเอาไปใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อน คนเหล่านั้นค่อนข้างจะ ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงยาเหล่านี้หรือกรับ เพราะฉะนั้นยาเหล่านี้จึงเป็นยาจำเป็นที่จะ เอาไปใช้ ยาที่ทำตามสิทธิบัตรยานั้นจะเป็นยาเอดส์ (AIDS) เสีย ๒ ตัว เป็นยาหัวใจเสีย ๑ ตัว เป็นยามะเร็งเสีย ๔ ตัว เพราะฉะนั้นยาเหล่านี้เป็นยาจำเป็น เราก็ดูแล้วไม่ได้ผิดกฎ ผิดเกณฑ์ แล้วก็ต้องใช้กันเพื่อแต่ในงานอย่างนี้ เพื่อดูแลพี่น้องชาวบ้านอย่างนี้ ราคา ก็จะ ถูกกว่ากันมากมายหลายเท่า เพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้มันจึงเป็นความจำเป็นที่จะเอามา ใช้ในงานด้านสาธารณสุข ในฐานะที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขผมคิดว่าท่านรัฐมนตรี น่าจะให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าต้องดูในเรื่องของคนไข้ คนเจ็บ คนป่วย ส่วนการเจรจา กัน อย่างไรนั้นก็ต้องไปว่ากัน ก็ไปดำเนินการกัน ผมคิดว่าเวลาคงจะหมด เพียงแต่ว่าก็ได้แสดง เอาไว้ว่าอย่างน้อยเราให้การสนับสนุนว่า ยาเหล่านี้ควรจะเอาไปใช้ดำเนินการโดยใช้ ซีแอลยาอย่างที่ว่านี้ ถ้ามีการถามว่าถ้าผมไปอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ อย่างนี้ไหม ผมทำนะครับ เพราะว่าอย่างน้อยเพื่อจะได้ดูแลชาวบ้านที่เดือดร้อน ที่ยังยากจนอีกมากมายนั้นได้ดำเนินการไปตามนี้ ส่วนการเจรจาอย่างไรนั้นว่ากัน อีกตอนหนึ่งว่าออกมาเป็นอย่างไร เพราะว่ามันยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะที่เดี๋ยวจะครับ แต่ผลประโยชน์ของกระทรวง ของคนไข้นั้นก็ต้องเป็นส่วนที่เรารับผิดชอบดูแล ที่พูด อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไปหาเสียง เพราะว่าคนเหล่านั้นก็เป็นผลงานของรัฐมนตรี หรือว่าคณะเก่า ๆ ที่เขาดำเนินการกันมา แต่ว่าสิ่งที่พูดนั้นอยากจะทำให้เห็นว่าอะไร ควรจะเป็นอย่างไร แสดงจุดยืนกันไว้เท่านั้นเอง ผมคงมีเวลาที่เกินเลยกันไปแล้ว ต้องขออภิปรายเพียงเท่านี้ละครับ

๒๕๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๑๒๐/๒

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ตริยะไพรัช ประธานรัฐสภา ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป)

นายยงยุทธ ตริยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอขอบคุณครับ ท่านพิเชษฐ ชื้อเมืองพาน เชิญครับ

นายพิเชษฐ ชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายพิเชษฐ ชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต ๒ พรรคพลังประชาชน ก่อนอื่นผมก็ขอกราบเรียนท่านประธานในเรื่องที่พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ฝากมากราบเรียนท่านประธาน ผ่านไปยังรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหน้าด่านที่ไปสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ สู่ประเทศจีน พม่า ลาว ท่านประธานครับ หลังจากเกิดการปฏิวัติรัฐประหารชาวเชียงใหม่เดือดร้อน โครงการต่าง ๆ ที่จะเชื่อมโยงเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน จะประกาศเขตเศรษฐกิจ พิเศษที่จังหวัดเชียงใหม่ล่มสลายลง โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจยัดเยียดออกไป ความหวังของพี่น้องคนเชียงใหม่ห่างหายไปเยอะ วันนี้ฝากบอกว่าให้มานำเรียนในวันที่แถลงนโยบาย เพื่อโครงการต่าง ๆ นั้นจะได้กลับมาสู่พี่น้องชาวเชียงใหม่ แล้วก็ประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ท่านประธานครับ

เรื่องแรก ทำเรื่องขนส่งสินค้าที่อำเภอเชียงแสน ซึ่งรัฐบาลก่อน ๆ ได้ดำเนินการมา ไม่ทราบว่าขณะนี้ทำเรื่องขนส่งสินค้านั้นดำเนินการไปถึงไหน

เรื่องที่ ๒ สะพานข้ามแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสะพานนานาชาติเชื่อมโยงประเทศจีน ลาว ไทย โดยที่ประเทศไทยได้ให้เงินกู้ผ่านเอดีบี (ADB) ร่วมกับประเทศจีน -----

๒๕๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

รัชนี้พร ๑๒๑/๑

ขณะนี้ถนนเสร็จแล้วเหลือแต่สะพาน เป็นความหวังของพี่น้องเชียงใหม่รายว่า จะมีโอกาสได้ค้าขายกับประเทศจีนและประเทศลาว

เรื่องที่ ๓ ทางด่วนไฮเวย์ (Highway) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงลูป (Loop) การท่องเที่ยว อันนี้ก็มีความหวังที่ว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่กับเชียงใหม่จะได้มีโอกาสให้นักท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาที่จะอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ให้น้อยลง แล้วเพื่อได้ท่องเที่ยวมากขึ้น

โครงการที่ ๔ โครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงใหม่ อันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิตไปหลายรุ่นแล้วครับ แต่โครงการนี้ยังไม่เกิดก็หวังว่าจะเกิดในรัฐบาลชุดนี้ชาวเชียงใหม่ขอฝากท่านไว้อีกโครงการหนึ่งครับ

เรื่องสุดท้าย เรื่องเอกสารสิทธิ พื้นที่เลือกตั้งของผมทั้ง ๙ อำเภอเป็นภูเขาสูง มีพื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอยู่ ๓ แห่ง คือผาตั้ง ภูชี้ฟ้า แล้วก็ประตูสยามติด ๑ ใน ๑๐ ของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมากที่สุด ดังนั้นความหวังของชาวเชียงใหม่ก็หวังว่าท่านประธานคงจะบอกไปยังรัฐบาลว่าช่วยดำเนินการด้วย

ท่านประธานครับ โครงการเร่งด่วนรถไฟฟ้า ๙ สาย ใช้เงินอยู่ ๕ แสนล้าน ผมอยากจะฝากท่านประธานเรื่องของถนนใยแมงมุม ถนนลักษณะใยแมงมุมสู่ไร่นาของพี่น้องเกษตรกร มันเป็นเส้นเลือดฝอยที่จะชนผลผลิตการเกษตรไม่ให้ซ้า ไม่ให้เสียหาย เข้าสู่เส้นเลือดใหญ่คือถนนเมน (Main) แล้วส่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ สำคัญมากผมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เกษตรกรญี่ปุ่นร่ำรวยมาก ทำไม่ครับ ทุ่งนามีถนนลาดยางเข้าสู่ทุ่งนา มีบ่อเก็บกักน้ำ มีเสาไฟ ไฟฟ้าในฟาร์มเรียบร้อยหมด มีบ่อบาดาล เท่านั้นแหละคือการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ผมหวังว่าครั้งนี้รัฐบาลประชาธิปไตย หวังว่าพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะช่วยท่านให้ความสำคัญเรื่องถนนใยแมงมุม ซึ่งพรรคพลังประชาชนก็นำเสนอไว้ก็หวังว่าท่านจะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของรัฐบาลนะครับ

เรื่องยางพารา ท่านประธานครับ ถึงแม้ว่าจะมีข่าวการทุจริตคอร์รัปชัน แต่วันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจับใครมาดำเนินคดีได้ พี่น้องชาวเชียงใหม่ถากถางพื้นที่ขุดหลุมเตรียมรอรับกล้วย ๓ ปีแล้วครับ ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย รอรับการส่งเสริม

๒๕๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

รัชนีพร ๑๒๑/๒

การปลูกยาง ผมขอให้แยกแยะเรื่องการคอร์รัปชันทุจริตออกไป ความหวังของพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะมียางเหมือนคนภาคใต้เขาบ้าง ทั้ง ๆ ที่ผลผลิตก็ดีกว่า ฤดูกาลรืดก็มากกว่า ๙ เดือน ผลผลิตน้ำยางก็คุณภาพมากกว่า เรามีความหวังมาก ขอให้ท่านส่งเสริมต่อเน้ครับ ประเทศไทยส่งยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก เราจะต้องรักษาอันดับนี้ไว้ การที่จะรักษาลำดับการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั้น ต้องอาศัยพื้นที่การผลิต ต้องอาศัยอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตยางมากที่สุด นิคมอุตสาหกรรมยางพาราต้องเกิดเพื่อให้รักษาการเป็นอันดับหนึ่งของโลกในระยะยาว ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ไม่มีต้นยางสักต้นครับ แต่สามารถเป็นเจ้าของตลาดขายยางพาราไปทั่วโลก ดังนั้นเราเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลก ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก ผากท่านประธานว่าส่งเสริมกันอีกนิดหนึ่งแล้วเราจะเป็นมหาอำนาจทางด้านยางพาราของโลก ขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวเชียงรายที่ผมได้มีโอกาสได้มาราบเรียนท่านประธาน ขอขอบคุณครับ

๒๕๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุทธาทิพ ๑๒๒/๑

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : รักษาเวลาได้ดีมากครับ ขอขอบคุณมาก
ท่านนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม เชิญครับ

นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : กราบเรียน
ท่านประธานที่เคารพ กระผม หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
จากจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้ผมมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกับ
ท่านประธานผ่านไปสู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพของประชาชน ท่านประธานทราบไหมครับว่า ตั้งแต่ผมฟังการอภิปราย
ของเพื่อนสมาชิกมา ๒ วัน จะมีกระทรวงสาธารณสุขอยู่กระทรวงเดียวที่ผมเป็นห่วง
มากที่สุดครับ จุดที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการ ก่อนที่จะมี
การอภิปรายในวันนี้ท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ต่าง ๆ เยอะแยะไปหมด จนทำให้ทีมสาธารณสุข
ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นสับสน ดังนั้นผมจะขออนุญาตครับ ขออนุญาตสรุปประเด็นสั้น ๆ
ในฐานะว่างานของกระทรวงสาธารณสุขที่รัฐมนตรีว่าการควรจะทำนั้นมีอยู่ ๔ งานใหญ่ ๆ

งานที่ ๑ งานรักษาพยาบาล งานรักษาพยาบาลท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่
ทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ข้อ ๒ งานส่งเสริมสุขภาพ รัฐมนตรีก็มีหน้าที่ในการทำอย่างไรให้ส่งเสริม
สุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

ข้อ ๓ งานป้องกันโรค ท่านก็มีหน้าที่ทำอย่างไรให้ประชาชนคนไทยทุกคน
ไม่มีการติดเชื้อของโรคต่าง ๆ ที่มีการระบาด ตลอดจนโรคที่ไม่มีการติดต่อจากการติดเชื้อ
และ

ข้อ ๔ งานฟื้นฟูสภาพหลังจากประชาชนเจ็บป่วยแล้ว ก็คือทำอย่างไร
ให้สุขภาพแข็งแรง

นี่คือกรอบงานหลัก ๆ ถ้ารัฐมนตรีจับกรอบงานหลัก ๆ ๔ ข้อนี้ไม่ได้
ผมเชื่อว่าท่านจะไม่ออกทิศออกทางเท่าไร วันนี้ท่านไปซ้ายที ขวาที เมื่อก่อนตอนอ่านข่าว
ก็ตกใจ แต่ไม่เป็นไรครับ เราเข้าสู่เนื้อหาของนโยบาย ท่านนายกรัฐมนตรีได้บอก
นโยบายในหัวข้อ ๒.๓.๑ เรื่องเพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

และให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่มีอุปสรรค การเพิ่มคุณภาพและเข้าถึงบริการ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านสั้น ๆ ก็คงจะหมายถึงว่าทำอย่างไรให้ตรวจได้รวดเร็วภายใต้ ความพร้อมของบุคลากรและทำอย่างไรให้ได้รับยาดี มีมาตรฐานในทุก ๆ ชนิดของยา ผมจึงมีคำถามฝากไปยังรัฐมนตรีที่จะต้องมาตอบพวกเรา ๒ เรื่อง ๒ ข้อ ๒ ประเด็น ดังต่อไปนี้ครับ

ข้อ ๑ ท่านรัฐมนตรีมีแผนการ หรือโครงการ หรือมาตรการอย่างไรที่จะทำให้ ประชาชนเวลาเจ็บป่วยเข้าถึงระบบบริการ ภายใต้การตรวจของแพทย์ หรือทีมงานแพทย์ ด้วยความรวดเร็ว

ข้อ ๒ ท่านรัฐมนตรีมีมาตรการอย่างไรในการรองรับว่าหลังจากประชาชนนั้น ตรวจรักษาแล้ว หรือรับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วจะได้เข้าถึงยาที่มีมาตรฐาน รวมทั้ง ยามะเร็งด้วย สิ่งที่ผมจะต้องถามอย่างนี้เนื่องจากว่าผมไม่มั่นใจครับ ถ้าท่านรัฐมนตรี ยังคิดในกรอบเดิมและยังไม่เข้าใจงานสาธารณสุขท่านจะหลงทิศหลงทางครับ

ผมจะสรุปเป็นประเด็นปัญหาให้ฟังสั้น ๆ วันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นมี ปัญหาเรื่องบุคลากรเป็นอย่างยิ่งครับ ผมได้รับการประสานงานจากบุคลากรของ กระทรวงสาธารณสุขให้มาบอกกับรัฐมนตรี เหตุผลที่จะต้องบอกกับรัฐมนตรีในที่ประชุม แห่งนี้ เพราะว่าประชาชนทั่วประเทศฟังครับ เวลาประชาชนทั่วประเทศรับรู้แล้วจะรู้ว่า ถ้ารัฐมนตรีไม่แก้ไขปัญหานี้ ถือว่ารัฐมนตรีนั้นต้องรับผิดชอบ กลุ่มแรกที่ฝากผมมาคือ โรงพยาบาล วันนี้พยาบาลตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศขาดแคลนอย่างมหาศาล เป็นการขาดแคลนที่แปลกประหลาดครับ เพราะว่าเราไม่ได้ขาดแคลนที่การผลิต วันนี้ หน่วยงานในการผลิตพยาบาลต่าง ๆ ผลิตพยาบาลออกมาได้เยอะ แต่การขาดแคลน พยาบาลนั้นเป็นการขาดแคลนที่กรอบอัตรากำลัง ซึ่งเป็นผลพวงจากการปฏิรูประบบ ราชการของรัฐบาลของพวกท่านที่ทำมาเมื่อประมาณ ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ท่านปฏิรูประบบราชการ แล้วท่านฟรีซ (Freeze) กรอบอัตรากำลังต่าง ๆ ไว้หมด รวมทั้งพยาบาลด้วย ไม่ให้มีการบรรจุ ผลพวงไม่ให้เกิดการบรรจุเท่ากับว่าวันนี้เขาเลือกเอาระหว่างว่าจะมาเป็น พนักงานของรัฐในโรงพยาบาลรัฐหรือไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นพยาบาลจำนวน

๒๕๕

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๑๒๒/๓

ไม่น้อย เขาบอกเขาไม่มาอยู่โรงพยาบาลรัฐ เขาอยู่โรงพยาบาลเอกชนเขาได้เงินหรือ
ค่าตอบแทนมากกว่า ปรากฏว่าโรงพยาบาลรัฐขาดแคลนพยาบาล ผลของการขาดแคลน
ฟังแล้วน่าอนาถใจครับ -----

- ๑๒๓/๑

เขาบอกว่าคุณหมอลองคิดดูนะครับว่า พยาบาลอายุตั้ง ๕๐ กว่ายังต้องมาอยู่เวร ๘ ชั่วโมง เวรป่วย เวรตึก หลายคนไม่เข้าใจเวรป่วย เวรตึกคืออะไร เวรป่วยคือ ๔ โมงเย็นถึงเที่ยงคืน เวรตึกคือเที่ยงคืนถึง ๘ โมงเช้าครับ เขาจึงฝากถามมาว่าแล้วจะทำให้เขาบริการประชาชนให้มีคุณภาพได้อย่างไรครับ จึงฝากรัฐมนตรีประเด็นนี้เรื่องพยาบาล

เรื่องที่ ๒ ก็คือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขระดับตำบล หรือหมออนามัย หรือสาธารณสุขระดับตำบล กลุ่มนี้นับว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากที่สุดในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ เพราะว่าเป็นโครงสร้างระดับล่างสุดของกระทรวงสาธารณสุขที่จะสัมผัสประชาชนในทุก ๆ ปัญหาและทุก ๆ งานใน ๔ งานที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้ว กลุ่มนี้นอกจากขาดแคลนกำลังคนแล้วยังขาดขวัญกำลังใจครับ ขณะนี้กำลังมีการปฏิรูปโครงสร้างแบ่งเป็น ๔ แห่ง เขาบอกว่ก่อนจะเข้าแห่งอย่างไรขอได้โปรดให้เขาได้มีโอกาส โดยเฉพาะหัวหน้า เมื่อไรเขาจะได้ซี ๗ ครับ ขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ เขารอซี ๗ กันมาตั้งนานแล้วครับ ดังนั้นจึงฝากรัฐมนตรีอีก ๑ งาน และ

กลุ่มที่ ๓ ที่เป็นกลุ่มสำคัญคือกลุ่มแพทย์ การขาดแคลนแพทย์นี้เกิดมาตั้งนานแล้วนะครับ เกิดมาตั้งแต่สมัย ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมาแล้วและวันนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่ ผมจะบอกให้เลยว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเดินผิดทิศผิดทางอยู่ครับ ลองฟังแนวคิดประชาธิปไตยนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องแพทย์อย่างไร ผมจะสรุปให้ฟังเป็น ๒ กรณี เรื่องการขาดแคลนแพทย์ ปกติที่ผ่านมาเราผลิตแพทย์อยู่ ๒ อย่าง แพทย์ในระบบที่ ๑ ในสมัยก่อนที่เรียกว่าแพทย์ที่เกิดจากการเอนทรานซ์ ก็คือนักศึกษาที่จบ ม. ๖ สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือสมัยนี้เรียกว่า แอดมิชชัน และแพทย์ระบบที่ ๒ คือแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อไปรองรับประชาชนในชนบท แพทย์ในกลุ่มแรกนี้ผมไม่ติดใจวันนี้ในระบบแอดมิชชันรับเด็ก ม. ๖ เก่ง ๆ อาจจะไปเรียนแพทย์ที่ไหนก็ไปเรียนไม่เป็นไรครับ จบไปแล้วจะไปใช้ทุนที่ไหนก็ไม่เป็นไร แต่ท่านทราบไหมครับว่าช่วง ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมา ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปรากฏว่าแพทย์เหล่านี้อยู่ในชนบทน้อยมาก ซึ่งก็ไม่น่าจะต้องตำหนิ เพราะเด็กวัย ๑๗-๑๘ ปี ที่เรียนหนังสือเก่ง ๆ ซึ่งบ้านอยู่ในชนบทเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะกระดือหรือรันครับ ยังต้องการสร้างเนื้อ

๒๕๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สตีมา ๑๒๓/๒

สร้างตัว จึงไม่แปลกที่เมื่อเขาใช้ทุนเสร็จแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเมือง หรือมาอยู่ในกรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์มีข้อเสนอตั้งนี้ครับ โดยเฉพาะการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ลองเปลี่ยนกรอบในการรับใหม่ครับ เปิดโอกาสให้บุคลากรสาธารณสุข ก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่ว่าจะ เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล พยาบาล เทคนิคการแพทย์ หรือบุคลากรที่ทำงานในโครงสร้างสาธารณสุขที่อยู่ในระดับชุมชน หรือตำบล คนพวกนี้ทำงานมาไม่น้อยกว่าสัก ๗-๑๐ ปี ถือว่ามีความผูกพันกับพื้นที่ มีความรักความผูกพันกับพื้นที่ มีวุฒิภาวะที่สูงพอสมควรสามารถสอบผ่านข้อเขียน ในกรอบที่กระทรวงหรือคณะแพทยศาสตร์กำหนด แล้วผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถ ไปทำงานรับใช้ประชาชนในชนบทได้ โดยเรากำหนดเงื่อนไขว่าให้คนกลุ่มนี้จะต้องเป็น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือหมอรักษาโรคทั่วไป และผมเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทาง ในการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผมถือว่าเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรที่เสียสละมาไม่น้อยกว่า ๗ ถึง ๑๐ ปีครับ ฝ่ายรัฐมนตรีนะครับ เป็นโจทย์ เป็นการบ้านที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอไว้ให้ และอีกเรื่องหนึ่ง ในการเข้าถึงแพทย์ หรือเข้าถึงระบบบริการ วันนี้ประชาชน ท่านประธานทราบดีนะครับว่าประชาชนมีบัตร รักษาพยาบาล ๑ ใบ ไปได้แค่ ๒ ที่ครับ สถานที่ที่ ๑ ที่ไปได้ก็คือสถานีอนามัย และสถานที่ที่ ๒ คือโรงพยาบาล ไปอนามัยไม่ค่อยเจอหมอครับ เดี่ยวรัฐมนตรีอาจจะ มาตอบผมพุงนี้ก็ได้ว่าใน ๑ สัปดาห์หมุนเวียนหมอไป ๑ ครั้ง แต่ขอโทษที่ครับท่านประธาน โครงการนี้ไม่จริงครับ เพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็ขาดหมออยู่แล้ว เวลาผู้ใหญ่จี้ที่เขาหมนไป ที่หนึ่งครับ แต่ถ้าไม่จี้ก็ไม่ไปครับ เพราะว่าผมยังคลุกคลีกับบุคลากรเหล่านี้อยู่ ดังนั้น เราเสนอวิธีคิดใหม่ให้เผื่อรัฐบาลจะเอาไปใช้ วันนี้ประชาชนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่ไปออกกันที่ โรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ หรือโรงพยาบาลจังหวัด ไปกันที่เสียเวลา ไม่น้อยกว่า ๒-๓ ชั่วโมง หรือครึ่งวัน โรคส่วนใหญ่ที่ไปรักษาส่วนใหญ่แล้วทฤษฎีบอกไว้ ชัดเจนว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์เป็นโรคพื้นฐานหรือโรคทั่วไป ท่านสมาชิกอาจจะไม่ทราบว่า โรคเหล่านี้คืออะไรครับ ก็คือปวดหัว ตัวร้อน เป็นหวัด ไอ มีน้ำมูก ท้องเสีย ความดัน เบาหวาน ถือว่าเป็นโรคพื้นฐานที่สามารถรักษาโดยแพทย์ชั้นพื้นฐานได้ เรามีคลินิกที่มี

๒๕๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สตีมา ๑๒๓/๓

ศักยภาพกระจายอยู่เต็มไปหมดทั้งประเทศไทย เป็นไปได้ไหมที่ว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาส
ให้คลินิกเหล่านี้มาจับมือกับรัฐบาลในการดูแลประชาชน เน้นไปที่โรคพื้นฐานครับ -----

- ๑๒๔/๑

ประชาชนปวดหัว ตัวร้อน เป็นหวัดไม่ต้องไปโรงพยาบาล เข้าคลินิกครับ รัฐบาลดูแล
ค่ารักษา และผมจะบอกให้ นะครับว่าต้นทุนในการรักษาโรคพื้นฐานถูกมาก แค่ประมาณ
ร้อยกว่าบาทเอง แต่ถ้ารัฐบาลดูแลเองต้นทุนในการรักษาโรคพื้นฐานจะตกประมาณ
๒๐๐ กว่าบาท ดังนั้นในระยะยาวแล้วในการดูแลประชาชนเหล่านี้รัฐบาลจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างยิ่ง จึงฝากกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประเด็นที่ ๒ ว่า
จะเอาคลินิกเข้ามาร่วมโครงการในการดูแลประชาชนใหม่

และประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งคือการเข้าถึงยา เรื่องนี้ต้องคุยกันอีก
นิดหนึ่งครับ เพราะรัฐมนตรีก็จะพูดอยู่แล้วว่าเปิดมาปั๊บ ทบพทนายโดยไม่ทำอะไรครับ
ผมอยากจะทำกับรัฐมนตรี ถ้าถามผมจากใจแล้วผมเชื่อว่าวันที่รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่า
จะทบทวนยา ท่านยังไม่รู้ว่าซีแอลยาคืออะไรครับ เพราะขนาดผมเป็นหมอ คลุกคลีกับ
วงการนี้ก็จะศึกษาเรื่องนี้อย่างเข้าใจใช้เวลาเป็นเดือน ซีแอลยานั้นเป็นหลักการพื้นฐาน
ที่ให้ประชาชนเข้าถึงยา โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่ให้
ประชาชนเข้าถึงยา โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นหลักการทางมนุษยธรรมครับ
เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า แล้วก็หลักการนี้ไม่ขัดกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ แม้กระทั่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑
ยังกำหนดให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นสามารถทำซีแอลยาได้ และท่านทราบไหมครับว่า
กลุ่มประชาคมโรคเอดส์เขาได้ต่อสู้ซีแอลตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ใช้เวลาประมาณ ๘ ปี จนกระทั่ง
ประสบผลสำเร็จ วันนี้รัฐมนตรีเปิดมาปั๊บจะประกาศทบทวนซีแอลยา ๔ รายการ และผม
จะบอกเลยครับ ผมเชื่อว่าวันนี้รัฐมนตรียังไม่รู้ว่ายาซีแอล ๔ รายการที่ท่านจะทบทวน
มียารักษาโรคมะเร็งอะไรบ้าง ๑. รักษา มะเร็งเต้านมครับ ท่านรู้ไหมครับว่ากลุ่มที่เสี่ยง
เป็น มะเร็งเต้านมที่สุดคืออะไร คือกลุ่มแม่บ้านครับ ท่านไม่เห็นใจแม่บ้านหรือ
๒. มะเร็งเม็ดเลือดขาว กลุ่มคนที่เสี่ยงกับ มะเร็งเม็ดเลือดขาวมากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กครับ
ท่านไม่เห็นใจเด็กหรือ อันที่ ๓ คือกลุ่มรักษามะเร็งปอด และอันที่ ๔ ก็คือ มะเร็ง
กระเพาะอาหาร ซึ่ง ๒ กลุ่มนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงอยาก
จะให้ท่านรัฐมนตรีใจเย็น ๆ ครับ ศึกษาปัญหาให้รอบคอบและสิ่งที่ผมกังวลใจและตกใจ

นิดหนึ่ง เมื่อ ๒-๓ วันครับ ผมมีเพื่อนเป็นหมอทางด้านมะเร็งเขาโทรมาบอก เขาบอก
 เขาแปลกใจว่าบริษัทยาที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวแล้วมีการพาดพิงถึงบอกว่าจะมีผลกระทบ
 ต่อการกีดกันทางการค้าจากอเมริกา ปรากฏว่าไม่ใช่ผลประโยชน์โดยตรงกับอเมริกา
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง ๓ บริษัท ในยา ๔ ตัว ๑. โนวาติส ๒. โรช ๓ บริษัทนี้เป็นของ
 สวิตเซอร์แลนด์ และอีกบริษัทหนึ่งซาโนฟีเป็นบริษัทของประเทศฝรั่งเศส หลายคน
 ก็แปลกใจว่าของยุโรปทำไมอเมริกาต้องมาเกี่ยวข้องตรงนี้ ท่านก็อาจจะตอบผมว่า
 เขาอาจจะมีการล็อบบี้ประเทศอเมริกาเพื่อให้เกิดกีดกันทางการค้าไทย ไม่เป็นไรครับ
 ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของท่านรองประธานกรรมการด้านกฎหมายและการค้า
 ระหว่างประเทศของสภาหอการค้าไทย นักธุรกิจให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน
 ฉบับวันที่ ๑๗ ที่ผ่านมา เขาบอกว่ารัฐบาลเก่าไม่ถูกจุด รัฐบาลกำลังหลงทางครับ
 ปัญหาของซีแอลยาไม่ใช่เป็นปัญหาของการกีดกันทางการค้า ปัญหาของการกีดกัน
 ทางการค้าเป็นปัญหาเรื่องเทปซี ดีดี (CD) เกื่อน ดังนั้นอยากจะย้ำครับ ผมแปลกใจ
 กับท่าทีของรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งประกอบกับวันนี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ ๑๙
 มาฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุม
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะมีผลเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และรัฐมนตรีจะต้อง
 ออกกฎกระทรวงครับ แต่ปรากฏว่าเจตนาของกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้ประชาชนละ
 ลด เลิกการกินเหล้า แต่รัฐมนตรีบอกว่าการห้ามโฆษณาเหล้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
 คนจะดื่มเหล้าน้อยลง งงไหมครับ แปลกไหมครับ เพราะก่อนหน้านี้มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า
 การโฆษณาจะเป็นการยั่วให้มีการดื่มมากขึ้น และท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้ายังจำกัดเวลา
 การขายมันจะทำให้การขายเหล้าดีขึ้น แปลกนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าธุรกิจเหล้า
 เป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เก็บภาษีได้มาก ผมดูหลาย ๆ เรื่องผมก็ยิ่งงงครับ ยิ่งดูหลาย ๆ เรื่อง
 ผมก็ยิ่งแปลก จนผมเกิดความคิดอยากจะฝากยาแก้พิษไปให้รัฐมนตรีกิน เพราะผม
 มีความรู้สึกไม่ธรรมดาจริง ๆ ในความคิดของท่านรัฐมนตรีท่านนี้ อยากจะฝากไปบอก
 รัฐมนตรีว่าจุดยืนของคนที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น จุดยืนที่สำคัญ
 ที่สุดต้องดูที่ประชาชนที่เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยครับ และผมจะต้องบอกด้วยว่าตราบโด

๒๖๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พัชรี ๑๒๔/๓

ที่ประเทศไทยยังใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เราจะต้องเผชิญปัญหาเรื่องยา
ตลอดไป -----

- ๑๒๕/๑

๒๖๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๒๕/๑

อยากจะฝากให้ท่านครับ เป็นไปได้ไหมว่าเสร็จสิ้นนี้แล้วท่านประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน ๑๐ ชาติเลย ลองคุยร่วมกันว่าเราจะทำวิสาหกิจความร่วมมือกันใหม่ ต่อรองกับประเทศมหาอำนาจนี้เป็นราย ๆ ร่วมกันใหม่ หรือถ้าจำเป็นจะต้องทำซีแอลก็ต้องทำซีแอลร่วมกัน

และสุดท้ายท่านรัฐมนตรีครับ สุดท้ายคือเรื่อง อสม. ไม่พูดไม่ได้ เพราะว่าพรรคเป็นคนให้ผมอภิปรายเรื่อง อสม. เมื่อสมัยที่แล้ว ผม ส.ส. สมัยที่ ๒ ผมก็เป็นคนเรียกร้อยค่าตอบแทน อสม. รายบุคคลให้กับ อสม. ทั้งประเทศ แล้วก็ดีใจด้วยการหาเสียงครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ประกาศเป็นพรรคแรกที่เราจะให้ค่าตอบแทน อสม. รายบุคคล แต่ขอโทษที่ครับ วันนั้นพรรคประชาธิปัตย์ให้แค่ ๖๐๐ บาท หลังจากนั้นพรรคต่าง ๆ ประกาศเยอะแยะ แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาล ผมก็เลยบอก อสม. ว่าไม่เป็นไรครับ เดี่ยวผมจะทวงเงิน อสม. ให้ วันนี้ผมดูในข้อกำหนดที่เป็นนโยบายในหัวข้อ ๒.๓.๔ ที่บอกว่า จะเพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัคร อสม. จึงฝากกับรัฐมนตรี ฟุ่งนี้ตอบครับว่าการเพิ่มแรงจูงใจท่านจะเพิ่มอย่างไร ท่านจะให้ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลหรือไม่ และให้ ให้คนละเท่าไร เวลาจะให้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อไร เพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีในข้อประเด็นที่ผมได้กล่าวเรียนมาทั้งหมดครับ แล้วอยากจะย้ำว่าอันไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ท่านไปทำเถอะ พวกเราจะให้กำลังใจ แต่ขณะเดียวกันถ้าท่านผิดพลาดเราตรวจสอบท่านเต็มที่ ขอขอบคุณครับ

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผู้ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ ผมคิดว่าครั้งต่อไปคงต้องใช้เวลาแพทย์วงศ์อีกสัก ๑๕ นาทีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าท่านเกินมาขนาดนั้นมาตรฐาน ต่อไปท่านภราดร ปริศนานันท์ทกุล ท่านนริศ ชำนุรักษ์ มีอะไรเชิญครับ

นายนริศ ชำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พัทลุง) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นริศ ชำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ขออนุญาตหารือท่านประธานเรื่องเวลาส่วนที่เกินไปจากที่ได้ส่งให้ประธานกำหนดว่าเป็นเวลาที่เกินไป ท่านประธานมีเวลาส่วนกลางของท่านประธานอยู่บ้างหรือไม่ครับ

๒๖๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุศยรินทร์ ๑๒๕/๒

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมเป็นแค่กรรมการครับ ไม่มีเวลาส่วนกลาง คืออย่างนี้ผมเข้าใจครับ บางท่านในพรรคพูดไม่ถึงก็มี อย่างของ สนช. บ้าง หมายถึงว่าครบตามจำนวนเวลาหลายท่าน แต่ว่าอยากให้ทางส่วนของ พรรคประชาธิปไตยเองได้ปรับเวลา ก็หมายความว่ากำหนดกัน ๑๓ ชั่วโมงใช่ไหมครับ บางทีก็อะลุ่มอล่วยกัน แต่ว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวผมจะใช้ดุลยพินิจ ท่านไม่ต้องตกใจครับ ในส่วนนี้ ท่านทำไปเถอะ แต่ว่าผมจะช่วยดูให้เหมาะสม แต่ว่าท่านไม่ได้น้อยกว่านั้น อยู่แล้ว แต่ว่าขอให้ท่านบริหาร

นายนิศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พัทลุง) : คือขณะนี้พวกผม ได้วางเวลาไว้ล่วงหน้า แล้วก็เวลาส่วนที่เกินนี้กลัวจะมีปัญหาที่เรียนท่านประธานไว้ก่อนว่า ถ้าเวลาส่วนที่เกินนี้ขอความกรุณาเวลาต่างครับท่านประธาน

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดี แล้วก็ จะดูแลให้

นายนิศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พัทลุง) : แล้วท่านกรุณา ดูแลเวลา ถ้าตรงเวลาได้ก็อยากให้ตรงเวลานะครับ

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : บางครั้งเพื่อนสมาชิกในพรรค ท่านก็เนื้อหาดีแล้วก็หยุดกลางคันดูไม่ดีครับ ผมต้องขออนุญาต ก็ฟังกันเพลินดี บางที ประธานเพลินบ้างก็ขอภัยด้วยนะครับ

นายนิศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พัทลุง) : ครับ

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ก็ไม่เป็นไรครับ อะลุ่มอล่วย ไม่ต้องไปเครียดอะไร แล้วเดี๋ยวผมพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็จัดสรรกันให้พอเหมาะ พอควร

นายนิศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พัทลุง) : ขอขอบคุณครับ ท่านประธานครับ

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมว่าไม่ต้องเสียเวลาครับ ท่านสุวโรช ผมขอท่านภราดรเลยดีไหมครับ ผมเข้าใจครับ ไม่มีต่ำกว่านั้นนะครับ

จะช่วยเหลือให้ทุก ๆ ฝ่ายนะครับ ผมก็จะลุ่มอล่วยกัน ท่านสุวโรชจะมีอะไรปรึกษาหรือว่าท่านจะ ท่านภราดรรอสักครู่ นะครับ

นายสุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกรัฐสภา ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ต่อกรณีข้อหาหรือที่ท่านนริศ ขอภัยที่เอ่ยนามท่าน แล้วก็ได้ได้รับความกรุณาจากท่านประธานเมื่อสักครู่นี้ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ฝากท่านประธานไว้ เพราะผมไม่อยากจะให้มีประเด็นถกเถียงกันในวันพรุ่งนี้ ก็คือต่อกรณีที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงอภิปรายก็ดี หรือได้มีการแสดงความคิดเห็นไปในวันนี้ก็ตาม ตามข้อตกลงเดิมเราบอกว่าท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี้จะไม่อยู่ในเวลา ๑๓ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านประธานในการที่จะมาหักตรงนี้ได้ด้วย เพราะประเด็นที่ท่านนริศได้กรุณาหาหรือฉันผมคิดว่าก็จะหมดประเด็นไปทันที นะครับ กราบขอบพระคุณครับ

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เวลาของท่านตรงนี้ไม่หักท่านสุวโรชครับ ท่านสมาชิกครับ ผมคิดว่าอยากให้วิปได้คุยกัน เพราะบางที่ผมอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายผมก็จะลุ่มอล่วย ไม่ใช่เอาใจกันจนเกินเลย บางที่ไม่มีข้อสรุปเสียทีผมก็ตัดบทเหมือนกัน แต่ว่าบางครั้งเนื้อหาหมั่นต่อเนืองก็เห็นใจ -----

ก็ต้องเห็นใจผมหน่อยนะครับ ท่านภราดรครับ เชิญเลยครับ เดี่ยวท่านอื่นค่อยปรึกษากัน
ทีหลังเป็นช่วง ๆ ไปครับ ท่านภราดร ปริศนานันท์ทุกุล ครับ

นายภราดร ปริศนานันท์ทุกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่างทอง) : กราบเรียน
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม ภราดร ปริศนานันท์ทุกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอ่างทอง พรรคชาติไทย ท่านประธานครับ ๒ ปีเต็ม ๆ ที่ประเทศไทยไม่มีรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง ผู้คนทั้งแผ่นดินนี้เฝ้ารอคอยที่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เพราะว่าผู้คนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะสามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับ
พี่น้องประชาชนได้ และวันนี้เอง วันที่พี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินรอคอยได้เดินทาง
มาถึง ผมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อวานนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวานนี้สืบเนื่องจนถึงวันนี้
มีเพื่อนสมาชิกรัฐสภาหลายท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นนโยบายของรัฐบาล
หลากหลายประเด็น ผมเองวันนี้ในฐานะสมาชิกรัฐสภาถือโอกาสครั้งนี้อภิปราย
ในหัวข้อของการเกษตร ในหัวข้อเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ซึ่งเป็นบุคคลจำนวนมาก
ของแผ่นดินนี้ ผมอยากจะแบ่งออกเป็น ๒-๓ มิติหลัก ๆ

มิติแรก อยากจะกล่าวถึงปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตในที่นี้กำลังจะ
นำเรียนถึง ๒ - ๓ ปัจจัย ปัจจัยแรก ถือเป็นปัจจัยหลักถือเป็นหัวใจหลักของการเกษตร
นั่นก็คือน้ำครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐบาลนี้ได้วางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร
จัดการน้ำ เรื่องของระบบชลประทานเอาไว้เป็นนโยบายหลัก เอาไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน
นโยบายหนึ่ง ผมกราบเรียนกับท่านประธานที่เคารพอย่างนี้ครับ ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา หลายจังหวัดที่อยู่ในบริเวณภาคกลางตอนบน อยู่ในลุ่มน้ำ
เดียวกันกับผม นั่นก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๒ ปีที่ผ่านมา ปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ นั้น
ผู้คนที่อยู่ ๒ ฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการน้ำ
ที่ไม่เป็นรูปแบบของกรมชลประทาน ผมกราบเรียนท่านประธานครับ การแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมหรือการแก้ไขปัญหาแล้งนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการที่ครบวงจร แต่การที่จะ
บริหารจัดการให้ครบวงจรได้นั้น จำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องคำนวณปริมาณน้ำ

๒๖๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๑๒๖/๒

ในแต่ละปีให้ได้เสียก่อน วันนี้ที่น้ำท่วมตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ปี ๒๕๔๙ หรือปี ๒๕๕๐ ก็ดี เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะประเมินปริมาณน้ำในแต่ละปีได้ การพยากรณ์อากาศเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าเรารู้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำที่จะตกมาเหนือเขื่อนนั้นมีปริมาณเท่าไร เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราได้ เขื่อนหลัก ๆ ใหญ่ ๆ มีอยู่ ๒ เขื่อน นั่นก็คือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะประมาณหรือคะเนปริมาณน้ำในแต่ละปีได้ เราสามารถที่จะถ่ายโอนน้ำ เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้มีระบบมากกว่านี้ -----

- ๑๒๗/๑

๒๖๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรณ ๑๒๗/๑

เพราะฉะนั้นอยากจะทราบเรียนท่านประธานส่งผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ผู้ซึ่งดูแลกรมอุตุฯ นิยมวิทยา นโยบายนั้นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเตือนภัย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ ๔.๔ มีอยู่แล้ว อยากจะให้ท่านประธานส่งผ่านไปถึง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีให้ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังที่สุด นั่นคือประเด็นที่ ๑ ปัจจัยที่ ๑ เรื่องน้ำ ปัจจัยที่ ๒ สำหรับเกษตรกรนั่นก็คือเรื่องปุ๋ย เมื่อวานนี้สืบเนื่อง จนถึงวันนี้มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของราคาปุ๋ย วันนี้ไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนครับว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับวิกฤติราคาปุ๋ย ผมอยากจะหยิบยกตัวเลข ให้ท่านประธานได้ดูราคาปุ๋ยยูเรีย (Urea) สูตร ๔๖-๐-๐ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลังกลับไปจากนี้ ๑ ปี ราคาปุ๋ยอยู่ที่ตันละ ๑๒,๐๐๐ กว่าบาท แต่วันนี้ ๑ ปีผ่านไป ราคาปุ๋ยทะยานสูงขึ้นมาอยู่ที่ ๑๕,๔๐๐ บาท มากไปกว่านั้น ดูในสูตรอื่น ปุ๋ยสูตร ๑๖-๒๐-๐ ซึ่งถือเป็นปุ๋ยยอดนิยมสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ราคาเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ ๑๐,๐๗๔ บาท แต่วันนี้ราคาทะยานสูงขึ้นมาอยู่ที่ ๑๖,๖๐๐ บาท แสดงให้เห็นว่า ๑ ปีผ่านไปนั้น ราคาของปุ๋ยได้ทะยานสูงขึ้น ๖๔ เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงสำหรับรัฐบาลที่จะเยียวยาพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บน ลำแข้งของตัวเองได้ ผมคิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหามอนอกจะนำเสนอทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว ในระยะสั้นนั้นรัฐบาลควรที่จะมีนโยบายเร่งด่วน ซึ่งในส่วนนี้ผมเชื่อว่า เพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทยของผมจะอภิปรายในส่วนรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นนโยบายในระยะสั้นที่รัฐบาลจะต้องแทรกแซงราคาปุ๋ยผมจะไม่อภิปราย ในวันนี้ ท่านประธานที่เคารพครับ มีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือ ตัวเลขปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเกษตรของประเทศไทยในปี ๒๕๔๔ ถึงปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๔๔ นั้น ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ที่ ๓.๓ ล้านตัน ในขณะที่ปี ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นมาที่ ๔.๓ ล้านตัน เพิ่มขึ้นอีก ๑ ล้านตัน เวลาผ่านไป ๖ ปี เป็นตัวเลขที่น่าตกใจครับ หมายความว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรกำลังขึ้นอยู่กับปุ๋ยโดยตรง และตัวเลขนั้นสูงขึ้น ในทุก ๆ ปี เพราะฉะนั้นนโยบายในระยะยาวเราจะต้องหามาตรการที่แก้ไขวิกฤติเรื่องนี้ ผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วครับท่านประธาน ถึงเวลาแล้วที่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

๒๖๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรรณ ๑๒๗/๒

คณะรัฐบาลจะต้องพลิกวิกฤติตรงนี้ให้กลับกลายเป็นโอกาส มีผู้คนมากมายคาดหวังว่า
อยากที่จะให้ประเทศเราเป็นครัวของโลก การที่จะเป็นครัวของโลกได้เราจะต้องผ่าน
กฎเกณฑ์ซึ่งตลาดโลกเขาได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องสารปนเปื้อนในสารอาหาร
ในผลผลิตทางการเกษตร -----

- ๑๒๘/๑

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะพลิกวิกฤติตรงนี้ให้กลับกลายเป็นโอกาสของพวกเรา เมื่อเขาจำกัดในเรื่องของสารพิษ เรื่องของสารเคมี วันนี้เรากลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เรากลับมาสู่อากาศแห่งใหม่ของพวกเราคนไทยกันเถอะครับ ปุ๋ยอินทรีย์วันนี้อยู่ที่ราคาต่อ ๑ ตัน ๖,๐๐๐ บาทครับท่านประธาน มีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่าปุ๋ยอินทรีย์จะใช้ได้ผลหรือเปล่า จะใช้ได้ผลเหมือนกับปุ๋ยเคมีหรือเปล่า ผมได้ไปสอบถามกับปราชญ์ชาวบ้าน ได้ไปสอบถามกับผู้รู้ ผู้ซึ่งเป็นเกษตรกรโดยตรงได้คำตอบมาครับว่าผลผลิตที่ได้ไม่นั้นไม่แตกต่างกัน แต่ต้นทุนในการผลิตนั้นลดลงเป็นอย่างมาก กล่าวคือว่าต้นทุนต่อไร่สำหรับแปลงนาที่ใช้ปุ๋ยเคมี ต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ ๓,๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท ในขณะที่ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ต้นทุนลดลงมาเหลือที่ ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ไร่ นี่แสดงให้เห็นชัดเจนครับท่านประธานว่า สามารถที่จะลดต้นทุนทางการผลิตได้อย่างมากมายนั่นคือมิติที่ ๑ มิติด้านปัจจัยการผลิตเรื่องน้ำและเรื่องปุ๋ย

ผมนำเรียนเข้าสู่มิติที่ ๒ มิติที่ผมเรียกว่าด้านกระบวนการการผลิต ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมา เกษตรกรไทยมีวิธีการทำการเกษตรที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมเลยครับที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมผมกำลังหมายถึงต้นทุนทางการผลิตไม่ลดลง ต้นทุนทางการผลิตไม่ลดลงนั่นไม่ได้หมายความว่ามูลค่าที่ลงทุนไปไม่ได้ลดลง หมายถึงเราลงทุนไปเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว ๓๐ ปีที่แล้วลงทุนไปอาจจะ ๔๐๐-๕๐๐ บาทต่อ ๑ ไร่ แต่วันนี้เราลงทุนไป ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ไร่ ผมไม่ได้หมายถึงตัวเลขมูลค่าต่าง ๆ เหล่านั้น ผมหมายถึงปัจจัยการผลิต สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือแรงงานคน เปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว วันนี้กลับมาใช้เครื่องจักรซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นการลดต้นทุนทางการผลิต แต่เป็นการเพิ่มต้นทุนทางการผลิตในทิศทางตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐที่สำคัญนั่นก็คือจำเป็นที่จะต้องหามาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะลดต้นทุนทางการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร การศึกษา การให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่จึงถือเป็นนโยบายด้านหลัก และเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลนั้นจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับเกษตรกร มีหมอดิน มีปราชญ์ชาวบ้านมากมายที่วันนี้กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ ถ้าหากว่ารัฐบาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ ใช้บุคคลเหล่านี้แหละครับ

๒๗๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุนนัษฐี ๑๒๘/๒

เรามีทรัพยากรที่มีค่าอย่างนำทรัพยากรเหล่านี้ให้สูญเปล่า ผมได้พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านหลายท่านถึงวิธีการใหม่ ๆ ในการที่จะลดต้นทุนทางการผลิต ผมพูดถึงการผลิตข้าว การปลูกข้าวมีหลากหลายวิธีครับ ยกตัวอย่างเช่นการทำนาแบบที่เขาเรียกว่า ข้าวสวมตอ หรือการทำนาที่ไม่ต้องเผาซังหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ลดต้นทุนทางการผลิตทั้งสิ้น ผมอยากกราบเรียนท่านประธานส่งผ่านไปถึงคณะรัฐมนตรีว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และจะนำพาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต พุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการแถลงนโยบายรัฐบาล หลังจากนั้นในวันมะรืนนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของการคาดหวังจากคนไทยทุกคนบนแผ่นดินนี้ คาดหวังที่จะกินดีอยู่ดี คาดหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าทุกวันนี้ -----

- ๑๒๙/๑

๒๗๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๒๙/๑

ความคาดหวังต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็นไปได้หรือจะเป็นไปไม่ได้ อยู่ที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากอนาคตประเทศไทยไว้ในมือของคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ฝากอนาคตบ้านนี้เมืองนี้ไว้กับท่านทุกคนครับ กราบขอบพระคุณครับ

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ต่อไปท่านสุกิจ อัดโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ครับ

นายสุกิจ อัดโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตรัง) : กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายแพทย์สุกิจ อัดโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ผมขออภิปรายนโยบายของรัฐบาลในหมวดนโยบายสังคม และคุณภาพชีวิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ขอกราบเรียน เป็นเบื้องต้นนะครับว่า หลังจากที่ได้อ่านและได้ฟังการแถลงนโยบาย ก็เห็นว่านโยบาย ในส่วนนี้ดูสั้น กะทัดรัด แต่ว่าเลื่อนลอย ไร้วิธีปฏิบัติแล้วก็ป็นนามธรรมโดยสิ้นเชิงครับ มาดูเนื้อหาที่ไม่ใช่ของใหม่ครับ ก็เป็นเรื่องที่ปกติข้าราชการประจำเขาก็ทำอยู่แล้วทั้งนั้น อาจจะไม่มาเขียนเลยก็ได้ ผมก็เข้าใจครับการจะเขียนวิธีปฏิบัติทั้งหมดลงในนโยบายนั้น ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ว่าเรื่องใหญ่ ๆ เรื่องที่สำคัญผมคิดว่าน่าจะบอกให้ทราบ กันบ้างนะครับ บอกให้ชัด ๆ อย่างเรื่องหลัก ๆ อย่างเรื่องหลักประกันสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ เดี่ยวนี้ถือว่าเป็นหัวใจของระบบสาธารณสุขในปัจจุบันนี้ ทำไมไม่เขียนบอก ให้ชัดล่ะครับว่าจะเอาอย่างไร จะ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค หรือว่าจะรักษาฟรี มันไม่เหมือนกันนะครับ สำหรับคนจนแล้วแม้แต่เรื่อง ๓๐ บาทก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะผมก็ได้ข่าวว่าท่านยังเสียต๋ายชื่อ ๓๐ รักษาทุกโรคกันอยู่ ท่านจะทำต่อก็ได้ครับ ไม่ว่าจะไรกัน แต่ไม่ว่าจะ ๓๐ บาทหรือว่ารักษาฟรี ขอเรียนถามท่านอีกนะครับว่า คุณภาพการรักษาจะเป็นอย่างไร จะเหมือนกับในอดีตที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่า ๓๐ บาท ตายทุกโรคหรือเปล่า ท่านอาจจะบอกว่าพูดอย่างนั้นมันก็เกินไป แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นการสะท้อนจากชาวบ้านว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการของถูกหรือของฟรีแต่เพียงอย่างเดียว แต่เขาต้องการคุณภาพ เขาต้องการความสะดวกรสบายในการรักษาพยาบาลด้วย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ ๓๐ บาท หรือว่าฟรีก็ขอให้มีความคุณภาพครับ ท่านประธานครับ

๒๗๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๒๙/๒

ไม่ว่ารัฐบาลจะเขียนนโยบายอย่างไรก็ตาม แต่กระทรวงสาธารณสุขจะมีปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรัง เรียกว่าเป็นปัญหาอมตะนิรันดร์กาลของกระทรวงสาธารณสุขก็ว่าได้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท่านจะได้เครดิตความน่าเชื่อถือมากกว่าท่านไปทำนโยบายใหม่ ๆ ด้วยซ้ำ อย่างเช่นอะไรบ้าง ปัญหาของการรอนานอย่างนี้เป็นต้น ทุกวันนี้ใครจะไปโรงพยาบาลก็ต้องทำใจนะครับ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาล อย่างน้อยครึ่งวันหรือว่า ๑ วัน ท่านต้องใช้เวลาเสียไป บางแห่งก็ต้องไปเข้าคิวตั้งแต่ตี ๔ ตี ๕ แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ เพราะว่ามันก็รอนานกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับ แต่นโยบาย ๓๐ บาทของรัฐบาลในอดีตได้ทำให้เรื่องนี้มันเลวร้ายยิ่งขึ้นเพราะว่างานหนัก คนไข้เยอะทำไปทำมาแทนที่คนไข้จะกระจายคนไข้กลับมากระจุกอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่คือโรงพยาบาลของจังหวัด ซึ่งทำให้หมอต้องลาออกไปเป็นจำนวนมาก หมอเขาก็ไม่ไหวเพราะว่างานหนักเหลือเกิน พอหมอลาออกคนไข้เท่าเดิมก็ยิ่งต้องรอนาน ก็เป็นกงเกวียนกำเกวียนอย่างนี้ ท่านต้องแก้ะครับเรื่องนี้ และผมขอเรียนตรง ๆ ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแก้ยากทีเดียว ปัญหาความไม่สะดวกสบายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของห้องคนไข้รวมมีคนเขาเปรียบนะครับว่าถ้าท่านอยากรู้ว่านรกเป็นอย่างไรก็ลองไปแอดมิท (Admit) ในโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็นอนห้องนอนรวมดูสัก ๑ วัน ๒ วัน ถึงไม่เหมือนทีเดียวก็ใกล้เคียงนะครับ เพราะว่ามันทั้งร้อน ทั้งแฉัด ทั้งกลิ่นไม่ดี ไม่สะอาด ยัวเยี้ยไปทั้งญาติคนไข้ ทั้งคนไข้ -----

๒๗๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๑๓๐/๑

ท่านลองไปดูห้องรวมของโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ แล้วก็พยายาม
ยกระดับห้องรวมของโรงพยาบาลของรัฐบาลให้ใกล้เคียงกับของโรงเรียนแพทย์ก็ยิ่งดีครับ
ต่อไปครับท่านประธาน โครงการ ๓๐ บาท จนต่อเนืองมาถึงโครงการรักษาฟรี ได้ส่งผลให้
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลของรัฐแทบจะหยุดไปเลยเพราะว่าไม่มีเงิน เอาเงิน
ไปทุ่มเทกับการรักษาพยาบาลมากจนเกินไป บางแห่ง บางโรงพยาบาลเครื่องมือชำรุด
ยังไม่มีเงินที่จะมาซ่อมเลยครับ หรืออาจจะพูดได้ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ โรงพยาบาล
ของรัฐบาลทุกระดับมีศักยภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น อย่างโรงพยาบาลระดับจังหวัด
น่าจะมีขีดความสามารถที่จะรักษาโรคได้ทุกโรคแล้ว ควรจะมีหมอเฉพาะทาง ควรจะมี
เครื่องมือพร้อมให้หมอได้ใช้ แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช้ครับ โรงพยาบาลศูนย์ตามหัวเมืองต่าง ๆ
ควรจะมีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ได้แล้วปัจจุบันนี้ แต่ก็ไม่ใช้อีกครับ
ตามความเห็นของผมในฐานะที่เป็นบุคลากรเป็นบุคคลในวงการแพทย์ ผมว่า
โรงพยาบาลศูนย์ในปัจจุบันมันควรจะรักษาโรคยาก ๆ ได้แล้ว อย่างเช่น โรคมะเร็ง
ควรจะรักษาได้ครบวงจรแล้วครับ ควรจะมียาดี ๆ ควรจะมีเครื่องฉายแสงได้แล้ว
แต่นี้ก็ไม่ใช้ครับ ในเรื่องของการผ่าตัดควรจะผ่าตัดหัวใจได้แล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
เพราะฉะนั้นชีวิตคนในต่างจังหวัดก็ยังคงเสี่ยงอยู่ดี ถ้าเกิดว่าเป็นโรคบางโรคร้ายแรง
ฉุกเฉินขึ้นมา มากรุงเทพฯ ไม่ทันก็ต้องตายครับ แล้วเราจะเรียกว่าเรามีระบบประกัน
สุขภาพที่ดีได้อย่างไรนะครับ ท่านต้องรีบนะครับ ต้องรีบพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล
เหล่านี้เพื่อชดเชยกับ ๕-๖ ปีที่แล้วที่เสียโอกาสไป ไม่อย่างนั้นเราจะตามประเทศ
เพื่อนบ้านเขาไม่ทัน แต่ผมขอร้องล้วงหน้าสักนิดสำหรับเรื่องนี้ว่าท่านอย่าเลือกปฏิบัติ
ผมมีตัวอย่างที่จังหวัดตรังบ้านผม เคยมีผู้ใหญ่ระดับรองนายกรัฐมนตรีได้ไปเรียกประชุม
ข้าราชการทั้งภาคใต้เลยที่หาดใหญ่ แล้วก็ไปประกาศว่าจะสร้างโรงพยาบาลขนาด
๑,๐๐๐ เตียง ไม่ใช่เล็กนะครับ ๑,๐๐๐ เตียงที่จังหวัดตรัง เพื่อจะให้เป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ของฝั่งทะเลอันดามัน เขาบอกว่ารายงานนายกรัฐมนตรียไป นายกรัฐมนตรี
ก็เห็นด้วย ชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันใหญ่ มีการเตรียมการ หาที่หาทาง ทางจังหวัด
ก็ทำหนังสือกันเป็นปี ๆ แต่ปรากฏว่าในที่สุดโครงการก็หยุดไปเฉย ๆ ท่ามกลาง

๒๗๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๑๓๐/๒

ความงุนงงสงสัยของชาวบ้านว่าท่านเล่นอะไรของท่าน ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา ส่วนใหญ่ก็คิดกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอถึงการเลือกตั้ง คนของท่านไม่ได้รับการเลือกตั้ง ท่านก็เลยหยุดทำบางเรื่องเขาเกิดไปได้ฟังคำพูดประโยคที่ว่า จังหวัดไหนเลือกพวกเราเราจะพัฒนาก่อน ซึ่งแปลว่าถ้าจังหวัดไหนไม่เลือกก็อีกเรื่องหนึ่ง ชาวบ้านเขาถึงเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ผมไม่อยากจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีก โดยเฉพาะในรัฐบาลนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นมั่นเป็นเหมาะ ประกาศนโยบายสมานฉันท์เป็นอันดับต้น ๆ เลยของนโยบายของท่านก็ว่าได้ เพราะว่าการเลือกปฏิบัติเป็นการทำให้ประชาชนแตกแยกอย่างมากที่สุดที่เดี๋ยวนี้ครับ ถ้ารัฐบาลนี้ยังสนใจที่จะทำโรงพยาบาลขนาด ๑,๐๐๐ เตียง ที่จังหวัดตรัง เราก็ยินดีครับ กลับมาที่ศักยภาพของโรงพยาบาลอีกสักนิดหนึ่ง ที่จริงแล้วเมื่อที่ผมพูดถึงโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ยังไม่แยเท่าไรนะครับ ที่แย่มากที่สุดในตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชน เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรแทบจะไม่ได้เลย หมอก็แทบจะไม่มี ผมขอฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย ท่านต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ปัจจุบันนี้หมอที่มีอยู่ก็เป็นหมอใช้ทุน ไม่ค่อยมีประสบการณ์ รักษาโรคอะไรก็ไม่กล้าครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดทำผิดพลาดไปก็ถูกฟ้องร้องติดคุกติดตะราง เป็นเรื่องที่เขากลัวกันมาก -----

๒๗๕

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

นิวรา ๑๓๑/๑

เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลอำเภอเดี๋ยวนี้นี้มีหน้าที่ก็คือส่งต่ออย่างเดียว พอคนไข้หนัก ๆ มา เอาขึ้นรถส่งต่อให้โรงพยาบาลจังหวัด อันนี้ละครับหมายถึงความล้มเหลวของระบบ กระจายอำนาจทางด้านการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเลยครับ ขอให้ท่านรีบแก้ไขเพราะว่า ตอนนี้องพยาบาลระดับอำเภอก็เหมือนกับสถานีอนามัยขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่มีศักยภาพ ไต ๆ ทั้งสิ้นเลย

ผมขอฝากประเด็นสุดท้าย เมื่อก็จะพูดถึงเรื่อง อสม. แต่คุณหมอมองวงค์ ก็ได้พูดไปแล้ว ประเด็นที่ผมจะฝากก็คือเรื่องของคนไข้โรคไตหรือไตวายเรื้อรัง ซึ่งจะต้อง ล้างไตแล้วก็ใช้จ่ายเงินทองเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอีกอยู่ว่าจะให้ฟรีหรือไม่ให้ฟรี ผมขอความกรุณาจากรัฐบาลช่วยให้ฟรีเถอะครับ เพราะว่า จะเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนมากทีเดียว คนไข้พวกนี้ไม่ใช่ตายคนเดียวนะครับท่านประธาน บางคนอาทิตย์หนึ่งตั้ง ๔,๐๐๐ กว่าบาทต้องใช้จ่าย

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : หหมดเวลาแล้วครับ

นายสุกิจ อัดถิภกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตวัน) : ลูกเมียก็พลอย ตามไปด้วยครับ ผมก็ขอทราบเรียนสรุปว่า นโยบายส่วนนี้ของท่านสั้น กะทัดรัด แต่ว่า เลื่อนลอย ไร้หลักปฏิบัติ และเป็นนามธรรมอย่างสิ้นเชิง ขอทราบขอบพระคุณครับ

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เมื่อสักครู่ท่านจะถามมีอะไร เชิญครับ

นายจะอำมิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นราธิวาส) : ท่านประธาน ที่เคารพ กระผม จะอำมิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ ผมขออนุญาตเรียนหรือท่านประธานนิดเดียวครับ เรื่องการอภิปราย ในประเด็นปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะต้องไปอภิปรายในวันพรุ่งนี้ แล้วเวลาค่อนข้างจำกัด ผมอยากจะขอท่านประธานว่าเวลาส่วนที่เหลืออยู่ของ ท่านประธานขอให้เวลาพวกผมอภิปราย ซึ่งปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่สำคัญและกลุ่มการอภิปรายของในส่วพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการจัดกลุ่มอภิปราย ถ้าหากมีเวลาน้อย การอภิปรายนำสู่ในสภาและไปยั้งรัฐบาลเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลที่ดี

๒๗๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

นิวรา ๑๓๑/๒

เพื่อนำไปแก้ปัญหาบ้านเมืองจะไม่ได้เท่าที่ควร ผมจะขออนุญาตท่านประธานว่า
ให้ยืดหยุ่นเวลาเรื่องการอภิปรายในสภาให้ด้วยนะครับ

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เข้าใจประเด็นที่ปรึกษา
แล้วอย่างไรผมขอท่านจะอามิงกับวิปทุกฝ่ายด้วยกัน แล้วก็ได้ยวมมีเวลาอย่างไรเราก็
ปรับกันได้ คุยกันข้างล่าง ต่อไปท่านประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เชิญครับ

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมุทรปราการ) :
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับคณะรัฐบาลที่ได้เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย คือได้เสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนมา ซึ่งกระบวนการที่ผ่านมา
มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเสียงที่ไม่ใช่เสียงข้างมากก็สามารถเป็นรัฐบาลได้
แต่วันนี้ผมดีใจครับที่เสียงข้างมากสามารถเป็นรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ตั้งแต่
ปี ๒๕๔๐ มาปี ๒๕๔๔ มาจนถึงปี ๒๕๔๙ แล้วก็มาปีนี้ ปี ๒๕๕๑ มีบทเรียนสอนเรา
เยอะแยะครับ ความเจ็บปวด สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบประชาธิปไตย ทุกสิ่งทุกอย่าง
ผ่านมา ๑๐ ปีเศษ ๆ นี้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเจ็บปวดมาอย่างยิ่ง แต่นั่นก็ถือเป็น
กระบวนการเรียนรู้ในระบบประชาธิปไตย วันนี้ท่านประธานครับ ในนโยบายเร่งด่วน
ที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย วันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย วันนี้แนวคิด
วิถีคิด หลักการ เหตุผล คุณธรรม องค์กรความรู้ในระบบประชาธิปไตยรัฐบาลต้องเป็น
คนสอนครับ รัฐสภานี้ก็ต้องเป็นคนสอนครับ วันนี้วัฒนธรรมทางการเมืองหลายอย่าง
ถูกทำให้เห็น -----

๒๗๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๓๒/๑

กระผมเข้าใจว่าตอนที่เราร่ำเรียนหนังสืออยู่ในสถาบันต่าง ๆ ก็สอนให้เรามีส่วนร่วม
ในระบบประชาธิปไตย สอนให้เรารักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีไว้ รัฐสภาเมื่อปีที่แล้ว
เกือบ ๒ ปีที่ผ่านมาที่มีการใช้จริยธรรมมาเป็นอาวุธ แต่วันนี้ท่านประธานครับ วันนี้
เกิดวัฒนธรรมหลายอย่าง อย่างเช่น อย่างแบบนักเรียนที่เขาพูดกันเล่นนะครับว่า
สอบได้เป็นของตลก สอบตกเป็นของธรรมดา วันนี้ถ้าจะบอกว่าสอบได้เป็น ส.ส.
เป็นของตลก สอบตกเป็นรัฐมนตรี ผมก็ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ฝืนนะครับ เพราะฉะนั้น
สิ่งนี้ครับ แต่ไม่เป็นไร เพื่อความสมานฉันท์ แต่อย่างไรก็แล้วแต่หลักการ อุดมการณ์ใน
ระบอบประชาธิปไตยต้องมีครับ ไม่ใช่วันนี้เหมือนกับท่านผู้มีเกียรติบางท่าน ท่านได้
กล่าวถึง ส.ส. กระผมไม่เคยชื่อเสียงมาครับ แล้วก็ ส.ส. สมัยที่ผ่านมาการเลือกตั้งมา
๔ สมัยแล้ว วันนี้ผมอยากจะฝากเรื่องไปถึงท่านคณะรัฐบาล วันนี้ไม่ว่าประชาชนจะมี
ความสามารถแค่ไหน จะเก่งแค่ไหน เก่งอย่างไร ปี ๒๕๔๐ สอนเราครับ และปี ๒๕๔๔
ก็สอนเราว่าถ้าเราได้รับรัฐบาลที่ดี ที่เก่ง นายกรัฐมนตรีเฉลียวงฉลาด คณะรัฐมนตรี
เป็นหนึ่งเดียวและเฉลียวงฉลาด เราจะสามารถพาประเทศเราก้าวกระโดดไปได้ นี่คือ
เรื่องสำคัญครับ วันนี้พี่น้องประชาชนจะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือไม่ อยู่ที่การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล อยู่ที่ความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐสภา ความเข้าใจที่ดีต่อกัน
กระผมเองอยากจะฝากแนวคิดก้าวกระโดด อย่างเช่นในกรณีของการปฏิรูปการศึกษา
ที่ผ่านมา มีการปฏิรูประบบการศึกษา แล้วก็มีการจัดแบ่งเขตการศึกษา แล้วก็เรายังมี
การที่จะเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของครูนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับ แต่ในระบบการศึกษานี้
ผมขออนุญาตฝากไว้ที่สภานี้ครับ จากระบบ ๖ ๖ ๔ ประถมศึกษา ๖ มัธยมศึกษา ๖
อุดมศึกษา ๔ วันนี้ผมอยากเห็นการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงครับ บุคลากร
ในกระบวนการศึกษาสามารถที่จะสร้างระบบ ๕ ๕ ๔ ขึ้นมาได้หรือไม่ นั่นคือรวบรวม
หลักสูตรแล้วสามารถสอนให้เด็กเข้าใจได้ในระดับประถม ๕ ปีพอ ในระดับมัธยม ๕ ปี
และในระดับอุดมศึกษา ๔ ปี คือ ๕ ๕ ๔ คือ ๑๔ ปี เรากำไร ๒ ปีครับ ผมฝากไว้
เป็นประเด็นนะครับ เพราะว่ามีเรื่องต้องพูดมาก

๒๗๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๓๒/๒

ในเรื่องของ ๓๐ บาทรักษาโรค กระผมได้ยินเมื่อสักครู่ก็ถือว่าดีครับ การรักษา ๓๐ บาทรักษาโรค ผมคิดว่าต้องใช้ ๓๐ บาทรักษาโรคครับ เพราะตัว ๓๐ บาทหลักสำคัญคือทำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการบริการไม่ถูกดูแลคน ไม่เป็นอนาถาครับ นี่คือหัวใจหลักสำคัญทำไมต้องเก็บเงิน ๓๐ บาท ถึงแม้ว่าจะน้อยนิด และตัว ๓๐ บาทก็ยังเป็นบัฟเฟอร์ (Buffer) ทางการเงิน ยังเป็นตัวอินดิเคเตอร์ (Indicator) ในการตรวจสอบการใช้เงิน ถ้าไม่มีการกำหนดใช้ ๓๐ บาท จะเกิดการคอร์รัปชันได้อย่างมโหฬารทีเดียว หลักการครับ ในระบอบประชาธิปไตยประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนี้ฟรีไม่ได้ครับ ท่านต้องให้อย่างมีเงื่อนไข ๓๐ บาท ๑๒ ปีลงมาไม่ต้องเสีย ๓๐ บาท ๖๐ ปีขึ้นไปไม่ต้องเสียอยู่แล้วครับ ๑๒ ปี ถึง ๖๐ ถึงเสีย ๓๐ บาท วันนี้ก็ขอฝากครับว่า ๓๐ บาทรักษาโรคเป็นเครื่องวัดครับ และเป็นตัวการันตี (Guarantee) ว่าเราไม่ได้ให้บริการรักษาแบบอนาถาครับ เพราะฟรีหมดทุกอย่าง

ในเรื่องสุดท้าย ในขณะที่เวลาให้น้อยเหลือเกิน ผู้สูงอายุครับ วันนี้ผมก็ขอพูดอยู่ในสภานี้ครับ ขอฝากคำว่า โครงสร้างพื้นฐานแห่งชีวิต วันนี้เม็ดเงินทุกอย่างที่ท่านจัดสรรลงมาไม่ใช่เพื่อวัดตุครับ ท่านต้องเอาไปสร้างเพื่อชีวิตด้วย การอัดเม็ดเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เข้าสู่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ๖ ล้านคน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน จนกว่าจะจากโลกนี้ไป นี่คือนโยบายของโครงสร้างพื้นฐานแห่งชีวิตเพื่อชีวิต มีงบประมาณเยอะแยะทำมาเพื่อชีวิตเถอะครับ และในกระบวนการตรงนี้ถ้าต้องพูดกัน อธิบายกันยาว ๕ - ๗ ชั่วโมงครับ กระผมก็ขอฝากในประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแห่งชีวิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการเงิน เป็นโซซิโอ-อีโคโนมิก เทคโนโลยี (Socio-economy technology) ขอฝากท่านประธานไว้ด้วยครับ

ในท้ายที่สุด ขอฝากในประเด็นของในเรื่องเทคโนโลยีเป็นตัวนำของทุกประเทศ ในเพสท์ โมเดล โพลิติค อีโคโนมิก โซเชียล เทคโนโลยี (PEST Model Politic Economic Social Technology) -----

๒๗๙

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๑๓๓/๑

เทคโนโลยีเป็นตัวการที่สำคัญ ก็ขอฝากให้คณะรัฐมนตรีให้ความสนใจกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มาก เป็นอาวุธในการแบคอัพ (Backup) ประเทศครับ ขอขอบคุณครับ

นายยุกุท ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอขอบคุณครับ ตรงเวลา ต่ไป ท่านบัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ เชิญครับ

นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ระยอง) : กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รักทุกท่าน กระผม นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ผมได้ฟังคำแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี และได้ศึกษาจากเอกสารโดยละเอียด ก็มีความสนใจที่จะอภิปรายในหัวข้อนโยบายทางด้านคุณภาพชีวิตนะครับ ในหมวดการแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน ผมก็เช่นเดียวกับผู้อภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์ท่านก่อน ๆ นะครับ เมื่อได้อ่านนโยบายนี้แล้วผมคิดถึงสมัยผมเป็นแพทย์โรงพยาบาลชุมชน เหมือนนโยบายที่ผมเขียนเองเลยครับ เวลาผมเขียนนโยบายของอำเภอ ผมก็เขียนอย่างนี้ ผมมานั่งอยู่ตรงจุดนี้ได้เห็นนโยบายระดับชาติแล้วผมเกือบจะคิดว่าผมก็คงเป็นรัฐมนตรีได้ตั้งแต่สมัยหลายปีที่แล้ว เพราะว่่านโยบายเขียนง่ายจริง ๆ เป็นนโยบายที่เขียนอยู่บนพื้นฐานของนามธรรมหรือการเรียงความ ไม่ได้เป็นนโยบายที่อิงสถานการณ์ปัจจุบันของระบบการแพทย์ การสาธารณสุข ซึ่งเป็นระบบ ที่ซับซ้อน ขอเน้นคำว่าซับซ้อน ไม่มีกระทรวงไหนที่ซับซ้อนในเรื่องของปัญหาที่จะต้องบูรณาการ ต้องแก้ไข เพราะว่าผลพวงของการพัฒนาประเทศหากล้มเหลวแล้วก็จะไหลลงมาอยู่ที่ต่ำที่สุดก็คือปัญหาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพอนามัย ไม่ว่าจะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นพิษก็มาที่คน ปัญหาของการบริโภคอาหารก็มาที่คน เพราะฉะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ผมขอเน้นคำว่า นายกรัฐมนตรี เพราะว่าปัญหาทางด้านสุขภาพนั้นมิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่เพียงผู้เดียวในการดูแล แล้วก็การพัฒนาทางด้านสุขภาพนั้นไปอยู่ในทบวงมหาวิทยาลัยก็มี ไปอยู่ในกระทรวงมหาดไทยก็มี กระทรวงกลาโหมก็มี ในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ก็มีทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้มองภาพของระบบสุขภาพ

ที่ใหญ่กว่ากระทรวงสาธารณสุข แต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวหน้าทีมนั้นก็คงจะต้องเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ขออนุญาตเสริมประเด็นภาพกว้างอีก สักนิดหนึ่งนะครับว่า อยากจะให้ท่านใช้เวลาสักนิดหน่อยในการศึกษา แล้วก็ครุ่นคิด ถึงงานทางด้านสุขภาพอนามัยให้ละเอียดลออ ละเมียดละไมกว่านี้สักนิดหนึ่ง ไม่ต้อง ใช้เวลามากหรือครับ ใช้บทของความคิดสังสาร แล้วก็เมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วย เข้าไปในหลักวิชาการทั้งหลาย เพราะระบบงานทางสาธารณสุขนั้นเต็มไปด้วยวิชาการ และเทคโนโลยี และเต็มไปด้วยเมตตาธรรมที่จะต้องนำมาผสมผสานให้ได้ส่วน แล้วก็ ผนวกกับความเชี่ยวชาญละเอียดละไมในการบริหารจัดการบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และการใช้จิตวิทยา หรือการโน้มนำของการที่จะช่วยเหลือแก้อุปสรรคจากอาสาสมัคร สาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ถ้าหากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ร่วมกันคิดร่วมกันกำหนดนโยบายที่ละเอียดครอบคลุมกว่านี้ -----

ผมเชื่อมั่นว่าไม่เกินกำลังความสามารถของรัฐบาลที่จะฟันฝ่าแก้ไขปัญหาทางสุขภาพไปได้ ผมไม่เชื่อว่าท่านจงใจที่จะไม่แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขหรือทุกท่านมีจิตสำนึกของการช่วยเหลือคนทั้งสิ้น แต่ผมคิดว่าท่านอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอ รับผิดชอบในการเขียนนโยบายเกินไป อันนี้เพียงแค่ ๒๐ บรรทัดเท่านั้นเอง ไม่ได้ลงไปรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ ว่าจะทำอะไร แล้วก็ในระยะเวลาใดไม่มี มีแต่ว่าทางด้านนามธรรมเท่านั้น ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องผ่านนายกรัฐมนตรีว่า ปัญหาที่ผมตกตะกอนมาเพื่อฝากเป็นข้อเสนอแนะก็คือมีทั้งหมดประมาณ ๔ ปัญหา ภายใต้เวลาที่จำกัด

อันที่ ๑ ปัญหาการกระจายทรัพยากรสุขภาพที่ไม่เหมาะสม อันนี้เพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงมาแล้วก็คือเป็นปัญหาเรื้อรัง ปัญหาโลกแตก แก้ไม่ได้ถึงแก้ไม่ได้ผมคิดว่าทางรัฐบาลก็ต้องมีการนับ ๑ ในการแก้ปัญหา ปัญหาการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขหรือสุขภาพไม่เหมาะสม ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงตัวบุคลากรคือคนตั้งแต่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงเงินหรือเม็ดเงินที่ได้จากงบประมาณที่ดี หรือจากการที่ผู้ป่วยประกันตนร่วมจ่ายก็ดี หรือจากของกรมบัญชีกลางที่ให้สวัสดิการข้าราชการก็ดี ไปกระจุกตัวในเมืองใหญ่ ส่วนในชนบทหรือที่มีสาขาของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่ในชนบทนั้นก็จะได้รับหาง ๆ ไป อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา ๕๑ และมาตรา ๘๐ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ อยากจะให้ท่านคำนึงถึงประเด็นของการกระจายตัวของทรัพยากรที่เหมาะสม ท่านต้องหาสาเหตุครับ ผมไม่มีเวลาลงไปถึงรายละเอียดว่าสาเหตุคืออะไร แต่อยากจะเรียนสั้น ๆ ว่าแรงจูงใจหรือขวัญกำลังใจของบุคลากรทางสาธารณสุขตั้งแต่แพทย์ พยาบาลลงไปนั้นก็ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียว สำหรับตัวผมนั้นก็ออกมาจากระบบ ๓๐ บาท ผมนั้นเป็นผลพวงที่แทรกซ้อนจาก ๓๐ บาท ผมต้องออกจากการเป็นแพทย์ เพราะ ๓๐ บาท เพราะว่าผมจำเป็นจะต้องมาพูดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพที่นำประชาชน

๒๘๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๑๓๔/๒

เข้าไปสู่ความเสี่ยงและนำพาแพทย์ พยาบาลเข้าไปสู่ในความเสี่ยง คือระบบ ๓๐ บาท
นั่นไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกเรื่อง มีข้อดีหลายเรื่อง แต่มีข้อที่ยังต้องแก้ไขนะครับ นั่นก็คือ
การกระจายของทรัพยากรไปสู่สถานบริการนั้นกระจายตามหัวประชากรครับท่านประธาน
เพราะฉะนั้นพื้นที่ใดที่มีประชากรแฝงมาก ยกตัวอย่าง จังหวัดระยองของผมนั้นมี
ประชากรแฝงพอ ๆ กับประชากรที่อยู่ในจังหวัดระยอง งบประมาณที่ไหลไปที่จังหวัด
ของผมนั้นก็ไหลไปตามหัวประชากร แต่ว่าเพื่อนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อพยพไปทำกิน
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ต้องไปใช้เตียง เขาก็ต้องไปใช้บุคลากร ใช้เครื่องมือเครื่องมือ
ในโรงพยาบาล ในท้องถิ่นจังหวัดระยอง ก็เลยทำให้อัตราการครองเตียงเกิน
ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ -----

- ๑๓๕/๑

๒๘๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ราชันีพร ๑๓๕/๑

คำว่า เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็หมายความว่านอนเสริมนะครับ นอนเสริม อันนี้ก็คือเรื่องหนึ่ง
ของปัญหา ๓๐ บาทที่จ่ายเงินตามรายหัวประชากร ซึ่งยังไม่เคยมีนโยบายข้อไหนที่เขียน
ไว้ว่าจะแก้ไขปัญหาประชากรแฝงนะครับ ก็คือนำภะนั้นไปให้ในพื้นที่เศรษฐกิจ

ต่อไปปัญหาทางด้านของการพัฒนาโรงพยาบาล เนื่องจากขาดเงิน
ขาดทรัพยากร โรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ล่าหลัง เมื่อย้อนไปเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วโรงพยาบาล
ต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก มีศูนย์มะเร็งมีเอกซเรย์ เซนเตอร์ (Excellence center)
ต่าง ๆ เด่นชัดมาก แพทย์ต่าง ๆ พวกนี้วิจัยดูแลผู้ป่วยนะครับ มีชื่อเสียง ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้
ได้ไหลไปที่โรงพยาบาลเอกชน ไม่ทราบว่าจะไปตามนโยบายเมดิเคิล ฮับ (Medical hub)
หรือไม่ พวกนี้ไปบริการชาวต่างชาติเสียหมด แพทย์ทั้งหลายจำนวนมากก็ไปบริการ
ชาวต่างชาติ แต่ว่าประชาชนที่ด้อยโอกาสนั้นก็จะเป็นประชาชนชั้น ๒ ก็ฝากบทวน
เรื่องของเมดิเคิล ฮับ ด้วยว่าเมื่อได้ภาษี เม็ดภาษีจากรายได้ต่างชาติแล้วจะมาลงทุน
ในโรงพยาบาลรัฐบาลชดเชยได้หรือไม่ ผมว่าอย่าให้มาตรการทางเศรษฐกิจ หรือภาษีนั้น
ทำให้คนต้องบาดเจ็บล้มตายนะครับ

ปัญหาที่ ๓ รัฐบาลได้ปล่อยให้ประชาชนเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่รู้ตัว

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : คุณหมอบอกครับ เวลามันหมดแล้ว
เมื่อสักครู่นี้เพื่อน ๆ สมาชิกก็เตือนผมเหมือนกันบอกว่าให้จำกัดให้อันนี้หน่อยให้สทริกต์
(Strict) หน่อย

นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ระยอง) : ก็ถือโอกาส
สรุปนะครับ ก็ปล่อยให้เผชิญกับภาวะโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงโดยที่ไม่รู้ตัว อยากจะเสนอ
มาตรการของการค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นตั้งแต่เบาหวาน ความดัน ไชมัน โรคหัวใจ
โรคเอดส์ โรคอื่นต่าง ๆ แล้วก็มีการดูแลอย่างครบวงจรให้พี่น้องประชาชน
ก่อนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องถึงขั้นอาการหนักแล้วก็พิการ แล้วต้องใช้ทรัพยากร
จำนวนมาก

ในประเด็นสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรนะครับ ส่วนหนึ่งสมาชิก
ได้อภิปรายไปแล้วคือเรื่องของการผลิตแพทย์เพิ่ม ในส่วนอื่น ๆ นั้นก็อยากจะฝากถึง

ท่านประธาน ถึงรัฐบาลว่าเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยผู้ดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวนหลายแสนคนนั้นปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะฉะนั้นเราได้อ่อนนามัยท่านผู้ดูแลรักษาโรคครับ ไม่ว่าจะเป็น ๒๕ เปอร์เซนต์ก็ดีนั้น กฎหมายอะไรที่รองรับเขาเราให้สิ่งเหล่านี้เขาหรือยังนะครับ ก็ฝากท่านประธานถึงรัฐบาลด้วยครับ ขอขอบพระคุณครับ

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ท่านนัจมุดดีน อูมา ครับ

นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นราธิวาส) : กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชาชนนะครับ สมาชิกรัฐสภา กระผมขออภิปรายสนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คณะรัฐบาลได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน ๑๙ ข้อ ซึ่งจะดำเนินการภายใน ๑ ปี โดยเฉพาะนโยบายในข้อที่ ๑.๒ ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านประธานที่เคารพครับ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นปัญหาที่ได้เรื้อรังและมีความสลับซับซ้อนมาเป็นเวลาช้านาน ในอดีตนั้นปัญหาภาคใต้จะมีความรุนแรงเป็นช่วง ๆ จะทิ้งระยะ ๑๐ ถึง ๑๕ ปี แต่นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาความไม่สงบก็ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่รัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนตามข้อที่ ๑.๒ นั้นเป็นการถูกต้องแล้ว กระผมขอเสนอต่อท่านประธานเพื่อฝากไปยังรัฐบาลเพื่อจะเป็นการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้

ประการที่ ๑ รัฐจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจลักษณะเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทุกฝ่ายที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความเต็มใจที่จะลงไป ไม่มีอคติและมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเขาสามารถทำงานได้ดีก็สมควรที่จะมีการปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นทวีคูณ

ประการที่ ๒ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับ รัฐจะต้องอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและความยุติธรรม และจะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม อย่างเช่น กรณีเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวคือได้มีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ที่โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา และได้มีการทำร้ายร่างกายในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งจนกระทั่งชาวบ้านและกลุ่มนักศึกษาได้มีการออกมาเรียกร้องเพื่อชุมนุมประท้วงต่อผลที่เกิดขึ้น ขอฝากเรื่องนี้ไปยังท่านประธานรัฐสภา เพื่อให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มีการแก้ไข และมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เท่าที่ผมทราบนะครับ ต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่มาจากต่างพื้นที่ เพราะพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย เป็น ๔ อำเภอพิเศษที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการก่อปัญหาความไม่สงบ ก็จะมีหน่วยเฉพาะกิจสงขลาดูแลอยู่ แต่ต่อกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ทราบว่าได้มีเจ้าหน้าที่จากต่างพื้นที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่มีการจับกุมครูสอนศาสนา และมีการทำร้ายเกิดขึ้น ซึ่งต่อเรื่องนี้พี่น้องประชาชนฝากมาที่พวกผมและบรรดา ส.ส. ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ฝากให้ท่านประธานรัฐสภาว่ารัฐบาลจะต้องมีคำตอบในเรื่องนี้อย่างชัดเจน และกรณีอย่างนี้จะต้องมีการควบคุมข้าราชการทุกฝ่ายให้มีการปฏิบัติ บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ท่านประธานที่เคารพ ผมก็มีความเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับ เพราะพื้นที่ตรงนั้น ปัญหาความไม่สงบก็เกิดอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเครียด มีความกดดัน ดังนั้นเมื่อครบรอบ ๑ ปี เราก็ควรสำรวจว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดที่มีความเครียด มีความไม่อดทน ก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนต่อไป

ประการที่ ๓ รัฐต้องถือว่าบุคคลผู้ต้องสงสัยในกรณีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้ป่วยที่ต้องนำไปรักษา ถ้าเราไปคุมขังร่วมกับบุคคลที่ต้องหาคดีอาญาในเรื่องจำทั่ว ๆ ไป ก็จะเป็นปัญหาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ผมก็เลยมีความคิดว่ารัฐควรที่จะมีการจัดตั้งสถานบำบัดฟื้นฟู ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ประการที่ ๔ รัฐจะต้องฟื้นฟูบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เข้มแข็ง เพราะ ณ ขณะนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเองจะมีความกดดันค่อนข้างมาก ฝ่ายกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ก็จะหาว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันดีคืนดีก็มีการปิดล้อม ตรวจค้นอยู่บ่อย ๆ ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีความกดดัน ผมก็เลยขอฝากว่าอยากจะให้พนักงานฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือว่าทางนายอำเภอที่ดีต้องหมั่นเอาใจใส่ และต้องให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะเป็นหลักประกันในการทำงานต่อไป

ประการที่ ๕ บุคคลที่กลับตัวต่อทางราชการ รัฐจะต้องคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สิน

ประการที่ ๖ เนื่องจากเวลาจำกัด ขอฝากไปยังท่านประธานรัฐสภาว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการไปประกอบพิธี ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีความล่าช้าค่อนข้างมาก สมัยรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี ๒๕๔๗ ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบแล้ว อยู่ในระหว่างจะรอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ก็เลยอยากจะขอฝากท่านประธานรัฐสภาไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีว่าในโอกาสนี้ เพื่อเป็นของขวัญกับพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามควรที่จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ต่อไป

ประการสุดท้ายครับ เนื่องจากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ ณ ที่นี้ด้วย ขอฝากว่าเรื่องการศึกษา การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษานอกระบบที่เรียกว่า ตาดีกา -----

ขณะนี้การศึกษาตาดีกาอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษานั้นก็มีงานล้นมืออยู่แล้ว ทั้งมัธยม ทั้งประถม ก็เลยอยากจะฝากท่านว่า ในโอกาสต่อไปนั้นกิจการของโรงเรียนตาดีกาสมควรที่จะมาอยู่ในกำกับดูแลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งเขาก็มีความพร้อมที่จะรับ ผมได้พบปะกับ กศน. หลายท่านเขาพร้อม ที่นี้อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลว่าท่านจะดำเนินการได้รวดเร็วแค่ไหน ซึ่งประเด็น ๔-๕ ประเด็นที่ผมฝากมานี้

และประเด็นสุดท้ายจริง ๆ ครับ ขอสนับสนุนนโยบายที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศว่าจะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปลอดอบายมุขเหมือนกับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ถ้าทำได้จริงตามนี้ผมเชื่อว่าปัญหาทั้งหลายก็คงจะบรรเทาคลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลที่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชื่อ สมัคร สุนทรเวช ต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : รักษาเวลาได้ดีมากขอชมเชยครับ ท่านสมบรูณ์ อุทัยเวียนกุล ประชาธิปัตย์ครับ

นายสมบรูณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตรัง) : ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสมบรูณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพครับ ในช่วงเข้าสู่วันที่ ๒ ของการอภิปรายเรื่องนโยบายของรัฐบาล น้อยคนมากที่จะพูดถึงนโยบายที่ผมจะพูดถึงก็คือนโยบายเรื่องกีฬาครับ นโยบายกีฬาของรัฐบาลท่านสมัคร สุนทรเวช ได้ไปแปะไว้อยู่ในนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน อยู่ที่ข้อ ๒.๓.๕ มีอยู่ทั้งหมด ๔ บรรทัด ถ้าท่านประธานอ่านจริง ๆ ท่านประธานก็คงจะเห็นเหมือนผมก็คือนโยบายนี้ออกมาจากนโยบายของรัฐบาล ท่าน พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ของปี ๒๕๔๘ เหมือนกันเป๊ะเลยครับ แม้แต่ว่าเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุม ในนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและการมั่วสุม เหมือนกันทุกอย่างเลยครับ ผมเลยไม่รู้ว่ใครลอกใคร แล้วผมรับประกันว่านโยบายการกีฬาออกกันจริง ๆ ครับ ท่านประธานครับ ผมมีเวลาน้อย ผมจะกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐมนตรีของท่านที่ดูแลทางด้านการศึกษา

จำเป็นที่จะต้องมีแผน มีโครงการสำหรับสนองนโยบาย เพื่อสร้างสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนจริง ๆ ผมจะขอพูดถึง ๔ ประเด็นหลัก ๆ ของกีฬา ซึ่งตามแผนพัฒนากีฬาชาตินั้นได้กำหนดไว้

เรื่องแรกก็คือ กีฬาขั้นพื้นฐาน เด็กไทยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการที่รัฐจัดให้ได้เรียนรู้ทางด้านทักษะกีฬาในโรงเรียน โดยรัฐกำหนดหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน และให้มีครูพลศึกษาไปสอนทักษะที่ถูกต้องเพื่อนำกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและการดำรงชีวิตของเด็กนักเรียน ท่านประธานครับ โรงเรียนในระดับประถมมีทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ โรงเรียน ท่านประธานทราบไหมครับ มีครูพลศึกษาที่สอนอยู่ในโรงเรียนประถมขณะนี้เพียงแค่ ๑๒,๐๐๐ โรงเรียนแค่นั้นเอง ยังขาดอีก ๑๘,๐๐๐ โรงเรียน ซึ่งเกินกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยของเราขณะนี้ขาดคนที่จะไปสอนเพื่อสร้างทักษะทางด้านการกีฬาอยู่เกินครึ่งของประเทศ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องกำหนดว่าใน ๔ ปีที่ท่านจะเป็นรัฐบาลนี้ท่านจะบรรจุครูพลศึกษาอย่างไร ในปี ๒๕๕๑ บรรจุเท่าไร ปี ๒๕๕๒ บรรจุเท่าไร ปี ๒๕๕๓ บรรจุเท่าไร ผมยกตัวอย่างครับท่านประธาน สมมุติว่าท่านจะบรรจุครูพลศึกษาปีละ ๕,๐๐๐ อัตรา อย่างน้อยก็ใช้งบประมาณเพียงแค่ ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาทแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นถือว่าน้อยกว่างบเอสเอ็มอีของท่านเสียอีกครับประธาน

กีฬาส่วนที่ ๒ ก็คือกีฬามวลชน ซึ่งถือว่ารัฐจะต้องจัดให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพ ท่านประธานครับ ท่านดูขณะนี้สนามของท่าน สนามกีฬาสำหรับคนไปออกกำลังกาย ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศขณะนี้ในรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาไม่ได้สร้างสนามกีฬาขึ้นมาเพิ่มเติมเลย ความปลอดภัยของสนามกีฬา ไฟฟ้าส่องสว่างมีมาน้อยแค่ไหนนะครับ อุปกรณ์กีฬาในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ครับ ได้กำหนดให้มีอุปกรณ์กีฬาให้พี่น้องประชาชนหมู่บ้านละ ๕,๐๐๐ บาท -----

ขณะนี้ขาดหายไป คนไทยทุกคนครับตอนนี้ไม่รู้จะเอาอุปกรณ์กีฬาไหนสำหรับมาเล่น สำหรับการออกกำลังกาย ท่านประธานครับ พรรคประชาธิปัตย์เคยมี อภพ. หรือครูสอนกีฬาในตำบลครับ ๘,๐๐๐ ตำบลละครับ จ้างเขาเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน ใช้งบเพียงแค่ ๙๐๐ กว่าล้านบาทแค่นั้นเอง ท่านประธานครับ ส่งให้เขาได้มีงานทำให้ประชาชนได้มีสุขภาพ

เรื่องที่ ๓ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ท่านประธานครับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนี่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งชาติทุกคน แต่ว่าขณะนี้รัฐบาลมีโครงการในทางที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานาชาติแล้วหรือยัง ศูนย์ฝึกกีฬานานาชาติที่พรรคประชาธิปัตย์เคยสร้างไว้พันกว่าล้านบาท ขณะนี้ท่านได้เริ่มหรือได้พัฒนาปรับปรุงอย่างน้อยแค่ไหน สมาคมกีฬาสมัครเล่น ๖๑ สมาคม ขณะนี้ท่านมีแนวทางที่จะพัฒนาเขาอย่างไร สมาคมกีฬาจังหวัดครับ มีครบทุกจังหวัด ขณะนี้ท่านประธานทราบไหมครับ นายบางคนไม่รู้เลยว่าจะพัฒนากีฬาอย่างไร รู้แต่อย่างเดียวว่าจะต้องเอาชื่อไปลงในนามบัตรอย่างไรแค่นั้นเอง ท่านประธานครับ กองทุนพัฒนากีฬาชาติ ซึ่งตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นกองทุนรางวัลสำหรับนักกีฬา ซึ่งพอจะพัฒนากีฬาจริง ๆ กลับไม่มีเงิน ไม่มีกองทุนเรื่องทีวีกีฬาครับ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอนโยบายสำหรับการเลือกตั้งว่า ต่อไปนี้เราจะมีช่องทีวีกีฬาเสรี เรื่องกีฬาอาชีพครับ โดยเฉพาะการสร้างมวยไทย แล้วก็ฟุตบอลในสมัยที่ประชาธิปัตย์ได้เริ่มไว้ ท่านสานต่ออย่างไร ขณะนี้นะครับ ท่านรองวิทยา ส.ส. นครศรีธรรมราช ท่านสามารถ ส.ส. กทม. ท่านชุมพล ส.ส. ชุมพร ท่านสุวโรช ส.ส. สัตตบรรณ ท่านเจอะอามิง ส.ส. นราธิวาส เรากำลังนำเสนอ พ.ร.บ. กีฬาอาชีพครับ ท่านประธาน เพราะฉะนั้นนโยบายกีฬาอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือ เรื่องที่เป็นปัญหาของโลกขณะนี้ก็คือโลกร้อนครับ ควรจะจัดให้มีโครงการกีฬาลดโลกร้อนก็คืออาจจะไปกำหนดเป็นว่าภายในระยะทาง ๒ กิโลเมตร ที่ท่านทำงานห่างจากบ้าน ห่างจากที่ทำงาน ๒ กิโลเมตร ให้เดินออกกำลังกายหรือถีบจักรยานไป ก็เท่ากับท่านสร้างการออกกำลังกายลดไขมัน แล้วก็ลดภาวะโลกร้อนไปในตัว ท่านครับกีฬาเป็นสิ่งที่ดี ผมคิดว่าถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีของเราเป็นคนที่สนใจกีฬาและเล่นกีฬานะครับ เมื่อวานคงจะไม่มี

คำกล่าวที่บอกว่าพรรคของท่านได้ถึง ๒๓๓ คน พรรคของหัวหน้า พรรคประชาธิปไตย ได้เพียงแค่ ๑๖๕ คน เพราะว่าคนที่เขานักกีฬาครับ มีน้ำใจนักกีฬาจะไม่ดูถูก จะไม่เหยียดหยามผู้แพ้กัน แล้วก็ฝากท่านรัฐมนตรีด้วยช่วยดูโรงเรียนกีฬานะครับ ทุกแห่งมี ๑๑ แห่ง อย่าดูเฉพาะสุพรรณบุรี เพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ ก็ขอฝากท่านด้วย ผมเหลือเวลาอีกประมาณ ๓ นาทีเศษครับ ผมขอมอบให้ท่านสามารถ มะลูลิม ซึ่งจะพูดเรื่องกีฬาอีกส่วนหนึ่งครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายยงยุทธ ตริยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญเลยครับ ท่านสามารถ มะลูลิม หายใจให้ทันนะครับ

นายสามารถ มะลูลิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม สามารถ มะลูลิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ วันนี้ อ่านหนังสือพิมพ์มาทุกฉบับเขาบอกว่า ยี่ นโยบายกีฬารัฐบาลสมัคร ผมต้องเรียนนะครับว่า คนที่เขียนนั้นอาจจะรู้ไม่จริง เพราะผู้ว่าฯ สมัคร สุนทรเวช นั้น ในขณะที่ผมเป็นประธาน สภากรุงเทพมหานคร ท่านเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านเป็นคนที่ให้ความสนใจ ด้านการกีฬาดีนะครับ อันนี้ต้องขอเรียน ผมมีเอกสารยืนยันนะครับท่านประธาน ผมได้ยื่น ญัตติเข้าสภากรุงเทพมหานคร ให้เสนอมวยไทยเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน สอนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยี่วันนี้ อีก ๒ วันท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ชื่อ นายสมัคร สุนทรเวช ได้มีบัญชาให้ดำเนินการโดยด่วน และโดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครนั้น ผมได้สร้างเวทีมวยที่สำนักวัดธาตุทอง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ขณะนี้ที่กำกับดูแลกีฬา คือ ท่านสนั่น ขจรประศาสน์ ได้ให้เกียรติไปเปิดให้ผม ท่านประธานครับ อันนี้ต้องเรียนนะครับว่าในขณะที่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการกีฬา สิ่ง que คนปลาบปลื้มนโยบายกีฬาก็คือว่า ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะมีทีวีกีฬา ๒๔ ชั่วโมง

ซึ่งตรงนี้นั้นก็จะเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะพัฒนากีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะ กีฬาอาชีพที่จะได้มีสปอนเซอร์ (Sponsor) มาสนับสนุนในการดำเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะ กีฬาอาชีพนั้นก็เป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนใฝ่ฝัน ทราบว่าขณะนี้ มี พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ คณะรัฐมนตรีก็ผ่านแล้วรว่าคณะรัฐบาลชุดนี้จะหยิบมาหรือไม่ เพราะฉะนั้นตรงนี้ ผมก็ต้องขอกราบเรียนนะครับว่า ช่วยสนับสนุนในการดำเนินการด้วย ส่วนในเรื่อง อุปสรรคในการสนับสนุนการกีฬานั้นอยากให้นำภาษีเหล่า ภาษีบุหรี่ ที่เขาเรียกภาษีสรรค นี้นะครับ นำมาเข้ากองทุนกีฬาแห่งชาติปีละประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท และให้ ทุกจังหวัดทำแผนพัฒนากีฬาของจังหวัดมารับการสนับสนุนงบประมาณแบบแมชชีง ฟันด์ (Matching fund) ให้ ผอ. ศูนย์ กกท. จังหวัดเป็นผู้ประสานงานการจัดทำแผนพัฒนากีฬา จังหวัดและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งตรงนี้ก็ผมก็คิดว่าจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกีฬาของบ้านเรา ซึ่งผมนั้นก็ก็เป็นประธานฝ่ายวิชาการอยู่ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับในการที่สปอนเซอร์ต่าง ๆ ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะกีฬานั้นเราถือว่ากีฬาสร้างชาติ เพราะฉะนั้นเอกชนใด ๆ มาสนับสนุนกีฬาเราก็ถือว่านั่นคือเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาของบ้านเรา เราอยากจะให้ โครงการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกีฬา โดยยกเว้นภาษีเงินได้ ๑.๕ เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการกีฬาตามโครงการยุทธศาสตร์ ๔ ปี อันนี้อยากให้เอามาปิดฝุ่นใหม่ นะครับ เพราะว่า จะหมดวาระในปี ๒๕๕๑ อยากให้ ดำเนินการโดยไม่มีภาระหมดอายุความนะครับ เพราะอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสิ่งนี้ในกรุงเทพมหานคร ลานกีฬากรุงเทพมหานครนั้น ผมได้เคย เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ไปชมลานมวยภูเสื่อของ ฯพณฯ องคมนตรี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ท่านเป็นระดับองคมนตรีสอนมวยอยู่กับพื้นดิน ผมได้ สนับสนุนเวทีมวยให้ท่านไป ๒ เวทีใต้ทางด่วน ท่านผู้ว่าฯ สมัครก็ไปชมนะครับ อันนี้ ต้องเรียนครับ เป็นพระราชเสาวนีย์ของพระราชินีในการที่ต้องการให้ทุกคนได้มีศิลปะ ป้องกันตัว องคมนตรีท่านก็มาสอนให้ประจำ อันนี้ต้องเรียนนะครับว่าทุกวันเสาร์ เวลาเที่ยง ใต้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ลานภูเสื่อ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าติดกับ

๒๙๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุศยรินทร์ ๑๓๙/๒

ลานกีฬาแห่งนี้ มีชาวญี่ปุ่นมาเช่าสนามใต้ทางด่วนนี้ นะครับติดแอร์ (Air) อย่างดีให้เยาวชนของเขาได้เล่นฟุตซอล (Futsal) เด็กทุกคนที่เดินผ่านเวทีมวยมาแต่งชุดทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนั้น ผมอยากจะให้ทางรัฐบาลแห่งนี้ประสานงานไปทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยว่า ทางด่วนว่าง ๆ มากมายนั้นถ้าเราไม่ทำสนามฟุตซอลให้เด็ก ๆ ของเราได้เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในอนาคต ขณะนี้เมื่อไม่กี่วันนี้เราชนะอิหร่าน ๓ ประตูต่อ ๒ อิหร่านนี้เป็นเบอร์ ๑ ของเอเชีย แต่ขณะนี้เราเป็นเบอร์ ๖ ของโลก เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจเรียนเลยครับ ฟุตซอลเป็นกีฬาที่ประเทศเราก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญโอลิมปิกได้ ถ้าเรามีการฝึกฝนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างแท้จริง ต้องเรียนนะครับว่าเวลาที่ท่านให้กระผม ๓๐ นาทีนี้มันน้อยเหลือเกิน ผมก็เป็นประธานที่ปรึกษาของสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย เราเคยเสนอ พ.ร.บ. กีฬามวยอาชีพตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ สมัย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นผู้กำกับ ก็ต้องเรียนนะครับว่าเรามีบทลงโทษ เรามีการลงทะเบียน เกือบ ๑๐ ปีนี้มีนักมวยเข้าห้องขังไป ๑ ราย ข้อหาล้มมวย รับสารภาพ นอกนั้นไม่มีครับ เพราะไม่มีพยานที่จะมาชี้แจงในการกล่าวหา เพราะฉะนั้นต้องเรียนครับว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมอดสงสัยอย่างยิ่ง ปีที่แล้วผมเอานักมวยไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นครับ ต้องขออภัยนะครับเวลาหมด แต่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับ ผมไปเจอนักมวยคนหนึ่งเดินมาหาผมบอกว่ารู้จักผม ผมถามว่ามาทำอะไร เห็นเขาใส่ชุดลดน้ำหนักอยู่ เขาบอกว่าเขาจะมาชกมวยในคืนนี้ ผมถามจะชกคืนนี้มันอีก ๓ ชั่วโมงทำไมลดน้ำหนักอยู่ เขาบอกน้ำหนักมันเกิน มาเมื่อวาน ชกวันนี้ พุงนี้กลับ ถ้ามวยต่ออยมวยในประเทศไทยมาก็ครั้ง บอกต่ออยมาครั้งเดียวเมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้อายุ ๓๖ ปี แล้วมาต่อญี่ปุ่นก็ครั้งแล้ว บอก ๓ ครั้ง ผมเลยถามกลับไปว่าถูกล็อกทุกครั้งใช่ไหม เขาบอกใช่ครับ แล้วผมก็ยืนยันด้วยว่าวันนั้น คืนนั้นต้องถูกล็อกเป็นครั้งที่ ๔ ผมอยากจะทำ พ.ร.บ. กีฬามวยอาชีพนี้มันบอกว่าใครจะไปต่ออยต่างประเทศต้องมาหาสมาคมกีฬามวยอาชีพ โดยมีนายกสมาคมชื่อสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ แต่หลบหนีกันไป หลีกกันไป เราอยากให้กระทรวงการต่างประเทศถ้าคนของเราไปตายใครรับผิดชอบครับ เท่านั้นไม่พอ นะครับท่านประธาน บางคนมาฝึกมวยไทยในประเทศไทยอยากรู้มวยไทย

๒๙๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๓๙/๓

อยากเรียนมวยไทย หลอกเขาไปต่อยสากลในเมืองไทย บอกเป็นนักมวยมาจาก
ประเทศญี่ปุ่น ตายครับท่านประธาน ถึงแก่ความตาย ก็ปิดข่าวกันไป เร็ว ๆ นี้ฟิลิปปินส์
มาต่อยในเมืองไทยโดนฉัตรชัยต่อยน็อคตาย ตายไปนะครับ -----

- ๑๔๐/๑

สมาคมฟิลิปปินส์เอาโทษหัวหน้าคณะมวยอย่างหนัก หนีมาโดยที่ไม่บอก อย่างนี้เป็นต้น เวลามันน้อย ก็พามันก็ถูกเมียน้อยอย่างนี้แหละครับ เจริญยาก ต้องเรียนเลยครับ

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ครับ เรื่องนี้ต้องใช้เวลานาน เหมือนกัน พอจับประเด็นได้แล้ว ก็ฝากรัฐบาลไป หอมปากหอมคอนะครับ ขอขอบคุณครับ เชิญท่านวิเชียร ขาวขำ ครับ

นายวิเชียร ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพ กระผม วิเชียร ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ ผมได้รับทราบจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีว่า วันนี้เป็นการอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้สมาชิกรัฐสภาเินยอ วันนี้จึงเป็นการท้วงติงแล้วก็ชี้แนะของสมาชิกรัฐสภา ผมเองในการอภิปรายวันนี้ก็จะไม่มีการชื่นชม และเินยอรัฐบาลเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ ได้บัญญัติให้ คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากเข้าทำหน้าที่ภายในสิบห้าวัน ท่านประธานครับ จากการที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานนี้ ทั้งหมดทั้งสิ้น มี ๒๘ หน้า มีหัวข้อหลัก ๆ อยู่ ๘ หัวข้อ แล้วก็หัวข้อที่ ๑ เป็นหัวข้อที่รัฐบาลต้องการ ดำเนินนโยบายอย่างเร่งด่วน แล้วหัวข้อที่ ๒ ถึง ๗ เป็นนโยบายที่จะทำภายใน ๔ ปี ถ้ารัฐบาลอยู่ครบ ๔ ปี เพราะฉะนั้นผมได้อ่านและทำความเข้าใจจนกระทั่ง ๓ รอบ วันนี้ก็นั่งดูอีก แต่ว่าดูแล้วนโยบายรัฐบาลก็เป็นภาพที่ค่อนข้างกว้าง ๆ แต่ว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกทางซีกรัฐบาล ก็พอจะแปลความหมายของนโยบายเร่งด่วนข้อที่ ๑ ที่มีอยู่ ๑๙ หัวข้อย่อยได้ เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า การที่ผมพูดในวันนี้ มันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีสามารถนำไปดำเนินการได้ภายหลัง หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาชี้กฝ่ายค้านได้ท้วงติงมา แต่ว่าทางซีก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลยังไม่ได้ตอบ ยังไม่ได้บอก แต่ว่าผมจะชี้ช่องแล้วก็ท้วงติงให้สักนิดหนึ่งก็คือว่า เราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มันเปรียบเสมือนหนึ่งหน้าไฟ มันเป็นสากล ทั้งโลก เวลาเราไปหาพี่น้องประชาชนในการที่จะให้เขาเลือกเราเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎร แต่ละพรรคจะต้องนำเสนอ นโยบายของตัวเอง แต่ละพรรคจะต้องนำเสนอ นโยบายที่เป็น

๒๙๕

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๑๔๐/๒

รูปธรรมของพรรค เราก็เช่นเดียวกัน พรรคพลังประชาชนได้นำเสนอนโยบายหลัก ๆ อยู่ ๕๐ กว่าข้อ แต่ว่าที่สำคัญ ๆ นำมาเป็นนโยบายรัฐบาลวันนี้ยังไม่ครบถ้วน แต่ยังมีทางแก้ ไม่ครบถ้วนก็คือว่า นโยบายเรื่องกองทุนหมู่บ้านนำมาไว้ในปีแรก เรื่องเอสเอ็มแอล . ๓ แส่นบาท ๕ แส่นบาท ๗ แส่นบาท เรื่องธนาคารประชาชน เรื่องเอสเอ็มอี เรื่องโอท็อป เรื่องพักหนี้เกษตรกร เรื่องบ้านเอื้ออาทร เรื่องรถไฟฟ้า ๙ สาย เรื่องระบบการถือครองที่ดิน เรื่องขยายระบบชลประทาน มีเท่านี้ครบของปีแรก แต่อีก ๔ ปี มันมีทางแก้ แต่วันนี้ รัฐบาลไม่ได้บอกว่า อันไหนจะมาทำเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วน แต่ว่าผมกราบเรียนท่าน อย่างนี้ก็แล้วกันว่า นโยบายที่เหลือที่ท่านไม่ได้ใส่ลงไปในปีแรก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. กรอ. นี้เราถูกรัฐบาลของคณะปฏิวัติที่ปกครองประเทศอยู่ ๑ ปี กับ ๖ เดือน ยกเลิกไป ประชาชนเดือดร้อน เราก็ไปสัญญาว่าถ้าเรามาเป็นรัฐบาล เราจะนำกองทุน กู้ยืมหรือ กรอ. กลับคืนมา แต่ว่าในนโยบายปีแรกรัฐบาลไม่ได้เขียนไว้ เพราะฉะนั้น รัฐบาลจะต้องนำไปดำเนินการ -----

- ๑๔๑/๑

เดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลควรทำอะไร แล้วก็เรื่อง ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เรื่องค่าตอบแทน อสม. เรื่องเบี้ยยังชีพของคนชรา เรื่องโคล้านตัว เรื่องเอฟทีเอ แล้วก็เรื่องถนนโยแมงมุมสู่ไร่นา เรื่องเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและก็ถูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ ตลอดจนพันธะสัญญาที่เราบอกพี่น้อง ประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท่านประธานครับ ในหัวข้อหลัง ๆ ที่ผมกราบเรียน ท่านประธานนี่ก็คือพันธะสัญญาที่เราได้บอกไว้กับประชาชน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ เขาได้เขียนต่อท้ายไว้ดีกว่า เมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทำแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปีได้อีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่า นโยบายใด นโยบาย ใดไหนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ดูแล้วยังขาดอยู่ ยังขาดตกบกพร่องอยู่ ขอให้รัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปทำแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีขึ้นมาใหม่ ขึ้นมาอีก แล้วก่อน ที่จะมาประกาศต่อสาธารณชนให้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาไปสัญญา กับประชาชนมาว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ วันนี้เราเป็นรัฐบาล วันนี้พรรคพลังประชาชนเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาล ถ้าเรากลับไปหาพี่น้องประชาชนแล้วตอบ คำถามประชาชนไม่ได้ เรื่องเอฟทีเอจะทำอย่างไร เรื่องโคล้านตัวทำอย่างไร เรื่อง กรอ. ทำอย่างไร เหล่านี้เราตอบไม่ได้เราอยู่ในพรรคไม่ได้ท่านประธานครับ เพราะฉะนั้น ความเป็นไปเป็นมาทั้งหลายที่เราสัญญากับพี่น้องประชาชนต้องอยู่ที่รัฐบาล เราเป็นเพียง ส.ส. ของรัฐบาลเท่านั้น เมื่อรัฐบาลไม่ตอบสนองปัญหาเหล่านี้เรากลับไปหาประชาชน แรงกดดันมันจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลภายในพรรคกันเองนี่ละ แรงกดดันมันจะถึงบประมาณ รายจ่ายประจำปี มันจะถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในอนาคต เพราะฉะนั้น ผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่า ถึงแม้จะเป็นที่รัฐบาลด้วยตัวเอง เราจะต้องท้วงติงแล้วก็ชี้แนะแนวทางให้กันและกันอย่างนี้ได้ เพราะฉะนั้นจึงกราบเรียน ท่านประธานอีกครั้งหนึ่งว่า โปรดระมัดระวังในการทำนโยบาย ทำแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีอีกครั้งหนึ่งด้วยในวันข้างหน้า ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เนื้อหาแน่นแล้วก็รักษาเวลาได้ดี
ต่อไปท่านธีระ สลักเพชร เชิญครับ

๒๙๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรณ ๑๔๑/๒

นายธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตราด) : กราบเรียน ท่านประธานรัฐสภา ผม ธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ ประเด็นที่ผมจะอภิปราย คือประเด็นในเรื่องของนโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผมกล้าพูดนะครับว่า วัฒนธรรมของคนไทยในช่วง ๓-๔ ปีที่ผ่านมาเสื่อมโทรม เสื่อมถอยลงเยอะนะครับ และกล้าพูดนะครับว่าต้นเหตุมาจากการบริหารของรัฐบาลชุดที่แล้วในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา การบริหารประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เป็นต้นเหตุที่ทำให้ สภาวะของวัฒนธรรมของคนไทยเสื่อมถอยลง สิ่งปรากฏให้เห็นวัฒนธรรมเป็นปัจจัย สำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ วันนี้สิ่งเหล่านี้ หายไปมาก ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดภาคใต้ และสิ่งที่เกิดขึ้นสังคมไทยที่แตกแยกมาก ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา จนนำมาให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในปี ๒๕๕๗ ผมกล้าพูดว่า ช่วงปี ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๐ ชีวิตคนไทยความสุขหายไปเยอะ ทั้งโพลในประเทศ โพลต่างประเทศ ไม่ค่อยดีในเรื่องของความสุขของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นประเทศที่ไม่สงบสุขก็เช่นเดียวกันนะครับ โพลต่างประเทศของเราก็ไม่ค่อยดี

เรื่องที่ ๒ ที่ผมอยากชี้ให้เห็นวัฒนธรรมไทย ความจริงแล้วเป็นพลัง ที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ กลายเป็นว่าวัฒนธรรมไทยในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิตถูกทำลายหายไปเยอะเลยครับ นโยบายเศรษฐกิจที่เน้นในเรื่องของการบริโภคนิยมทำลายโครงสร้างในเรื่องของชุมชน ถ้าท่านประธานนี้ภาพออกนะครับว่า เราเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๕๐ รัฐบาลช่วงของท่านชวน หลีกภัย เราพยายามเน้น เรื่องของการให้ใช้สินค้าไทย เทียวเมืองไทย ประหยัด -----

หลังจากนั้นมาปี ๒๕๔๔ รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยก็ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้เน้นในเรื่องของการบริโภคนิยม โครงสร้างสังคมที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มตามชุมชนถูกทำลายไปเยอะ ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง งบประมาณที่ให้ไปไม่ว่ากองทุนหมู่บ้าน ธนาคารประชาชน การพักหนี้ได้ไปทำสิ่งที่รัฐบาลชุดนั้นสร้างไว้เสียหายมาก ไปสร้างสังคมเชิงเดี่ยว คนไทยเราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครับ งบที่ให้ไปเหล่านั้นจะแยกให้สังคมไทยในชนบทแยกออกไปเป็นปัจเจกบุคคล แล้วด้วยคนในชนบทไม่พร้อม รัฐบาลเร่งรีบมากจนเกินไป เร่งรีบมองเรื่องของการเมืองมากกว่าบ้านเมือง ชุมชนไม่พร้อมขาดภูมิตำนาน ในที่สุดคนไทยตามชนบทก็มีชีวิตไม่ต่างจากสังคมเมือง ซึ่งสังคมเมืองนี้เราเป็นสังคมเชิงเดี่ยว บ้านอยู่ใกล้ชิดกันยังไม่รู้จักกันนะครับ ในที่สุดคนในชนบทกลายเป็นคนที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย แล้วในที่สุดก็ฟุ้งซ่าน เยาวชนของเราไปใช้คอมพิวเตอร์ ไข่มือถือในทางที่ไม่ถูกต้อง พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องก็ตามมานะครับ ในเรื่องของการเข้าหาอบายมุข มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ชอบความรุนแรง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นชัดเจน แล้วปัญหาสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านประธานได้ติดตามนะครับ เรื่องของหนี้ในชนบท เรื่องของการออม หนี้ครัวเรือน ซึ่งสูงขึ้นมากในช่วง ปี ๒๕๔๕ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ ความจริงแล้วในช่วงปี ๒๕๔๒ ปี ๒๕๔๓ ปี ๒๕๔๔ ตอนที่เราเกิดวิกฤติผมดูตัวเลขแล้วตัวเลขไม่สูงเลยนะครับ ๖๙,๐๐๐ ในปี ๒๕๔๑ ปี ๒๕๔๒ ๗๑,๐๐๐ ปี ๒๕๔๓ ๖๘,๐๐๐ แต่ปี ๒๕๔๕ ขึ้นมา ๘๒,๐๐๐ แล้วปี ๒๕๔๗ ขึ้นมาเป็น ๑ แสน ปี ๒๕๔๙ ขึ้นมาเป็น ๑๐๖,๐๐๐ กว่าบาท สิ่งเหล่านี้ชี้ชัดนะครับว่ามันสร้างผลกระทบให้กับชีวิตคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท การออมก็ลดลงเยอะครับ สิ่งที่เป็นปัญหาประการที่ ๓ วัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดั่งามของคน คนในชาติเรา แต่ปรากฏว่าจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของคนไทยถูกทำลาย สิ่งที่เห็นชัดมากคือโพลของเอแบค โพลล์ที่เราเห็นทั้งปีในปี ๒๕๕๐ ที่เขาพยายามทำมา ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง คุณธรรมหลายด้านที่เขาได้ทำ ๕ ด้าน ในเรื่องของความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร

๒๙๙

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กฤษณินฐ์ ๑๔๒/๒

ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาทำมาตลอด ๔ ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่เผยแพร่เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ ปรากฏว่ามีหลายตัวเลยครับ ทั้ง ๕ ตัวที่ศึกษานี้ผมสรุปสั้น ๆ เพราะจะมีผู้อภิปรายหลังจากผมมาสรุปเป็นรายละเอียดในเรื่องของในแต่ละตัว ใน ๕ ประเด็นนี้ ผู้ใหญ่คนไทยในสังคม คุณธรรม ด้านสติสัมปชัญญะ ความมีวินัยอยู่ระดับที่ไม่น่าพอใจ แต่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นต่อไปเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก ถือว่ามีคุณธรรมที่ต่ำกว่ากลุ่มคนอายุอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไม่มีสติสัมปชัญญะ ความไม่มีวินัย ความไม่รับผิดชอบ และสิ่งที่น่าห่วงมาก ๆ ครับ คนที่มีกลุ่มอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี กับคนที่มีรายได้ไม่น้อยส่วนใหญ่ กำลังมีความเอนเอียงที่จะยอมรับรัฐบาลที่โกงกิน แต่ทำให้ตัวเองอยู่ดีกินดีนะครับ เขากลับมีความคิดว่าเขาเอนเอียงที่จะยอมรับ ในขณะที่เดียวกันยอมรับวัฒนธรรมที่กินตามน้ำ กินหัวคิว องค์กรหลักที่เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ไม่ว่าจะครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ในประเด็น ๓ เรื่อง ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ นะครับ ผมกล้าพูดว่าองค์กรเหล่านี้ไม่สามารถต้านทานได้ครับ ผมกล้าพูดว่าเขาแพ้ระบบทุนนิยมเสรีแล้ว วันนี้วัฒนธรรมของเราเสื่อมถอยเนื่องจากว่ารัฐบาลที่แล้วนำระบบทุนนิยมเข้ามาเกินความพอเพียงครับ ประกอบกับภูมิต้านทานของเราต่ำ รัฐบาลเร่งรีบจนเกินไป วันนี้ผมอยากตั้งธงให้รัฐบาลนะครับว่า ผมอยากเห็นสังคมไทยมีวัฒนธรรมเหมือนก่อนปี ๒๕๔๓ ก่อนที่รัฐบาลชุดพรรคไทยรักไทยเข้าบริหารประเทศในปี ๒๕๔๔ นะครับ -----

หันมาดูนโยบายของรัฐบาลมีอยู่ ๔ ข้อนะครับ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ผมคิดว่าเป็นนามธรรมค่อนข้างจะมาก ข้อ ๔ นี่ผมชื่นชมว่าค่อนข้างจะเป็นรูปธรรม ท่านพูดถึงอยากขยายบทบาทของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นรูปธรรมครับ และผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เราต้องยอมรับนะครับว่าท่านรัฐมนตรีที่รัฐบาลจัดมาให้ดูแลกระทรวงนี้ผมชื่นชมที่ท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม ผมขอแนะนำเสนอท่านว่าความจริงแล้วสภาวัฒนธรรมแห่งชาติของประเทศไทยเรามีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ แต่ว่าวันนี้เราไม่มีประธานสภาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราไม่มีครับ ท่านประธานจะนึกภาพว่าเรามีประธานหอการค้าของประเทศไทย มีประธานสภาอุตสาหกรรม แต่เราไม่มีประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แต่เรามีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราจะทานระบบทุนนิยมไม่ได้ หอการค้าสภาอุตสาหกรรมนั่นคือทุนนิยมเสรี เราไม่ปฏิเสธเขาครับแต่เราต้องสร้างความสมดุลตรงนี้ ไม่เช่นนั้นแล้ววัฒนธรรมเราไม่สามารถคงอยู่ได้คู่ประเทศไทย ข้อเสนอแนะของผมครับ ต้องหยุดโครงการประชานิยมที่ไม่ยั่งยืน ต้องทบทวนในอดีต ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ต้องทบทวนว่าสิ่งไหนที่มันทำลายวัฒนธรรมที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับ และนโยบายชุดนี้ที่เราพูดกันมา ๒ วันนี่สิ่งไหนที่เป็นประชานิยมที่ไม่ยั่งยืนต้องหยุดแล้วครับต้องคิดถึงวัฒนธรรมของเรา และผมขอแนะนำให้เดินตามแผน ๑๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เราทำเสร็จสมบูรณ์ ตอนนี้อยู่ที่แผน ๑๐ จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัฒนธรรมเรา เพราะแผน ๑๐ นี้เราเดินตามเราน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ และจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของทุนนิยมที่เข้ามาในประเทศไทยเรา แล้วผมย้ำตรงนี้นะครับ ทักษิณอมิค (Taksinomics) สวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียงครับ สวนทางกับวัฒนธรรมไทย ทักษิณอมิคทำลายวัฒนธรรมไทยครับ ๔-๕ ปีที่ผ่านมา

ประการที่ ๓ วัฒนธรรมจังหวัดต้องทำงานเชิงลึกมากขึ้น ต้องเข้าหาผู้นำท้องถิ่นและต้องไปหาผู้นำท้องถิ่นเปลี่ยนแนวคิดผู้นำท้องถิ่นนะครับ วันนี้รัฐบาลชุดนี้โชคดีครับ รัฐบาลชุดท่านสุรยุทธ์ท่านออกพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน

ชุดใหม่จังหวัดสามารถตั้งงบประมาณได้ครับ ให้วัฒนธรรมจังหวัดเข้าไปหาผู้นำท้องถิ่นแล้วให้เขาใส่แผนในแผนจังหวัด ใส่โครงการ ที่ผมประทับใจมากคือโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เข้าไปในแผนทุกตำบลของประเทศไทยนะครับ จะทำให้ชุมชนของเรา มีความเข้มแข็ง ที่ผมพูดตรงนี้ได้เพราะผมสัมผัสมาแล้วครับ ที่จังหวัดตราด ที่วัดท่าโสมของเราได้เป็นรางวัลที่ ๒ ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑ อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี โครงการนี้ จะทำให้ชุมชนของเรากลับมาเข้มแข็ง

ประการที่ ๒ ผมอยากเห็นศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษาเกิดขึ้นอีก ให้ลูกหลานเราทุกโรงเรียนได้มีศูนย์วัฒนธรรมขึ้นในโรงเรียน ในสถาบันการศึกษา และให้ลูกหลานของเราในตำบลไปดูของจริงในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ในทุกตำบลที่จะเกิดขึ้น อยากให้วัฒนธรรมจังหวัดทำงานเชิงรุกมากขึ้น ถ้าทำงานเชิงรุกมากขึ้น ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมอำเภอที่ท่านรัฐมนตรีท่านนำเสนอครับ แต่ถ้าทำได้ผมก็เห็นด้วยเพราะวัฒนธรรมมีความสำคัญครับ เราก็อย่าไปมองแค่ขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเท่านั้น เพราะทุนนิยมไปทุกอำเภอครับ ไปทุกตำบล เราจำเป็นต้องสร้างองค์กรของวัฒนธรรมเราให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะต้านทานสิ่งเหล่านี้ได้ เพื่อให้วัฒนธรรมเราอยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไป

เรื่องต่อมาที่ผมอยากฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ครับ เราเป็นนักการเมืองและสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมาก ๆ การปฏิรูปประชาธิปไตยของเราจะทำสำเร็จได้ครับ เราต้องปฏิรูปวัฒนธรรมการเมืองของเมืองไทยไปด้วยครับ วันนี้น่ากังวลนะครับว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของเรานิยมความรุนแรงมากขึ้น นิยมอำนาจนิยม การฆ่าตัดตอน ๒,๕๐๐ ศพ ในสงครามยาเสพติดเมื่อต้นปี ๒๕๔๖ เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องตระหนักว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผมดีใจมาก ๆ นะครับ มีโอกาสได้ฟังท่านอานันท์ ปันยารชุน พูดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ บทเรียนการเลือกตั้งเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ท่านได้พูดถึงคำพูดของท่านพุทธทาสที่พูดว่า

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ท่านธีระครับ เวลาหมดครับ

นายธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตราด) : ประโยคเดียวครับ
ท่านครับ

๓๐๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๔๓/๓

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญเลยครับ

นายธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตราด) : เป็นคำพูดของท่านพุทธทาสนะครับ ท่านบอกว่า แม้ประชาธิปไตยคือเสียงข้างมาก แต่เสียงข้างมากถ้าไม่ดีเป็นเสียงเลว ประเทศชาติจะรอดพ้นได้อย่างไร-----

- ๑๔๔/๑

จึงได้เสนอธรรมาธิปไตย หมายถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต้องมีธรรมะในใจ ไม่ว่าจะเป็
 ธรรมะของศาสนาใดก็ตาม ผมอยากเห็นนักการเมืองไทยเรามีธรรมะในใจจะทำให้เรา
 ปฏิรูปการเมืองไทยได้ ขอกราบขอบพระคุณครับ

นายยงยุทธ ดิยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอขอบคุณครับ ต่อไป
 ท่านเรื่องเดช สุพรรณฝ้าย เชิญครับ

นายเรื่องเดช สุพรรณฝ้าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ขอนแก่น) :
 กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายเรื่องเดช สุพรรณฝ้าย สมาชิก
 สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคพลังประชาชน สมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ
 ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบพระคุณท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
 และคณะรัฐมนตรี เนื่องจากว่ากระผมเองขอเรียนตรง ๆ ว่าวันนี้กระผมมีโอกาสได้เข้ามา
 สู่สภาอีกรอบหนึ่งนั้น พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอีสานบ้านนอกของกระผม
 มีความศรัทธา มีความนิยมชมชอบกับนโยบายของพรรคพลังประชาชนของเรา
 เป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะใครจะบอกว่าเป็นนโยบายประชานิยมก็ตาม วันนี้พี่น้องอีสาน
 ของกระผมรอคอยว่าเมื่อไรเราจะได้นโยบายไปสู่ในการปฏิบัติ วันนี้เป็นวันที่พี่น้อง
 ชาวไทยรอคอยนโยบายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้นำเป็น ๒ แนวทาง นโยบาย
 เร่งด่วนที่ท่านจะทำในปีแรกนั้นกระผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคงจะเข้าใจ ถึงแม้ว่า
 มีบางท่านที่ได้อภิปรายไปแล้ว ยังมีหลายโครงการที่จะทำต่อในขั้นตอนที่ ๒ เพราะอะไรครับ
 เรามีนโยบายที่เร่งด่วนรีบทำในปีนี้ถึง ๑๙ ข้อ ซึ่งมีหลาย ๆ ท่านได้นำอภิปรายไปแล้ว
 กระผมเองขอสนับสนุนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด
 และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ท่านประธานครับ ขณะนี้ยาเสพติดนั้นท่านจะได้ทราบจาก
 สื่อมวลชนว่ามีกำจับกุมได้เป็นจำนวนมากมาแต่ละวัน ๆ เพราะฉะนั้นถ้าหากปล่อยไป
 อย่างนี้แล้วจะทำให้พี่น้องประชาชนของเรามาอมเมาติดยาเสพติดทำให้ผู้ปกครอง
 ต้องเดือดร้อนไปตาม ๆ กันเป็นจำนวนมากมา เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับที่ทางรัฐบาล
 ได้ประกาศถือว่าเป็นนโยบายที่เร่งด่วน พี่น้องที่อยู่ทางบ้านหลายคนโทรศัพท์มาบอกว่า
 ให้รีบตั้งแต่นี้เลย อันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทางคณะรัฐบาลเป็นอย่างสูง

๓๐๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๑๔๔/๒

และประการต่อมา ขณะนี้มีผู้มีอิทธิพลเป็นจำนวนมากได้ปล่อยเงินกู้ไปทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดขอนแก่นของกระผม ก่อนที่ผมจะมาประชุม เขามาร้องเรียนผมว่าเขาอยู่บ้านไม่ได้ เพราะอะไรครับ เพราะเขาไปยืมเงินกู้จากนายทุน แล้วนายทุนนั้นยืม ๑,๐๐๐ บาท เก็บวันละ ๕๐๐ บาท ท่านไปคิดเอาเองว่ามันเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ ที่นี้พอมมา ๑,๐๐๐ บาท จ่าย ๕๐ บาท พออยู่ระยะหนึ่งไม่สามารถไปค้าขาย ไม่สามารถที่จะไปส่งเงิน ๕๐ บาทได้ ก็ไปยืมอีกเจ้าหนึ่ง เลยเป็น ๒,๐๐๐ บาท ก็ต้องส่งอีกเป็น ๑๐๐ บาท แล้วพวกนายทุนเหล่านี้บอกว่าถ้าไม่มีสตางค์ก็จะดำเนินการทุกขั้นตอน ชู่ม่าถึงชีวิต มาหาที่ผม ผมก็แจ้งไปที่โรงพัก ประสานกับผู้กำกับ ท่านผู้กำกับแต่ละเขต แต่ละที่รับรองว่ามีจริง -----

- ๑๔๕/๑

โดยที่เขานั้นไม่เขียนสัญญาเป็นเงินกู้ เขียนแล้วบอกเอาเป็นทอง เอาเป็นสิ่งของ สิ่งนี้ผมอยากกราบเรียนไปยังท่านประธานไปหาผู้ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ท่านก็ได้ประกาศชัดเจน แต่อีกเรื่องหนึ่งนั้นพี่น้องส่วนใหญ่ก็รอคอย เพราะวันนี้การพัฒนาหมู่บ้านคือโครงการเอสเอ็มแอลนั้นไปของงบประมาณจาก อบต. จาก ส.จ. หรือจากท้องถิ่นอื่น ๆ นั้นก็ไม่ได้ แล้วสิ่งที่เขาอยากได้ วันนี้ครับผมไปหาเสียงในพื้นที่ ผมออกพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน เขาบอกว่าเมื่อไรนโยบายของเราจะได้มา วันนี้ผมก็บอกว่าขณะนี้วันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๐ พี่น้องก็ดูว่านโยบายทุกนโยบายที่เราไปหาเสียงนั้นจะได้พูดกันที่สภา แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็อยากจะทำกรรพลาทันทันประธานว่าวันนี้พี่น้องอีสานของกระผมได้ยื่นท่านนายกรัฐมนตรี ฯพล ฯ สมัคร สุนทรเวช ได้ประกาศออกไปว่าต่อไปอีสานจะไม่แล้งแล้ว เพราะอีสานนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนที่สุดก็คือเรื่องแหล่งน้ำ ผันน้ำโขง-ชี-มูล เข้ามา เพียงแต่ได้ยื่นคำพูดแค่นี้แหละครับ พี่น้องอีสานก็ดีใจ ถามผมว่าใช่หรือเปล่า เพราะเขารอมาแล้ว ๓๐-๔๐ ปี อันนี้กระผมถือว่าเป็นเรื่องนโยบายที่สำคัญและพี่น้องมีความต้องการอย่างยิ่งยวดจริง ๆ ครับ

ประการสุดท้าย ขณะนี้พี่น้องตกงานมาก ในช่วงไปหาเสียงเรามีนโยบายส่วนหนึ่งบอกว่าจะให้พี่น้องมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศโดยบินก่อนผ่อนที่หลัง อันนี้ก็ขอกราบฝากท่านประธานไปยังท่านคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับ หมดเวลาครับ ขอขอบพระคุณครับ

นายยงยุทธ ตียะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : จริง ๆ เหลืออีก ๔๑ วินาทีครับขอบคุณมาก ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นทางวิปได้ประสานงานมาให้ผมกำชับเรื่องเวลา เพราะฉะนั้นผมจะขอรบกวนท่านนะครับ ถ้าเหลืออีก ๑ นาที ผมจะเตือนท่าน แล้วก็ท่านกรุณาสรุปเราจะได้จบเร็วขึ้น เพราะบางที่ท่านอาจจะมองไม่เห็นไฟตรงนี้นะครับ เตียวเชิญต่อเลยนะครับ นายแพทย์อสิมะหะมัดยงก็เชิญครับ

นายอสิ มะหะมัดยั้งกี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สตุล) : เรียนท่านประธานรัฐสภา ผม นายแพทย์อสิ มะหะมัดยั้งกี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคประชาธิปัตย์ หวังว่าเวลาคงยังไม่หมดนะครับ เพราะว่าจาก ๑๕ เหลือ ๘ และในที่สุดเหลือ ๖ ซึ่งเวลายันน้อยมากครับ ผมพยายามจะรวบรัดที่สุดนะครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันปัญหาทางด้านคุณธรรมเสื่อมลงเป็นไปทั่วโลกนะครับ ทางประเทศตะวันตกเอง ๑๐ ปี ๒๐ ปีก่อน มีคนนับถือศาสนามากมาย แต่ในปัจจุบันหลายต่อหลายประเทศคนที่ได้ไปเมื่อ ๑๐ ปี ๒๐ ปีก่อนได้พบใหม่ ปรากฏว่าคนไม่นับถือศาสนาแล้ว ตั้งแต่รุ่นพ่อ มารุ่นลูก หลาน เพราะฉะนั้นเป็นที่เสื่อมของคุณธรรมครับ บางประเทศอ้างความชอบธรรม ไปยึดครองประเทศอื่นเพื่อต้องการทรัพยากรธรรมชาติ ก็เนื่องจากการเสื่อมทางด้านคุณธรรม ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับ เราจะหาคนที่นับถือศีล ๕ ในศาสนาพุทธนี้หาได้ยากมากครับ เรื่องรณรงค์ให้เมาไม่ขับกลายเป็นไม่เมาไม่ขับ แม้กระทั่งเรื่องการผิดลูกผิดเมียเขา มีกิ๊ก แต่ก่อนก็มีแต่ข้างเท้าหน้า แต่ตอนนี้ข้างเท้าหลังก็มีกิ๊กแล้วครับ ลูกข้างก็มีกิ๊ก บางบ้านมีกิ๊กทั้งบ้าน ต่อไปเวลามีลูก ต้องดูว่าลูกเหมือนคนข้างบ้านด้านไหน ด้านซ้ายหรือด้านขวา นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับ ในอนาคตสามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราไม่มีคุณธรรมต่อไปประเทศจะอยู่ไม่ได้ครับ เยาวชนจะเป็นผู้ที่เราให้คุณธรรม แต่จะโทษใครไม่ได้นอกจากพวกเราในสภานี้ละครับ ทั้งผมขาว ผมดำ รวมทั้งคนที่ไม่มีผมก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับ ในเอแบค โพลล์ได้พูดถึงหลาย ๆ เรื่องซึ่งท่านธีระได้พูดไปแล้ว ผมจะข้ามไปเพราะเวลายันน้อยนะครับ -----

๓๐๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๔๖/๑

แต่ตามโพลที่ได้ว่าไว้มันเหมือนกับความเป็นจริงในสังคม ทำให้เรามั่นใจได้อีกด้านหนึ่งว่า ความคิด ความรู้สึก การรับรู้ของสังคมว่าคุณธรรมมันต่ำลงมันเป็นความจริงครับ ผมก็เลยจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้ออภิปรายรัฐบาลใน ๓ - ๔ ประการครับ

ประการแรก คณะรัฐมนตรีชุดนี้ตั้งขึ้นมาถูกต้องตามหลักการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ หรือตั้งตามที่มีผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน มีรัฐมนตรีบางคนบอกว่าชนหน้าแข้งมากครับ รวยมหาศาลท่านได้เป็นรัฐมนตรี เพราะความรวย เพราะผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนยังสงสัยอยู่ นายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ใช่หรือไม่ ถ้านายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์การสนองลูกหลานมันง่าย เราบอกว่าลูกคุณนายรัฐมนตรีนะครับ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พูดจาก็มีกิริยามารยาทไม่ทะเลาะกับใคร แต่ในอีกด้านหนึ่ง เราจะสอนลูกว่า ลูกต้องคุณนายรัฐมนตรีเป็นตัวอย่างนะครับ โกงแค่ ๑๐๐ ล้านเอง ๑๐,๐๐๐ ล้าน ๑ แสนล้านไม่โกง เพราะท่านโกงแบบพอเพียง แต่นี้มันยากครับที่จะสอน ลูกหลาน เพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน ไม่ใช่ตั้งมาเพื่อย้าย เพื่อดูถูก เพื่อดูหมิ่นดูแคลนน้ำใจของประชาชน อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องสำเหนียก เป็นอย่างมากของพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคใดก็ตาม ปัจจุบันยอมรับกันแล้วว่ารัฐบาล ชี้เหว แต่ถ้าเรายังปล่อยให้คุณธรรมเสื่อมทรามลงไปมากกว่านี้ ต่อไปรัฐบาลในภายภาคหน้า จะเป็นรัฐบาลที่อัปลักษณ์ อัปลักษณ์ (Ugly) ครับ อัปลักษณ์ กัฟเวิร์นเมนต์ (Ugly government) เป็นที่รับไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องคุณธรรมจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ประกาศออกมาทางทีวีรัฐบาลที่อัปลักษณ์ ประชาชนเป็นลมหมดต้องดมยาดมกันหมด ทั่วประเทศ มันอยู่กันไม่ไหวหรือครับถึงตอนนั้น เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง ดูแลเรื่องคุณธรรมกันให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้

ประการที่ ๒ รัฐบาลชุดนี้จะเลือกพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยหรือไม่ หรือจะพัฒนาแต่เรื่องวัตถุเท่านั้นเอง นอกจากดูจีดีพีแล้วไม่ดูอย่างอื่น จริง ๆ แล้วเราจะต้องดูจีเอชบี (GHB) หรือว่าเรียกว่าความสุขมวลรวมด้วย เพราะนี่คือความสุขที่แท้จริง คนมีเงินหมื่นหนึ่งอาจจะมีความสุขมากกว่าคนมีเงิน ๑ แสนล้านครับ มีความสุข

เพราะได้ทำความดีครับ แต่ถ้ามีเงิน ๑ แสนล้าน ยิ่งรวยยิ่งโกง ไม่เข้าใจครับว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไร ไม่มีประโยชน์หรือครับแบบนี้

ประการที่ ๓ ท่านจะจัดการกับหลักสูตรที่ยังเรียนทำให้คุณธรรมยิ่งต่ำลงเยาวชนยังมีคุณธรรมต่ำลงอย่างไรครับ วิชาศีลธรรม หน้าทีพลเมืองหายไปไหน ถ้าประชาชนไม่ได้เรียนหน้าที่พลเมืองจะไม่เข้าใจครับหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติจะทำอะไร อย่าไปหวังรัฐมนตรีที่ดีนะครับ ตั้งแต่รัฐมนตรีลงมาถึงประชาชนโง่กันทั่วประเทศครับ มีการซื้อเสียงขายเสียงกันตลอดประเทศชาติพินาศล่มจมครับ นี่เป็นสิ่งที่ต้องสอนกันต่อไปในหลักสูตรนะครับ เราจะมีแต่ศรีธนญชัยทั่วประเทศ หาพันท้ายนรสิงห์ไม่เจอสักคนหนึ่ง

ประการสุดท้าย รัฐจะต้องเขียนนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์แก่คนทุกศาสนาในชาติ คนทุกศาสนาจะต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับ โน พีช วิธเอาท์ จัสติซ (No peace without justice) ไม่มีสันติภาพถ้าไร้ซึ่งความยุติธรรม นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ ผมก็อยากให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ได้นาน ๆ ไม่อยากให้เป็นเร็ว ๆ เพราะจะได้บริหารประเทศชาติ แต่ท่านจะต้องอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม หาไม่แล้วท่านจะอยู่ไม่ได้ ขอขอบคุณครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ตียะไพรัช ประธานรัฐสภา ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณประนอมครับ

นายประนอม โพธิ์คำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครราชสีมา) : กราบเรียนท่านประธานรัฐสภา ผม นายประนอม โพธิ์คำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อแผ่นดิน ผมเองนั้นเห็นกับนโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีที่มีความเร่งด่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งของกระผม นั้นนะครับ เป็นปัญหาหนักสำหรับในเรื่องของเอกสารสิทธิ

เพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เลือกตั้งของกรรมนั้นเป็นพื้นที่ที่มีปฏิรูปที่ดินได้ประกาศควบคุมพื้นที่ของทั้ง ๕ อำเภอไว้ เช่น อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี แล้วก็อำเภอเสิงสาง เพราะปฏิรูปที่ดินนั้นทางกรมป่าไม้ได้ยกพื้นที่ให้เป็นบางส่วน แต่กฎหมายปฏิรูปที่ดินนั้นได้ประกาศควบคุมพื้นที่ไว้ทั้งหมด จึงทำให้พี่น้องประชาชนของจังหวัดนครราชสีมาที่มีผลกระทบต่อในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ ฉะนั้นผมเองจึงขอฝากทางท่านประธานผ่านทางคณะรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ของจังหวัดนครราชสีมาของกรรมโดยเร่งด่วนนะครับ ต้องขอขอบพระคุณ เป็นนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่จะลงไปแก้ไขปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิให้แก่พี่น้องประชาชนทั้ง ๕ อำเภอ แล้วก็ของพี่น้องจังหวัดนครราชสีมา

เรื่องต่อไป เรื่องของนโยบาย ๑.๑๗ นโยบายของรัฐบาลที่จะกันพื้นที่ทำกินให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปากช่อง แล้วก็อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง โดยกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นได้ประกาศกฤษฎีกาทับพื้นที่ทำกินของราษฎร เพราะราษฎรได้ครอบครองมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ แล้ว คณะรัฐมนตรีของพวกเราได้ประกาศกฤษฎีกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยกฤษฎีกานั้นประกาศทับที่ทำกินของราษฎร และพอต่อมากกรมป่าไม้ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนได้บุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลาน แต่ข้อเท็จจริงนั้นคืออุทยานได้ประกาศบนโต๊ะแล้วได้ขีดกันบนโต๊ะ ฉะนั้นกฤษฎีกาดังกล่าวจึงได้ทับที่ทำกินของราษฎร แต่ต่อมาก็ได้มีอนุกรรมการมากันเขต โดยตั้งอนุกรรมการขึ้นมากันเขตใหม่ แต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบันนี้เรื่องต่าง ๆ นั้นก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ฉะนั้นจึงขอฝากท่านประธานรัฐสภาได้แจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขปัญหพื้นที่ดังกล่าวให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ

เรื่องต่อไป เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ก็อยากฝากว่าทุกวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นไม่สามารถที่จะบริหารพื้นที่ของตัวเองได้ เพราะงบประมาณมีน้อย ก็อยากฝากรัฐบาลนะครับว่าช่วยตั้งงบประมาณลงไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ก็จะเป็นส่วนช่วยให้ท้องถิ่นนั้นได้ดูแลพี่น้องประชาชนได้มากขึ้น

เรื่องต่อไป เรื่องของผู้สูงอายุ ทุกวันนี้พวกเราคุยกันว่าผู้สูงอายุนั้น อายุ ๖๐ ปี จะต้องได้เบี้ยยังชีพทั้งหมด แต่ปัจจุบันนี้พี่น้องที่อายุ ๖๐ ปี บางท่านก็ได้ บางท่านก็ไม่ได้ นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยนั้นเกิดการเหลื่อมล้ำ

เรื่องกลุ่มสตรีแม่บ้าน และ อสม. ที่ทำงานให้สังคมมาโดยตลอดแต่พวกเราทุกคนนั้นก็ไม่มีใครที่จะลงไปเหลียวแลดูแลพี่น้อง อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้านแล้วก็พวก อปพร. ส่วนต่าง ๆ พวกนี้ก็อยากฝากทางคณะรัฐมนตรีช่วยลงไปดูด้วยนะครับ

เรื่องต่อไป พื้นที่ของผมนั้นเป็นพื้นที่ลูกคลื่น เป็นพื้นที่สลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ที่สวยงามที่สุดเป็นไอโซนระดับ ๗ ของโลก ก็อยากฝากท่านคณะรัฐมนตรีด้วยว่าถ้าหากท่านจะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เพราะพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสางนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เพราะด้านทิศใต้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้านทิศตะวันออกก็เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้านทิศเหนือก็เป็นศูนย์วิจัยสะแกกราชนะครับ ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะนำเงินเข้าสู่ประเทศไทย เป็นอย่างดียิ่งนะครับ -----

เรื่องต่อไปเรื่องระบบน้ำ ระบบท่อ เพราะพื้นที่ของผมนั้นเป็นพื้นที่ ถูกคลื่น ถ้าเราทำชลประทานแล้วผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนั้นอาจจะได้ใช้น้ำไม่ทั่วถึงกัน ถ้าเกิดทำเป็นระบบท่อแล้ว แล้วพี่น้องประชาชนของผมนั้นทุกวันนี้ทำพืชเกษตรกรรมด้วย ทำร่วมกับเทวดา ถ้าเทวดาไม่เหี่ยวลงมาพี่น้องประชาชนผมก็ทำอะไรทำสวนไม่ได้ ฉะนั้น จึงฝากท่านประธานสภาไปสู่ยังรัฐบาลช่วยแก้ไขในเรื่องของระบบน้ำเป็นระบบท่อ

เรื่องต่อไปก็อยากให้ท่านแก้ไขดูแลในเรื่องของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำงานให้พี่น้องประชาชน ทำงานให้สังคมมาโดยตลอด รับทุกกระทรวง ทบวง กรม แต่ค่าตอบแทนของพี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านน้อยมาก ก็อยากฝากทางรัฐบาล ช่วยดูแลด้วย ขอขอบพระคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญดอกเตอร์อภิชาติครับ

นายอภิชาติ การ์ิกานูจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม อภิชาติ การ์ิกานูจน์ พรรคประชาธิปัตย์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ประเด็นที่ผมจะอภิปรายเป็นนโยบาย ในเรื่องวัฒนธรรมของรัฐบาลนะครับ นโยบายทั้งหมดที่เราได้เห็นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า ศิลปวัฒนธรรม แต่ข้อเสนอแนะที่ผมอภิปรายจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเพื่อการมีชีวิต ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะได้เจอมากนัก งานศิลปวัฒนธรรมคงเป็นไปตามแผนแม่บทของวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการอยู่ ถ้าเราคิดว่าวัฒนธรรมคือ ความเป็นชาติ การจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นภาระยิ่งใหญ่ของกระทรวง ที่จะทำงานใหญ่เพื่อชาติเพื่อบ้านเมือง ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องวัฒนธรรมเป็นปัญหาจากการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ไปสู่กระแสโลกาภิวัตน์ สิ่งที่คนในอีกสังคมหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างไปจากคนในอีกสังคมหนึ่ง สังคมที่เจริญกว่าจะเป็นความคาดหวังของคนในสังคมที่เจริญน้อยกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสกัดกั้นได้ยากมาก การไหลบ่าของวัฒนธรรมของประเทศที่เจริญมากกว่าจะไหลบ่าไปสู่ประเทศที่เจริญน้อยกว่า สิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศในการตั้งรับกับการไหลบ่าของวัฒนธรรมก็คือ ความอ่อนด้อยของกระบวนการในการกลั่นกรองว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งดีถูกต้องควรทำ และสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดี

๓๑๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๑๔๘/๒

ไม่ถูกต้อง ไม่ควรทำ ภาวะของกระทรวงวัฒนธรรมจึงเป็นภาวะที่ต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สามารถโต้ตอบกับการไหลบ่าของวัฒนธรรมที่นำไปสู่วิกฤติวัฒนธรรมในประเทศของเรา วัฒนธรรมที่เราจะต้องกำหนดให้มีขึ้น ผมคิดว่า อันที่ ๑ เรื่องแรกเลยคือวัฒนธรรมในเรื่องการคิด ผมคิดว่าวันนี้ระบบคิดของคนไทยในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มวัยรุ่น เรามีปัญหาในเรื่องระบบคิด เราจะทำอย่างไรที่จะสามารถสร้างระบบคิดที่ให้คนคิดในสิ่งที่ท้าทาย คิดในสิ่งสร้างสรรค์ คิดในสิ่งแตกต่าง แล้วก็คิดอย่างเชื่อมโยง เพื่อให้ได้เห็นสภาพของสิ่งที่จะเป็นปัญหา หรือสิ่งที่จะเป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา วัฒนธรรมในการสร้างระบบคิด ผมคิดว่าเป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องทำ เพราะตัวอย่างของวิกฤติทางวัฒนธรรมที่ผมได้เห็นเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ตัวอย่างของวิกฤติที่ผมจะเรียนต่อท่านประธานก็คือ วิกฤติในวัฒนธรรมของวัยรุ่น เราสรุปได้เลยว่าวัฒนธรรมของวัยรุ่นไทยวันนี้มีวิกฤติ ดังนี้

๑. มีเสรีภาพทางเพศที่เกินขอบเขตมากเกินไป ปัญหาเรื่องการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเซ็กส์ (Sex) ปัญหาเรื่องกรณีการโหมหนิง

ประการที่ ๒ ความนิยมในความบันเทิงอย่างไร้ขีดจำกัด เราจะเห็นว่าทุกวันนี้เด็ก ๆ จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมาย ใช้เวลาว่างอย่างไม่เป็นประโยชน์ -----

๓๑๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ราชันีพร ๑๔๙/๑

ประการที่ ๓ การนิยามการสื่อสารทางเทคโนโลยีอย่างไร้ขอบเขตและไร้ร่องรอย เรามีเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการศึกษา ในการหาความรู้ แต่เยาวชนส่วนหนึ่งนี้ใช้เพื่อการเล่นเกมส์เพื่อความสนุกสนาน แล้วก็ใช้ในการที่จะหาความสุขให้กับตัวเอง

ประการที่ ๔ นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

ประการที่ ๕ เยาวชนจะมีรสนิยมของการเป็นชาวโลกเกิดกลุ่มเค-ป๊อป (K-pop) นิยมเกาหลี เจ-ป๊อป (J-pop) นิยมญี่ปุ่นมากกว่าที่จะใช้ชีวิตแบบชาวบ้านแบบไทย ๆ

ประการที่ ๕ มีค่านิยมในการทำงานที่ให้ผลตอบแทนรวดเร็วสูงสุดในระยะเวลาสั้น ๆ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเชิงศีลธรรมและจริยธรรม สิ่งเหล่านี้คือวิกฤติในทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากเรื่องการได้รับผลกระทบของการไหลบ่าของวัฒนธรรมของประเทศที่เจริญแล้ว นอกจากวัฒนธรรมในเรื่องระบบคิดแล้วนี้ ผมคิดว่าอีก ๒ - ๓ เรื่องที่กระทบวัฒนธรรมจะต้องดำเนินการอย่างเป็นหลักในการเตรียมการที่จะต้องทำให้เกิดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ แล้วก็ก็เป็นภาระด้านหลักอีกด้านหนึ่งของกระทบวัฒนธรรม การแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการนี้ก็เพื่อจะมารับภาระงานที่มากขึ้น หนักขึ้น แล้วก็ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นในการทำงาน คนในประเทศนี้เรามีคนยากจนวันนี้เพิ่มขึ้นจาก ๑๐ ล้านคน เมื่อ ๕ ปีที่แล้วเป็นประมาณ ๒๐ ล้านคน เป็นข้อมูลจากเว็บ (Web) คนยากจนนะครับ ถ้าเราจะช่วยคนจนให้พ้นจากวังวนของความยากจนให้เขาพ้นจากวัฒนธรรมความยากจน วัฒนธรรมที่เราจะโต้กับการแก้ปัญหาความยากจนคือวัฒนธรรมการพึ่งตนเองในส่วนของเฉพาะบุคคล และวัฒนธรรมในเรื่องการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง อันนี้เป็น ๒ ระดับในการที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาความยากจน ถ้ากระทรวงวัฒนธรรมสามารถดำเนินการในการวางแผนที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้โดยการสร้างค่านิยมใหม่ขึ้นมาเป็นการกำหนดค่านิยมใหม่ แล้วให้คนเชื่อถือแล้วก็มั่นใจว่าค่านิยมเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต แล้วถ้าคุณเชื่อถือค่านิยมเหล่านี้คุณสามารถก้าวพ้นจากความยุ่งยากของชีวิต ก้าวพ้นจากความยากจนได้ ท่านอาจจะ

๓๑๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

รัชนีพร ๑๔๗/๒

สงสัยว่าการเกิดเป็นวัฒนธรรมมันเกิดจากแบบแผนการดำเนินการที่ต่อเนื่องยาวนาน เป็นระยะเวลาพอสมควรถึงเป็นวัฒนธรรมของกลุ่ม แต่ในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้เราสร้างได้จากข้างบน เราสร้างได้โดยการกำหนดนโยบายว่า นโยบายที่เราจะทำการกำหนด ค่านิยมของสังคมไทยวันนี้เรากำหนดได้ในเชิงนโยบาย กำหนดว่าเราจะสร้างนโยบาย ที่ให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ แล้วการรณรงค์ในสิ่งเหล่านี้คือการรณรงค์โดยกำหนดท่าที กำหนดคำขวัญที่จะเป็นแนวทางในการจัดการเรื่องต่าง ๆ เช่น พูดว่าไม่มีความยากจน ในหมู่คนที่ขยัน เป็นการเตือนใจคนจนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากวงวนความยากจนได้ให้มีความตั้งใจ มีความขยัน มีวินัย แล้วเชื่อว่าถ้าเรารณรงค์โดยเฉพาะเรื่องหลัก ๆ ที่เป็น ปัญหาเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของคนได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างได้

อีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นความจำเป็นของกระทรวงวัฒนธรรม ก็คือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย นโยบายข้อสุดท้าย ของกระทรวงวัฒนธรรมในนโยบายของรัฐบาลนี้ บอกว่าจะจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัด ถ้าเรามีสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่สามารถเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยขึ้นมา มีสภาวัฒนธรรมอำเภอที่จะมีบทบาทในการเสริมสร้างประชาธิปไตยขึ้นมา ผมคิดว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการอยากเห็นพัฒนาทางด้านการเมืองที่เรามีการเปลี่ยนแปลง การปกครองมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ และยังคงก้าวไปไม่สู่ความสำเร็จถ้าเรามีสภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ภายใต้การจัดการแผนแม่บทในเรื่องการวางแผนที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของกระทรวงวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากขึ้น ผมมี ตัวอย่างภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดสั้น ๆ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : ไม่มีแล้วครับ ไม่มีระยะเวลา ให้ยกตัวอย่างแล้วครับ

นายอภิชาติ การิกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : แต่ว่ามันจะมีเรื่องอื่นที่ผมคิดว่าเจ้ากระทรวงนี่คงคิดได้ว่าเรื่องหลัก หลังจาก ๓ เรื่องที่ผมเสนอแล้วจะมีเรื่องอะไรต่อไปที่เราจะทำการดูแลในเรื่องวัฒนธรรมของ ประเทศเราครับ ขอขอบคุณมากครับ

๓๑๕

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๑๕๐/๑

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญท่านชิวทิต์ครับ

นายชิวทิต์ พัทธ์พัชรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุบลราชธานี) : กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายชิวทิต์ พัทธ์พัชรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน ผู้แทนบ้านนอจากจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกรัฐสภา ท่านประธานที่เคารพครับ เกือบ ๒ ปีที่ผ่านมา พ่อแม่พี่น้องได้รับความเดือดร้อน ข้าวยากหามากแพง พี่ชเชษฐภักิจตกต่ำ ไม่รู้จะไปร้องเรียนใคร ผู้แทนราษฎรก็ไม่มีเวที ไม่มีสภา บัดนี้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้น ประชาธิปไตยได้กลับคืนมา กระผมในฐานะผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนพี่น้องจากภาคอีสาน ได้ผ่านการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน ผมมีความภูมิใจมากครับ ท่านประธานที่เคารพ จากนโยบายของรัฐบาลโดย ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช ที่แถลงต่อรัฐสภาเป็นนโยบายที่ดี แต่มีบางสิ่งบางประการที่ผมขอเสนอให้รัฐบาลได้นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๑.๕ กองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑.๖ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ก็คือ โครงการเอสเอ็มแอล ซึ่งอยากจะได้ให้นำเงิน ๓ แสนบาท ๕ แสนบาท ๗ แสนบาท ไปกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการนำโครงการตัวอย่างของ ฯพณฯ คึกฤทธิ์ ปราโมช ชุดลอกลำห้วย ทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือทำถนนโดยใช้แรงงานชาวบ้าน การปักหนี้ ธ.ก.ส. และปักหนี้สหกรณ์ เป็นการฟื้นฟูอาชีพใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ๑.๑๑ ประกันรายได้เกษตรกรให้มากกว่าลงทุน คือวันนี้สินค้าเกษตรทุกตัวนะครับ ไม่รู้ว่าผลิตแล้วจะได้กำไรล้มเท่าไร อยากจะให้ข้าวหอมมะลิกำไรละ ๒๐ บาท มันกำไรละ ๕ บาท ยางพารากำไรละ ๑๐๐ บาท อ้อยตันละ ๑,๐๐๐ บาท อย่างเช่น สมัย ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร เรามีสโลแกน (Slogan) พุดกันอยู่เสมอว่า ยางกำไรร้อย ข้าวแสนละพัน มันโลละสาม วัวตัวละแสน วันนี้พี่น้องเกษตรกรไม่มีความเชื่อมั่นในการที่จะผลิตพืชเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้กระผมในฐานะที่เป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงโคแห่งประเทศไทยอยากจะฝากความเดือดร้อนถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันท์ทกุล ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนต่อจากรัฐบาลของ ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร โครงการวัวล้านครอบครัว

๓๑๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๑๕๐/๒

ซึ่งได้ถูกยกเลิกจากรัฐบาลที่ผ่านมา วันนี้เกษตรกรได้รับการฟ้องจากบริษัทเอสพีวี (SPV) ร่วมกับอัยการจังหวัดฟ้องเกษตรกรในข้อหายกยอกทรัพย์และวิธีปฏิบัติในขณะนี้ นะครับ
ธ.ก.ส. อัยการ เอสพีวีเจรจาให้เกษตรกรรับสภาพหนี้ โดยให้ ธ.ก.ส. ขยายวงเงินกู้เพิ่มกับ คนที่ไปเป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ให้เข้าเป็นสมาชิก นอกจากนั้นแล้วมีรายชื่อเกษตรกร ที่โดนฟ้อง วันนี้เลี้ยงไม่ไหวก็ต้องขาย ไม่รู้จะเอาเงินไปคืนที่ไหน วันนี้รับสภาพหนี้ ผมอยากให้ ฯพณฯ รัฐมนตรีให้ระงับการฟ้องเกษตรกรโดยด่วนนะครับ

เรื่องที่ ๒ ให้ดำเนินงานโครงการวัวล้านตัวให้กลับมาดำเนินการต่อ และนอกจากนั้นให้เสริม คือนำโครงการควายกลับมาไถนา แล้วผมไม่อยากจะให้เป็น เช่นในอดีตอย่างที่ภาคใต้ พอลองกองดีก็พากันปลุกลองกอง พอลองกองจะได้เก็บ ผลลองกองก็ราคาตก ก็ตัดลองกองปลุกมังคุด พอมังคุดจะได้เก็บผลมังคุดก็ราคาตก ก็ตัดมังคุด ปลุกยางพารา วันนี้ยางพาราราคาตกก็ตัดยางพาราจะปลุกปาล์มน้ำมัน ผมไม่อยากจะให้เป็นเช่นในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนั้นแล้วนะครับ ๑.๑๗ इनดและเอกสาร สิทธิพิชิตความยากจน กระผมอยากให้รัฐบาลออกเอกสารสิทธิหัวไร่ปลายนา เพื่อให้ พี่น้องประชาชนได้นำเอกสารสิทธินั้นมาแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน หรือยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ ส.ป.ก. โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เลือกตั้งของกระผม อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ไทร เป็นที่ว่าการอำเภอ เป็นโรงพยาบาล ยังไม่มี เอกสารสิทธิในบริเวณใกล้ ๆ นะครับ นอกจากนั้นแล้ว -----

๓๑๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สตีมา ๑๕๑/๑

ในข้อ ๑.๑๘ อยากให้รัฐบาลเพิ่มเติมเรื่องน้ำนะครับ ไม่ว่าจะเรื่องน้ำในไร่นา น้ำประปา
ทุกหมู่บ้าน น้ำระบบท่อ วันนี้อยากให้รัฐบาลทำโครงการน้ำระบบท่อ โดยใช้น้ำโขง
ต่อเป็นท่อเมนผ่านแต่ละจังหวัด แต่ละอำเภอ แต่ละตำบลแล้วให้ อบต. ทำโครงการ
ท่อระบายน้ำก้างปลาเพื่อไปสู่ไร่นาของพี่น้องประชาชนทุกตำบลทุกหมู่บ้าน

สุดท้ายผมอยากจะฝากท่านประธานเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาสุขภาพ
ของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะสุขภาพและความมั่นคงให้กับประชาชนโดยการต่อยอด
๓๐ บาทรักษาทุกโรค โดยใช้บัตรประชาชนรักษาฟรี แล้วอยากให้ได้รักษาครอบคลุม
ทั่วประเทศคือป่วยที่ไหนรักษาที่นั่นนะครับ เพราะวันนี้พี่น้องเกษตรกรเดินทางมาทำงาน
ที่กรุงเทพฯ ก็ลำบาก มาเสร็จแล้วเมื่อเจ็บป่วยไปรักษาที่ไหนก็ไม่ได้รับการดูแลรักษา
เป็นอย่างดี และนอกจากนั้นแล้วผมเพิ่งได้รับการเลือกตั้งจากเขตพื้นที่ ซึ่งขยายเขตไป
อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ไม่มีโรงพยาบาล
เมื่อพี่น้องเจ็บป่วยไข้ต้องเดินทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรถึงจะถึงจังหวัดอุบลราชธานี
อยากจะฝากถึงรัฐบาลให้ดูแล และนอกจากนั้นแล้วบ้านนาเดิน อำเภอศรีเมืองใหม่
มีสถานีอนามัย ๓ ปีไม่มีเจ้าหน้าที่ไปจ่ายยาให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยเป็นไปได้อย่างไร
ฉะนั้นจากกระผมที่ได้กล่าวมาคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากนักน้อยให้รัฐบาล ให้ ๗๗
รัฐมนตรีทุกท่านได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนจากพวกผมได้ไปรณรงค์หาเสียง บอกพี่น้อง
ประชาชนว่านโยบายดี ๆ จะกลับมา ความสุขพี่น้องจะกลับคืนมาด้วยพลังของประชาชน
วันนี้ขอขอบพระคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณธนิตพลครับ

นายธนิตพล ไชยนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตอก) : กราบเรียน
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับ ในส่วนของนโยบายด้านแรงงานที่รัฐบาลได้แถลงไว้
ต่อสภาแห่งนี้ ส่วนที่ ๒ ที่เป็นนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายด้านแรงงาน
ที่กระผมยังเห็นความบกพร่องคลุมเครือและยังมีบางส่วนที่ขาดหายไป

ประการแรก คือเรื่องนโยบายด้านประกันสังคม เรื่องเงินกองทุน
ประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตน คณะกรรมการกองทุนประกันสังคมและรัฐมนตรี

๓๑๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สตีมา ๑๕๑/๒

ท่านประธานคงทราบครับว่าเงินกองทุนประกันสังคมที่เก็บจากนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐ ที่อุดหนุนมีจำนวนมากถึง ๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการดูแลสวัสดิการให้กับเจ้าของเงินก็คือผู้ประกันตน ประเด็นที่กระผมต้องการอภิปรายก็คือว่ารัฐบาลควรเขียนในคำแถลงนโยบายว่า จะนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้ในด้านใดที่จะเกิดประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนบ้าง เพราะถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้ชี้ชัดไปว่าเงินกองทุนประกันสังคมนั้น จะนำไปช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างไร ก็มักจะมีผู้นำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อยู่เสมอ ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา มีท่านรัฐมนตรี บางท่านได้ของบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมเพื่อไปโฆษณาตัวเอง แล้วก็ฟ่องสำนักงานกองทุนประกันสังคมที่เห็นป้ายอยู่ตามถนนเมื่อก่อนนี้ หรือแม้แต่ การขอเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อไปจัดทำบัตรผู้ประกันตนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องของการเข้าชั้นในบัตรประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครอง เพราะว่าหมายเลข ๑๓ หลัก กับหมายเลขผู้ประกันตนนั้นเป็นหมายเลขเดียวกัน หรือแม้แต่มิรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงานท่านหนึ่งพยายามที่จะขอเงินกองทุนเพื่อนำไปลงทุนในส่วนของหุ้น ที่ด้อยคุณภาพ ล่าสุดมีโครงการที่จะขอเงินกองทุนไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบไอทีของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีปัญหาอยู่ในเวลานี้ -----

แล้วก็ผมดูเหมือนว่าท่านรัฐมนตรีเองก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วย ในกรณีที่ผมกล่าวถึง เป็นเหตุให้ผู้ประกันตนเขาเคลือบแคลงสงสัยแล้วก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม อยู่เสมอ เพราะในทางกลับกันนั้นผู้ประกันตนมีความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ จากเงินกองทุน อย่างเช่น ในกรณีของผู้ประกันตนที่เกิดอุบัติเหตุจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาล ที่ระบุไว้ในบัตรประกันสังคม แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่แพทย์ได้ช่วยชีวิตไปแล้ว โรงพยาบาลก็จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรประกันสังคม แต่จะเรียกเก็บเงิน ค่ารักษาพยาบาลจากผู้ประกันตนซึ่งผู้ประกันเองก็จำเป็นจะต้องไปขอจากเงินกองทุน ประกันสังคม แต่ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยตัวเองแล้วก็บางคนก็ยอมเป็นหนี้ของโรงพยาบาล ผมอยาก กราบเรียนท่านประธานว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากกองทุนประกันสังคมที่รัฐบาล ไม่ได้เขียนชี้ชัดลงไปว่ารัฐบาลมีนโยบายอย่างไรจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการดูแล ผู้ประกันตนในด้านกองทุนประกันสังคม

อีกประเด็นหนึ่ง ในส่วนของกระทรวงแรงงานคือเรื่องของการหลอกลวง แรงงานไทยไปต่างประเทศ กระบวนการนี้เริ่มจากสายแรงงานที่มีความต้องการ หาแรงงานไปต่างประเทศ แล้วก็ไปเก็บค่าหัวคิว ค่าทำพาสปอร์ต (Passport) ตัวเครื่องบิน ค่าฝึกอบรมฝีมือแรงงานต่าง ๆ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒ แสนบาท จากผู้ที่ต้องการ ไปทำงานต่างประเทศ หลังจากที่ได้เงินแล้วก็มักจะปิดบริษัทเปลี่ยนชื่อแล้วก็หนี ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานอยู่บ่อย ๆ บางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ขึ้นผู้ใหญ่ของกระทรวงแรงงานที่เคยเป็นข่าวให้เห็นอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างเช่น บริษัทเอสเอสเอ็ม ซึ่งมีมาเมื่อ ๔ ปีที่แล้ว ถึงวันนี้ปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทย ไปต่างประเทศยังไม่ได้รับการดูแล เรื่องเก่า ๆ ที่เป็นคดีเกิดขึ้นแถมแรงงานที่ถูกหลอก ก็ยังถูกตามทวงหนี้เงินกู้ ต้องขายที่ ขายนา หรือแม้แต่บางรายฆ่าตัวตายก็มี ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดไหนหรือท่านใดที่จะออกมาพูดหรือปกป้องติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง กราบเรียนท่านประธานครับว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๒ ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๓๒๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พัชรี ๑๕๒/๒

ท่านได้เข้ามารับตำแหน่ง ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการบริหารงานในกระทรวงแรงงาน ขึ้นหนึ่งก็คือว่า จำนวนของผู้ที่ถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศลดลงหรือเปล่า คดีเก่า ๆ ได้ถูกแก้ไขบ้างหรือเปล่า

ท่านประธานครับ ประการที่ ๓ คือเรื่องของนโยบายแรงงานต่างด้าว ผมมีเวลาเหลืออยู่ ๑ นาทีครึ่ง เป็นเรื่องที่รัฐบาลพูดกันทุกยุคทุกสมัย แม้แต่ในรัฐบาล ชูตินี้ก็เขียนไว้ แต่เราก็ยังยืนยันที่จะใช้มติ ครม. เมื่อปี ๒๕๔๔ ที่จัดให้มีการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว ซึ่งได้กำหนดกรอบให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนตามสาขาอาชีพได้ ผมมีข้อสังเกตอยู่ ๒ ข้อที่อยากจะกราบเรียนกับรัฐบาลก็คือว่า

ข้อแรก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงวันนี้ปี ๒๕๕๑ จำนวนของผู้ที่ขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวมากขึ้นหรือลดลง เท่าที่ผมตรวจสอบลดลงทุกปี ปีละเยอะ ๆ ด้วย

ประการที่ ๒ กระทบยังพบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์ยังมีการจับกุมแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู่ตลอดเวลา

ข้อสังเกต ๒ ประการนี้ย่อมแสดงว่าการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองโดยวิธีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นนโยบาย -----

๓๒๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๕๓/๑

ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ รัฐบาลควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี กระผมคิดว่ารัฐบาลควรที่จะจัดสำรวจความต้องการแรงงานต่างด้าวในภาคธุรกิจต่าง ๆ และการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้าถึงธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้สะดวก โดยเฉพาะนายจ้าง และลูกจ้าง หมดเวลา ต้องขออนุญาตสรุพนิดหนึ่งท่านประธานครับ ผมกราบเรียนว่า ในส่วนแรงงานต่างด้าวนั้นถ้ารัฐบาลทบทวนดี ๆ และสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิต ให้กับภาคธุรกิจ อย่างเช่น ภาคอุตสาหกรรม การเกษตรหรือแม้แต่ภาคธุรกิจที่ต้องการ กรรมกร จะสามารถช่วยในส่วนของธุรกิจต่าง ๆ พื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในเวลานี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณสาธิตครับ

นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุรินทร์) : กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ จากจังหวัดสุรินทร์ เขต ๒ ครับ กระผมขออภิปรายเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของนโยบาย ด้านพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยส่วนตัว ผมเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงาน เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ ก็มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องที่จะให้การสนับสนุนและก็พัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศไทยเรา ดังนั้นเองสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ด้านความมั่นคงทางด้านพลังงาน สิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือเรื่องของความสำคัญทางด้าน พลังงาน ทางด้านไฟฟ้า เนื่องจากว่าผู้ที่จะลงทุนในการที่จะมาลงทุนพัฒนาแล้วก็ ลงทุนในประเทศไทยเรา สิ่งที่เขาจะมองอย่างแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน ความเสถียรภาพทางด้านไฟฟ้า โดยตัวเลขในแต่ละปีประเทศไทยมีความต้องการที่จะ ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ต่อปีในทุก ๆ ปี โดยขณะนี้เองประเทศไทยเราก็มี ศักยภาพในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของการติดตั้งอยู่ประมาณ ๒๗,๕๐๐ เมกะวัตต์ และขณะนี้ถ้าแยกจำแนกตามวัตถุดิบที่นำมาผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเราก็จะแบ่งได้ โดยการนำใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ประมาณ ๖๗ เปอร์เซ็นต์ ลิกไนต์ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ ถ่านหิน ๙ เปอร์เซ็นต์ น้ำมัน ๒ เปอร์เซ็นต์ จากเขื่อนที่เป็นพลังจางน้ำ ๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็มี

๓๒๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๕๓/๒

การนำเข้าจากต่างประเทศคือประเทศเพื่อนบ้านของเรา ๓ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็อื่น ๆ อีก ๒ เปอร์เซ็นต์ อื่น ๆ ตรงนี้ก็คืออยู่ในรูปของโซลาร์เซลล์ (Solar cell) เอง หรือว่านโยบายเรื่องของ เวสต์ ที (Waste T) และเรื่องของชีวมวลต่าง ๆ ดังจะเห็นว่าตัวเลขที่สำคัญก็คือว่า การใช้ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนที่สูงมากถึง ๖๗ เปอร์เซ็นต์เอง ดังนั้นถ้าเรามาดูและสังเกต ก็จะทำให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนที่สูงมากกว่าปกติ แล้วมากกว่าสัดส่วนที่จากพลังงานตัวอื่นในสัดส่วนที่มาก ดังนั้นเราให้ข้อสังเกต เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนที่ถูกแล้วต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดนี้มีต้นทุนที่ถูกกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดอื่น อีกทั้งประสิทธิภาพในการใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าชนิดอื่นด้วย ดังนั้นจึงมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่าโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ดังนั้นโดยสถานการณ์ปัจจุบันเองแล้ว ในขณะนี้ราคาของก๊าซธรรมชาติก็มีสัดส่วนที่สูงขึ้นตามแนวโน้มของตลาดและราคาน้ำมันที่มีราคาที่สูงขึ้นอยู่ ดังนั้นในอนาคตข้างหน้าถ้าเราจะพึ่งพาในการที่จะใช้โรงไฟฟ้าในรูปของก๊าซธรรมชาติก็คงจะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควร ดังนั้นรัฐบาลในชุดนี้เองก็คงต้องให้ความสำคัญในการที่จะเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าที่จะเกิดในรูปแบบของพลังงานอย่างอื่น เพื่อที่จะมาทดแทนพลังงานที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับ เนื่องจากเท่ากับเราไปพึ่งพาจากก๊าซธรรมชาติอย่างเดียว ถ้ามีสิ่งที่ไม่แปรผันหรือปั่นป่วนไปก็จะ

๓๒๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๑๕๔/๑

กระทบกับการลงทุนและเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วย มีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการที่ กฟผ. มีการสำรองไฟอยู่ ๒๐ เปอรเซ็นต์ ตรงนี้ในส่วนตัวกระผมเองก็ให้ข้อคิดเห็นนะครับ คิดว่าในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าเองเกินน่าจะดีกว่าขาด เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้ก่อสร้างใช้เวลากันแค่วันสองวันก็ได้ใช้เวลาอยู่ประมาณ ๓-๔ ปี เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราต้องการใช้ไฟฟ้าถ้ามันไม่มีจะใช้มันก็จะลำบาก ดังที่จะเห็นอย่างประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอย่างประเทศจีนหรือแม้แต่ที่แคลิฟอร์เนียเองก็จะพอมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเอง ความต้องการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ก็ทำให้เกิดภาวะที่ไฟดับขึ้นอยู่เรื่อย ๆ และพอมาดูที่โรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศไทยเราเองของทาง กฟผ. เนื่องจากว่าก็มีโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าที่เก่าอยู่จำนวนมาก แล้วก็ยังมีการเดินกำลังการผลิตที่ไม่เต็ม อาจจะเนื่องด้วย บางโรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ น้ำมันดีเซลในการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเอง ซึ่งขณะนี้การใช้ น้ำมันดีเซลเองก็คงจะมีต้นทุนที่สูงในการผลิตกระแสไฟฟ้าตรงนี้ด้วย จึงอยู่ในส่วนที่น่าจะเป็นส่วนสำรองของ กฟผ. ที่ไม่มีการเดินเครื่องด้วย ดังนั้นคิดว่า ๒๐ เปอรเซ็นต์ ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจะพอจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ตรงนี้ได้ด้วย ผมก็ขอพูดขนาดนี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ ท่านประธาน

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณนราพัฒน์

นายนราพัฒน์ แก้วทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิจิตร) : เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายนราพัฒน์ แก้วทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา จากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลในนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตที่พูดถึงนโยบายแรงงาน ๓ ข้อ ดูแล้วคงไม่ครอบคลุมกับภาระหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องดูแล ในเรื่องแรงงานสำหรับประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ท่านประธานครับ ปัจจุบันคนที่อยู่ในวัยทำงานสูงถึง ๕๑.๑ ล้านคน อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ๓๗.๖ ล้านคน มีงานทำ ๓๗.๑ ล้านคน ยังว่างงานอยู่อีกประมาณ ๕ แสนคน แต่รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายไว้เพียง ๓ ข้อ

๓๒๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๑๕๔/๒

เมื่อพิจารณาดูนโยบายทั้ง ๓ ข้อ ข้อ ๑ ข้อ ๒ เป็นเรื่องเดียวกัน ส่วนข้อ ๓ ในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานและการจัดระบบแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมนั้นก็เรียนถามท่านประธาน ผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่า ไม่ทราบว่าจะตรงนี้รัฐบาลหมายความว่าต้องการขยายระบบประกันสังคมด้วยหรือไม่ เพราะตรงนี้ไม่มีการพูดถึงสำนักงานประกันสังคมเลย ที่สำคัญนโยบายทั้ง ๓ ข้อ พูดถึงการดูแลคนที่อยู่ในระบบการจ้างงานแล้ว แต่กับคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานรัฐบาลจะดูแลเขาอย่างไร ตรงไหน พุดง่าย ๆ คือคนที่ยังไม่มีงานทำ นักศึกษาที่เพิ่งจบ ยังหางานทำไม่ได้ นโยบายตรงไหนจะดูแลเขา ผมได้ยิมนโยบายของรัฐบาลชุดนี้กำลังเตรียมหางานให้กับคน ๑๑๑ คนทำ ก็อดถามแทนพี่น้อง น้อง ๆ นักศึกษาที่ยังว่างงานอยู่จำนวน ๕ แสนคน ยังหางานทำไม่ได้ รัฐบาลจะพิจารณาดูแลหางานให้พวกเขาทำได้เมื่อไร ผมว่ารัฐบาลควรจะต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง ในระยะเวลา ๕-๖ ปีที่ผ่านมาปัญหาทางด้านแรงงานถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จครับ ล้มเหลวเหมือนเดิม หลาย ๆ ท่านที่อยู่ในคณะรัฐบาลชุดนี้ก็เคยบริหารประเทศอยู่ในรัฐบาลชุดเก่า ๆ จะเปรียบก็เหมือนรัฐบาลเหล่าเก่าในขวดใหม่ รู้ปัญหาดี แต่ท่านไม่ได้เขียนเอาไว้เลยครับ แนวทางที่จะแก้ไขนโยบายเรื่องแรงงานอย่างชัดเจนหนึ่งในปัญหาของการว่างงานคือเราไม่สามารถผลิตบุคลากรทางด้านแรงงานได้ตรงความต้องการของตลาด ทำให้เกิดมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างเช่นบริษัทซีเกท (Seagate) ปิดโรงงานย้ายไปอยู่ที่เวียดนาม ตรงนี้ในนโยบายการศึกษา -----

๓๒๕

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรณ ๑๕๕/๑

ข้อ ๒.๑.๕ รัฐบาลได้พูดถึงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตก็ถือว่าได้เดินทางมาถูก แต่ภาระจริง ๆ คงต้องอยู่ที่กระทรวงแรงงานเพราะมีบทบาทและหน้าที่โดยตรง กระทรวงแรงงานนั้นมีเครื่องมือครบ ๖๓ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สิครับ ดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับนโยบายการศึกษาที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่ แต่นโยบายแรงงานนั้นท่านไม่ได้เขียนเอาไว้เลย กรมการจัดหางานก็เป็นอีกกรมหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของ พี่น้องที่กำลังหางานอยู่ควรจะได้รับดูแลครับ ทราบว่างบประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ของกระทรวงแรงงานนั้นส่วนใหญ่เป็นงบอุดหนุนในเรื่องของการประกันสังคม เหลือเงินเพียงประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาทเศษสำหรับการเดินทางทำงานแก้ไขปัญหาคงไม่เพียงพอ ก็ฝากท่านประธานให้รัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีได้ดูแลจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้เพียงพอ ปัญหาแรงงานอื่น ๆ เพื่อนสมาชิกผมก็ได้พูดไปในเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าว

อีกส่วนหนึ่งคือปัญหาแรงงานนอกระบบที่ท่านกล่าวไว้ในข้อ ๓ นั้นละครับจริง ๆ เขาต้องการครับที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นแรงงานอยู่ในระบบแต่ติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมาย ซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องได้พูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายต่อไป ปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ ๔ แสนกว่าคน ปัญหาเก่า ๆ ครับ ถูกหลอก ค่าตอบแทนไม่ตรงตามสัญญา ทำงานหนัก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ขาดคนดูแล ปัญหาค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง ผมได้ยื่นท่านรัฐมนตรีพูดถึงโครงการบิнок่อนจ่ายที่หลัง ดีครับ แต่อยากจะทำถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะดำเนินการโครงการนี้อย่างไร ใช้เงินที่ไหน ไม่เห็นมีกำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาล และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายปากถุงอีกหรือไม่ ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพรัฐบาลชุดนี้ก็ควรน่าจะพูดถึง มีหลายตัวที่กระทรวงแรงงานนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาคความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนในชนบทได้ การฝึกอาชีพตามประสงค์เพื่อให้พี่น้องได้เข้าสู่การพัฒนาฝีมือแล้วกลับไปทำงานที่บ้าน โครงการฝึกคนสู่งานตามสั่ง การฝึกอบรมเพื่อการส่งออก การเปิดตลาดใหม่ การเพิ่มมูลค่าแรงงาน สิ่งเหล่านี้รัฐบาลควรจะนำมาพิจารณาในการดูแล

๓๒๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรรณ ๑๕๕/๒

เรื่องนโยบายด้านแรงงาน จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับ รัฐบาลควรตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายแรงงานให้มากกว่านี้มิใช่เขียนไว้เพียง ๓ ข้อ

ประเด็นสุดท้าย ผมอยากจะฝากว่าการนำเสนอโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ คงจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่รัฐบาลหรือพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไปหาเสียงไว้ ประเด็นของผมนิดเดียวครับ การดูแลผู้สูงอายุ หลายพรรคครับพูดถึงการจัดสรรเบี้ยผู้สูงอายุ ดูแลเบี้ยผู้สูงอายุ พรรคประชาธิปัตย์ของเราก็พูดถึงว่าจะดูแลผู้สูงอายุคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือนทุกคน บางพรรคเอาไปเป็นประเด็นบอกว่าจะเป็น ๑,๐๐๐ บ้าง ๒,๐๐๐ บ้าง แต่วันนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องฝากละครับ พรรคการเมืองทั้งหลายที่ปราศรัยเอาไว้ เมื่อท่านเป็นรัฐบาลแล้วช่วยดำเนินการนโยบายที่ท่านได้โฆษณาหาเสียงไว้ วันนี้พี่น้องผู้สูงอายุรอฟังคำตอบจากท่านอยู่ ขอบคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ครับ

ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (หนองคาย) : กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้ต้องขอชื่นชมรัฐบาลที่มีนโยบายที่สำคัญ ๆ -----

๓๒๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กฤษณิษฐ์ ๑๕๖/๑

โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนถึง ๑๙ ประการ ผมเองมีโอกาสได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ ๓ นโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ ๆ เราได้ติดตามแล้วก็ได้ดำเนินการมา และประชาชนชื่นชมมาโดยตลอด ในวันนี้ผมขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็น แนวนโยบายที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประเด็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มี ที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการที่ให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจน ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้ามา กินค่า จากการสำรวจ มีประชาชนกว่า ๒ ล้านคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องอาศัยบ้านเช่าหาเช่ากินค่า อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง เมื่อรัฐบาลยุคของ ฯพณฯ พันตำรวจโท ดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร ได้มีนโยบายที่สำคัญ คือโครงการบ้านเอื้ออาทร ในยุคนั้นมีนโยบายที่จะให้ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยถึง ๖ แสนครอบครัว และขณะเดียวกันทางการเคหะแห่งชาติ ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวก็ดี บ้านแฝดก็ดี บ้านแถวก็ดี หรือเป็นแฟลตก็ดี ท่านประธานที่เคารพครับ ประชาชนกำลังจะได้รับ ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลที่จะมีบ้านหลังแรก เราดำเนินการได้เพียงไม่กี่หน่วยไม่กี่แสนหน่วยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อยากจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาล ไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบายดี ๆ เช่นนี้ท่านจะต้องดำเนินการสานต่อให้ประชาชน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีบ้านเป็นของตนเองได้มีบ้านอยู่อาศัย ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ การช่วยเหลืออย่างแท้จริง เนื่องจากว่าประชาชนเหล่านี้เขาประสบปัญหาหลังจากที่ การสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่สามารถนำบ้านจำนองธนาคารได้ สาเหตุเนื่องมาจากว่า ธนาคารปกตินั้นจะต้องตรวจสอบระบบบัญชี ต้องมีบัญชี ต้องมีการตรวจสอบเครดิต บูโร (Credit Bureau) หนี้เสียจากการซื้อขายสินค้าอื่น ๆ หรือไม่ต้องตรวจสอบว่ามีบัญชี มีเงิน สะพัดในธนาคารหรือไม่ถึงจะสามารถจำนองได้ คนจนหาเช่ากินค่าไม่มีหรือครับบัญชี แต่เขามีกำลังที่จะต้องผ่อนชำระธนาคารได้ อยากจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลว่า การเอาใจใส่ดูแลกลุ่มเป้าหมายเช่นนี้ นอกเหนือจากจะได้ดำเนินการตามนโยบาย แก้ปัญหาความยากจนแล้วยังจะได้กุศลอีกมากมายนะครับ ข้อเสนอแนะที่ผมอยากจะ กราบเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คือ อยากจะให้ท่านรัฐมนตรี

๓๒๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กฤษฎีกา ๑๕๖/๒

ได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนให้กับการเคหะแห่งชาติ ในการดำเนินการให้โครงการบ้านเคื้ออาหารนี้เดินหน้าให้ครบ ๖ แสนหน่วยตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
ประการที่ ๑

ประการที่ ๒ อาจจะกราบเรียนว่าควรจะหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
แล้วก็ประสานธนาคารให้กับทางการเคหะแห่งชาติได้มีการจำนองบ้านที่เสร็จแล้ว
สามารถที่จะนำบ้านที่สร้างเสร็จแล้วจำนองได้อย่างครบถ้วน ประชาชนก็สามารถที่จะมี
บ้านอยู่อาศัยได้ นี่เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากกราบเรียนในเรื่องของที่อยู่อาศัย ----

- ๑๕๗/๑

๓๒๙

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๕๗/๑

ท่านประธานครับ นโยบายเร่งด่วนที่สำคัญอีกที่ตนเองได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้เรียนในที่ประชุมแห่งนี้หลายท่านมีความเห็นตรงกันในเรื่องการเกษตร ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร จากการศึกษาที่ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ปรากฏว่าต้นทุนทางเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยเราไม่มีมาตรการที่จะรองรับ ไม่มีมาตรการที่จะควบคุมราคา ผู้ประกอบการพ่อค้าจะขึ้นราคาปุ๋ยเท่าไรก็ได้ นี่ประการที่ ๑ เรื่องราคาปุ๋ยเราไม่มีการต่อรอง ไม่มีมาตรการในการควบคุมราคา อยากจะฝากเรื่องนี้ให้กับท่านประธานฝากไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมราคาปุ๋ย

ประการที่ ๒ ที่เราจะหาแหล่งวัตถุดิบที่จะมาชดเชยในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี อยากจะให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ทำกันอย่างจริงจังเพื่อลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่จะทำปุ๋ยเคมีก็ตาม หรือการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศที่สุดที่จะเป็นการดำเนินการของรัฐบาล แต่ต้นทุนต้องต่ำกว่านี้ เนื่องจากว่าประชาชนขณะนี้ไม่สามารถที่จะแบกรับภาระในเรื่องของปุ๋ยได้ ก็อยากจะฝากท่านประธานว่าเรื่องสำคัญ ๆ เช่นนี้เป็นเรื่องทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเป็นห่วง แล้วฝากไปยังรัฐบาลเพื่อได้ดำเนินการในนโยบายที่เป็นนโยบายเร่งด่วนได้ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณไกรศักดิ์ครับ

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบสัดส่วน) :

ท่านประธาน ผม ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ขออภิปรายในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท่านประธานครับ ผมคิดว่าทางฝ่ายรัฐบาลนั้นได้เขียนนโยบายในหมวดนี้ดีมากต้องยอมรับนะครับ ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็คงเขียนไม่ได้ดีถึงขนาดนี้เป็นไปได้ นะครับ แต่ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับ ในข้อ ๖.๓ ๖.๔ และ ๖.๕ ด้วยกัน ที่เขียนไว้ว่ารัฐบาลนั้นจะมีบทบาทในการสร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเวทีสหประชาชาติและองค์กรในระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ท่านประธานครับ แล้วบวกด้วยสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจน

๓๓๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๑๕๗/๒

ในประเด็นตามแก้ปัญหาทุกด้านในด้านผลกระทบต่อความมั่นคงต่อมนุษย์
ท่านประธานครับ ผมต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่คำนึงถึงในประเด็นนี้ โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ท่านประธานถ้าเราอยากจะมีบทบาทจริง ๆ ซึ่งผมสนับสนุน
เพราะว่าการเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาล ถ้าในระดับ
นโยบายต่างประเทศแล้วหรือภาพพจน์ของต่างประเทศแล้ว วัฒนธรรมของประเทศไทย
หรือประเทศอื่น ๆ ย่อมจะมีว่าเราต้องสนับสนุนรัฐบาลเสียส่วนใหญ่ ในที่นี้ผมเลย
อยากจะพูดสักนิดหนึ่งครับว่าในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญมาก
ถ้าประเทศไทยนั้นได้มีบทบาทสำคัญไปกว่าที่เป็นอยู่ในสหประชาชาติ เพราะเราเพิ่งผ่าน
การรัฐประหารมาและชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะตกต่ำในระดับโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นผมอยากจะทำให้ทางฝ่ายรัฐบาลคำนึงถึงว่าเมื่อท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้ว
ท่านควรจะไปดูเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ -----

- ๑๕๘/๑

๓๓๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๑๕๘/๑

ในสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นในปี ๒๕๔๘ นะครับ ทางสหประชาชาติโดยเฉพาะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนนั้นได้กล่าวหาประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนถึง ๒๖ ข้อด้วยกันใน ๒๖ ข้อนั้นโดยเฉพาะในข้อ ๑๙-๒๓ นั้นนะครับ มันก็เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวกับสื่อว่าประเทศไทยนั้นไม่มีสื่อทางเสรีเพียงพอ อันที่ ๒ ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เอารัดเอาเปรียบแล้วก็กดขี่ชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทย แต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือที่มันอยู่ในเอกสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเดือนจูลี (July) ปี ๒๐๐๕ ซึ่งพูดถึงสงครามปราบปรามยาเสพติดออร์ ออน ดรัก (War on drug) พูดถึงกรือเซะ ถ้าพูดถึงตากใบที่เขาอ้างในนั้นนะครับ มีคนล้มตายเป็นอันมาก และในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการสอบสวน ไม่ได้มีการให้ความเป็นธรรม หรือไม่ได้ให้มีการเยียวยาต่อผู้ที่เสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่เขาเรียกว่า คัลเชอร์ ออฟ อิมพูนิตี (Culture of impunity) หรือวัฒนธรรมที่มีสิทธิลงโทษประชาชนนอกกฎหมายได้ครับ ถ้าตามข้อมูลและตามนโยบายอันนี้ถ้าเราแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยโดยเฉพาะการกล่าวหา ๒๖ ข้อ ถ้าเราจับประเด็นใหญ่ ๆ เราสามารถที่จะมีบทบาทอย่างที่ว่ารัฐบาลต้องการได้ในสหประชาชาติแล้วเราจะมีชื่อเสียงเสียอีกนะครับ ผมคิดว่ามันไม่ยากหรอกครับท่านประธานครับ เพราะถึงแม้รัฐบาลที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ทำการสอบสวนในระดับหนึ่งเอาไว้แล้วในคณะกรรมการที่ผมเคยนั่งอยู่ ก็ต้องลาออกมาชื่อ คตน. ในการสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับการฆ่ากันในปี ๒๕๔๖ เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อกี้มีหลายท่านจากรัฐสภาที่พูดถึงเรียกร้องให้เริ่มต้นปราบปรามยาเสพติดกันใหม่อีก ผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าในเหตุการณ์นั้น ๆ คนได้ตายไป ๒,๘๑๙ คน คตน. เพิ่งสรุปออกมาแล้วคงสรุปให้รัฐบาลนี้ว่าใน ๒,๘๐๐ กว่าคนที่ตายไปเพียง ๑,๐๐๐ กว่าคนแค่นั้นที่อยู่ในคดียาเสพติดที่เหลือนั้นไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย ถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับการสอบสวน อันนี้ ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเคลียร์ชื่อเสียงของประเทศไทยได้ อีกส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าไม่ยากเลยเรื่องเกี่ยวกับกรือเซะกับตากใบนั้นนะครับ ในสหประชาชาติเขามีความคิดเห็น

๓๓๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๑๕๘/๒

มาว่าถ้าเราไม่มีการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมหรือให้การเยียวยาต่อประชาชนจริง ๆ ผู้ก่อการนี้ นะครับ ก็จะไม่หยุด แล้วก็เอาเหตุการณ์อันนี้เอาไปอ้างต่อประชาชนตลอดเวลาในการก่อการร้ายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ท่านประธานครับ ถ้าเราใช้ความเป็นธรรมสักนิดหนึ่งแล้วจะจริงจังจริง ๆ นะครับว่าเราจะทำตามนโยบายอันนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็อาจจะขอให้ทางรัฐบาลพิจารณาสอบสวนกรณีเรือกรือเซะ ซึ่งมีคนตายไปในราว ๆ ๑๐๘ คน แล้วก็เอาผิดเจ้าหน้าที่ แล้วก็เยียวยาทุกคนใน ๑๐๘ คนในครอบครัวของเขาน่าจะเยียวยา และตากใบรู้สึกกว่าตายไม่ใช่ ๗๘ คน ตามที่ผมไปสำรวจมา -----

- ๑๕๙/๑

๓๓๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

นิรวา ๑๕๙/๑

ตอนช่วงที่ผมเป็นวุฒิสมาชิกนั้นมีการตายถึง ๘๕ คน ทั้งหมดแล้วตั้งแต่การริเริ่มของการปราบปรามยาเสพติดจนถึงตากใบจนถึงทุกวันนี้จำนวนคนที่ได้ตายไปด้วยวิสามัญฆาตกรรมหรือส่วนอื่น ๆ ก็เกือบ ๕,๐๐๐ คนเข้าไปแล้ว เป็นจำนวนที่สูงมากครับ เป็นจำนวนที่สูงมากจริง ๆ แล้วทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะตกต่ำจริง ๆ แต่ในด้านนโยบายแล้วผมเห็นด้วยเลยที่จะต้องทำ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยธรรม โดยมีการสอบสวน ส่วนเรื่องยาเสพติดทางสหประชาชาติก็ได้ออกข้อมูลมาเมื่อ ๒ วันนี่เองเป็นเอกสารที่น่าสนใจมาก ล้วก็อาจจะสอดคล้องกับหลายท่านในพรรครัฐบาลว่ายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นด้วยนะครับ คือในปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๐ ยาเสพติดในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้น ๓๑ เปอร์เซ็นต์ครับ ทั้งเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ด้วย เขาบอกว่าในประเทศไทยตอนนี้กลับมาปลูกฝิ่นกันแล้วเพิ่มขึ้น ๒๕ เปอร์เซ็นต์ จาก ๒ ต้นต่อปี มาเป็นเกือบ ๔ ต้นต่อปี แล้วมีครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยาเสพติดเพิ่มมาเป็น ๑,๖๐๐ ในจังหวัดต่าง ๆ เสียใหม่ ตากครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : อาจารย์เห็นจะต้องสรุปแล้ว

กรมังครับ ควรสรุปได้แล้วครับ หมดเวลา

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบสัดส่วน) :

ท่านประธานผมเข้าใจผมได้ ๑๕ - ๒๐ นาทีครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : หมดเวลา เกินไป ๑ นาทีแล้วครับ

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(แบบสัดส่วน) :

ท่านประธานครับ ผมขอสรุปนะครับว่าในหมวดนี้ผมไม่ได้ไปหมวดอื่น ๆ เลย ปรากฏว่าเวลาหมด ขอเรียนว่าเราไม่มีทางเลือกเลยว่าจะทำตามนโยบายตามที่รัฐบาลเขียนไว้แล้ว การสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับภายใน เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ นั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นครับ และผมขอสนับสนุนรัฐบาลด้วยถ้าจะมีการสอบสวนจริง ๆ ขอขอบคุณครับ

๓๓๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

นิวรา ๑๕๙/๒

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณกิตติกรครับ

นายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ลำปาง) : กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมเองก็คงขอเริ่มที่หัวข้อที่ ๑ ในเรื่องนโยบายเร่งด่วน ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วก็จัดลำดับความสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างในเรื่องของการสมานฉันท์ เพราะว่าประเทศเราหยุดนิ่งอยู่กับที่มาเป็นเวลาปีถึง ๒ ปี ก็เพราะว่าเรามีความแตกแยกทางความคิด การที่รัฐบาลจะเป็นผู้นำในการสร้างความสมานฉันท์ แล้วก็นำพาประเทศที่จะพัฒนาต่อไปเป็นเรื่องที่เร่งด่วน หรือว่าในเรื่อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมาน คงต้องให้ความสำคัญ ความพิเศษ แล้วก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจต่าง ๆ ที่จะเข้าไปแก้ไข เพราะว่าพี่น้องของเราที่อยู่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็ถือว่าเป็นคนไทยของเราเหมือนกัน หรือเรื่องยาเสพติดที่เราเองอาจจะได้เห็นหรือเราอาจจะได้ข่าวว่าในระยะหลัง ๆ มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น เป็นงานที่ดีที่รัฐบาลจะได้ใช้มาตรการที่เข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาด เพราะว่ายาเสพติดจะเป็นตัวที่บั่นทอนอนาคตของลูกหลานเรา ถ้าลูกหลานเราที่จะโตขึ้นในอนาคตจะเสียอนาคตตั้งแต่วัยอันไม่สมควร อนาคตของประเทศไทยก็คงจะไม่ได้พัฒนาไปถึงไหน

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ เรื่องงบประมาณเอสเอ็มแอลที่ผมคิดว่ามันเป็นงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพราะในพื้นที่ที่ผมเองผมได้มีการสังเกตว่าการใช้งบประมาณต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านส่วนราชการมาจากทางไหนก็ตาม จะเป็นส่วนกลาง ทบวง กรม หรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณไหนสูญเสียงบประมาณเอสเอ็มแอลได้ เพราะว่าว่างบประมาณเอสเอ็มแอลเป็นงบประมาณที่ -----

๓๓๕

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๖๐/๑

คนที่ได้รับไปมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่มีการรื้อไหล เงินเท่ากันสามารถสร้างสิ่งของได้ในมูลค่าที่มากกว่า และงบเอสเอ็มแอลนี้ก็ยังเป็นงบประมาณที่ช่วยอุดช่องว่างระบบงบประมาณของเรา บางครั้งคนที่อยู่ในชนบทมีความต้องการในสิ่งขั้นพื้นฐานที่ทางทบวง หรือว่าทางกรมต่าง ๆ ไม่ได้มีความสนใจ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางครั้งเขาก็ละเลย อย่างเช่น เมรุเผาศพ หรืออย่างเช่น การขยายระบบประปา ซึ่งบางครั้งไม่มีใครที่จะเข้าไปดูแลเขา การที่เขาได้งบเอสเอ็มแอลเข้ามามันก็เป็นคำตอบที่ทำให้เขาสามารถที่จะนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น

อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลให้อยู่ในลำดับความเร่งด่วนก็คือเรื่องการพัฒนา ระบบชลประทาน ซึ่งผมคิดว่าระบบชลประทานเป็นสิ่งที่สำคัญกับประเทศเรา เพราะประเทศเราเองยังคงต้องพึ่งพาภาคการผลิตที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การพัฒนา ระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยต่อไป กระผมขอพูดถึงในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วน อย่างเช่น เรื่องการศึกษา เราจะเห็นว่ามีภาระเน้นพูดกันว่าเรียนฟรี เรียนฟรี กี่ปี แต่ผมอยากให้รัฐบาลช่วยเน้นถึงคุณภาพและความทั่วถึง เพราะจากจังหวัดที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ มีหลาย ๆ อำเภอ หลาย ๆ ตำบลที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ มาตรฐานของโรงเรียนแต่ละที่ยังไม่สามารถทัดเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองได้ ครูบางท่านต้องรับภาระสอน ๒-๓ วิชา บางครั้ง ๒-๓ ชั้นเรียน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่มีใครพูดถึง มีมาพูดถึงหวังกันว่าจะเรียนฟรี เรียนฟรีจริงหรือเปล่า แต่ผมอยากให้รัฐบาลช่วยเน้นเรื่องคุณภาพ พยายามให้มันมีมาตรฐานที่อยู่ใกล้เคียงกัน แล้วก็ให้มีการศึกษาที่ได้ไปทั่วถึง

เรื่องต่อไปก็อยากจะขอพูดเรื่องการเงินการคลังสักเล็กน้อย มาตรการ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเราเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้าเราต้องการปกป้องค่าเงินบาท เพื่อที่จะส่งเสริมการส่งออก มาตรการ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คงมีความจำเป็น ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเด็ดขาด

๓๓๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๖๐/๒

และรุนแรง กระผมคิดว่าการใช้มาตรการที่ค่อนข้างเด็ดขาดและรุนแรงนี้ ยากจะให้ทางรัฐบาลเน้นการประชาสัมพันธ์ เน้นให้ทุกภาคส่วนได้รับความเข้าใจ มีการรู้ตัวล่วงหน้าผลกระทบอิมแพคต์ (Impact) ที่ตามมาก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วที่ทุกคนต่างไม่มีการเตรียมตัวจะไม่มีการระมัดระวังตัว แล้วพอมีการประกาศมาตรการ ๓๐ เปอร์เซนต์ออกมา มันทำให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมา ซึ่งทำให้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ก็ขอให้รัฐบาลได้ช่วยพิจารณาว่าถ้าต้องใช้มาตรการที่ขึ้นเด็ดขาดหรือขึ้นรุนแรง ก็ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบ รับรู้ มีการเตรียมตัว มีการทำการบ้านกันล่วงหน้าเพื่อที่จะป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการที่เราคิดว่ามีความจำเป็น

อีกเรื่องหนึ่งที่ยากจะพูดในส่วนของการเงินการคลังก็คือ เรื่องการจัดเก็บภาษี ซึ่งสิ่งที่ดีในระบบการจัดเก็บภาษีของเราก็คือว่า เราน่าจะเน้นไปการขยายฐานภาษี แต่ว่าที่ผ่านมารวมสรรพากรจะใช้วิธีการขยายฐานภาษีที่ไปเอากับผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย ซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะเน้นการขยายฐานภาษีไปกับธุรกิจที่อยู่นอกระบบ ดึงเข้ามาให้อยู่ในระบบ ยกตัวอย่างเช่น แรงงานต่างด้าว ที่เป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศเราพอสมควร ถ้าเราดึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบ เราก็จะสามารถขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้น แล้วก็เป็นการนำรายได้เข้ามาสู่ภาครัฐได้ต่อไป

ขอพูดเรื่องภาคการผลิต แล้วก็รวมทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เราเองควรจะมียุทธศาสตร์ที่พัฒนาภาคการผลิตของเราให้เรามีความได้เปรียบทางเศรษฐศาสตร์ หรือเราเรียกกันว่าคอมเพทิทีฟ แอดวานทิจ (Competitive advantage) ถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจุดขาย ลองดูตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านเรา สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็ก ๆ ทรัพยากรแทบไม่มี พื้นที่แทบไม่มี แต่เขาก็หาจุดขายของเขา โดยการที่เป็นคนกลาง โดยการที่ขายบริการ โดยการที่ขายความรู้ อันนี้คือจุดขายของเขาที่ทำให้ประเทศเขาสามารถพัฒนาได้ ประเทศไทยเรามีความพร้อมมากกว่าหลายด้าน พื้นที่มากกว่า ทรัพยากรมากกว่า ประชากรมากกว่า แรงงานมากกว่า ถ้าเราได้เห็นว่าเรามีความชำนาญด้านไหนเป็นพิเศษ ประเทศไทยมีจุดขายเรื่องอะไร เราเน้นตรงจุดนั้น รัฐบาล

๓๓๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๖๐/๓

ก็เป็นผู้นำในการหาจุดขายของประเทศเรา แล้วก็เป็นผู้ที่จะริเริ่มนำมาแล้วก็เผยแพร่สู่
ภาคการผลิตต่าง ๆ ซึ่งผมก็คิดว่าแนวทางการพัฒนาประเทศน่าจะมีผลทำให้เกิด
การพัฒนาประเทศได้รวดเร็วขึ้นต่อไป กระผมก็ขอขอบคุณนะครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณธนา

- ๑๖๑/๑

นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :
 ท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
 พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ด้วยเวลาที่จำกัดครับท่านประธานที่เคารพ
 ผมขออนุญาตท่านประธานไปที่นโยบายของรัฐบาล ข้อ ๒.๕.๒ ซึ่งได้เขียนถึงเรื่องของ
 การดูแลเด็กไว้ กระผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า ยังขาดส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับ
 ภัยหลายรูปแบบที่ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นกับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา มีเด็กเล็ก ๆ
 หลายคนขณะนี้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ประสบเหตุมาแล้ว ซ้ำลูกชิ้นที่ปิ้ง
 ในไม้เสียบแล้วก็วิ่งเล่นในโรงเรียน หกดื่มไม้เสียบลูกชิ้นที่มทะเลูปอด ดีครับที่ไม่เสียชีวิต
 และผมเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่กระผมได้ทราบ ผมเชื่อว่า
 มีหลายส่วนในประเทศไทยน่าจะเกิดความเดือดร้อน แล้วก็อันตรายเกี่ยวกับเด็ก
 ในลักษณะแบบนี้

เรื่องที่ ๒ หลายคนไม่ทราบ ทราบแล้วตกใจครับ ผมเองได้ไปเยี่ยมคุณแม่
 ของเด็กอนุบาลคนหนึ่งซึ่งเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานคร วันหนึ่งเด็กกลับบ้านครับ
 ปากกว้างที่อวัยวะเพศติดเชื้อเป็นหนองอย่างรุนแรง สอบถามความไปมาทราบว่า
 เด็กเข้าห้องน้ำแล้วก็วางน้ำที่ใช้ทำความสะอาดในห้องน้ำของเด็กนั้น เด็กก็ใช้ตักน้ำ
 มาเพื่อล้างทำความสะอาดตามปกติ รังน้ำนั้นหลังจากไปตรวจสอบดูแล้วไม่เคยมี
 การทำความสะอาดเลย ซึ่งไม่ทราบว่า เป็นเวลามากี่ปี เพราะฉะนั้นเด็กก็เกิดติดเชื้อ
 จากการที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผมอยากให้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
 ภัยหลายรูปแบบสำหรับเด็กอนุบาลจนถึงเด็กชั้นประถมศึกษา ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่มีโอกาส
 ที่จะดูแลตัวเองได้ดีพอเท่ากับผู้ใหญ่ อันนี้ฝากรัฐบาลไปนะครับ เรื่องสำคัญที่ผมอยากจะ
 กราบเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองที่เรียกว่า ฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง
 ก็ต้องขอขอบคุณ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 ของมนุษย์ ฯพณฯ รัฐมนตรีสุธา ชันแสง ซึ่งก็เป็นท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 ในสมัยที่ผมเองก็อยู่สภากรุงเทพมหานครกับท่าน มีความสนิทสนมกับท่านดี แล้วก็
 เชื่อมมั่นว่าท่านจะสามารถนำพากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓๓๙

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๑๖๑/๒

เพราะในอดีตที่ผ่านมาผมทราบว่าท่านมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานให้ได้ทราบสำหรับโครงการนี้ ผมขออนุญาต
สรุปสั้น ๆ นะครับ เพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ โครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง
ความจริงถ้าโครงการนี้สำเร็จ คนที่จะมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะคนที่ดินแดงอย่างเดียว
แต่คนที่อยู่แฟลตคลองเตย บ่อนไก่ หรือแม้กระทั่งคลองจั่นก็ดี จะต้องได้รับผลกระทบ
หากโครงการของการเคหะแห่งชาติในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เท่ากับ กทม. โดยเฉพาะที่ดินแดง
เมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว สมัยที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับการเคหะแห่งชาติ ในพื้นที่ดินแดงโดยเฉพาะแถวบริเวณสนามกีฬา
ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีข้อตกลงกันในลักษณะแลนด์ แชร์ริง (Land sharing)
เพื่อที่จะจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ แต่เมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมาเรียกว่า
ฟองสบู่แตก กทม. ก็เลยไม่ได้มีการทำข้อตกลงต่อเนื่องกับการเคหะ กทม. ก็ได้
ดำเนินการในส่วนของตัวเองไป การเคหะแห่งชาติก็ไปปิดฝุ่นโครงการนี้มา แต่เนื่องจาก
ไม่สามารถทำร่วมกับ กทม. ได้ จึงเลือกทำโครงการบางส่วน ท่านประธานที่เคารพครับ
ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่า เรื่องที่มันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องสะเทือนขวัญ
ทั้งคนดินแดงและคนทั้งประเทศก็คือว่า อยู่ ๆ วันดีคืนดีประมาณต้นปี ๒๕๔๙
หนังสือพิมพ์หัวทุกฉบับลงข่าวเหมือนกันหมดครับว่า แฟลตดินแดงจะถล่ม จะเกิด
ปัญหาถล่มได้ตลอดเวลา พี่น้องที่อยู่ในแฟลตดินแดงเกิดความวิตกกังวลกัน
อย่างมากมายเมื่อเกิดเรื่องนั้น โชคดีครับสมัยนั้นผมเองได้มีโอกาสเป็นประธาน
สภากรุงเทพมหานคร เราก็รู้ว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นเราละเลยไม่ได้
ก็ได้ขอร้องให้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกองควบคุมอาคารเข้ามาทำการสำรวจ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ท่านประธานที่เคารพครับ คณะกรรมการชุดนี้
มาตรวจสอบแล้วยืนยันครับว่าอาคารของแฟลตดินแดงทุกแฟลตมีความมั่นคงแข็งแรง
เพียงแต่ต้องบำรุงซ่อมแซมตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เรื่องก็เงียบไประยะหนึ่ง แล้วก็
เกิดมาเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ลงข่าวเหมือนเดิมว่า
แฟลตจะถล่มได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นมีแผ่นดินไหว ----- - ๑๖๒/๑

๓๔๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๑๖๒/๑

เมื่อเกิดเรื่องในวันที่ ๑ กันยายน กรุงเทพมหานครก็ทำหนังสือทันที ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบอาคาร ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกระดับเข้าทำการตรวจสอบ ในวันที่ ๔ กันยายน ได้รายงานให้กับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเคหะแห่งชาติทราบว่าการสำรวจแล้ว รอยแตกกว้างที่พบสามารถทำการซ่อมแซมได้ ไม่ต้องดำเนินการทุบอาคารแต่อย่างใด ไม่ต้องดำเนินการทุบอาคารแปลตแต่อย่างใด และหนังสือเรียนการเคหะแห่งชาติ ท่านประธานที่เคารพครับ ต่อมากรุงเทพมหานครก็มีหนังสือแจ้งการเคหะแห่งชาติ เหตุการณ์ก็เงียบไประยะหนึ่ง ทำยที่สุดประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ อยู่ ๆ ก็มีหนังสือของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขออนุญาตเอยนามครับ ท่านอารีย์ วงศ์อารยะ มีหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๔๖ เขียนแค่นี้คนทั่วไปมองก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ผมอยากจะกราบเรียนว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีขอให้กรุงเทพมหานครประกาศนั้นก็คือประกาศให้แปลตดินแดงเป็นพื้นที่อันตราย และดำเนินมาตรการอพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแปลต ท่านประธานเห็นไหมว่ามีขบวนการช่องทางที่จะทำให้เห็นว่าแปลตดินแดงนั้นไม่อันตรายเกินกว่าเหตุ เดี่ยวตอนท้ายผมจะเรียนท่านประธานว่าทำไมถึงมีมาตรการที่จะสอดรับในเรื่องของการให้เห็นว่าตึกดินแดงนั้นไม่มีความมั่นคงแข็งแรง เมื่อจดหมายฉบับนี้มาถึงกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงต้องทำหนังสือสอบถามการเคหะแห่งชาติ เพราะถือว่าเป็นเจ้าของอาคาร คณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัยเคยประชุมแล้ว มีคำสั่งให้การเคหะทำการซ่อมแซมแต่ก็ไม่ดำเนินการ ๑๕ เมษายน กทม. ทำหนังสือโดยสำนักงานเขตดินแดง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทำหนังสือถึงการเคหะแห่งชาติ แล้วก็ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ก็ทำหนังสือสอบถามถึงการเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติไม่ตอบ พอไม่ตอบเสร็จท่านประธานที่เคารพครับ วันดีคืนดีการเคหะแห่งชาติก็ได้ดำเนินการแจ้งกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ผลสำรวจที่เคยให้ไปสำรวจนั้น การเคหะแห่งชาติจะขอความร่วมมือจากสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานมาทำการสำรวจเพิ่มเติม นั้นแสดงว่าการสำรวจเดิมที่ทำโดย

๓๔๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๑๖๒/๒

เอไอที (AIT) นั้นการเคหะแห่งชาติรู้แล้วว่ามีปัญหา จึงขอความร่วมมือจากสภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานมาร่วมทำการสำรวจ แต่ในขณะช่วงเวลาเดียวกันท่านประธานครับ คณะกรรมการตามกฎหมายที่ตั้งขึ้นเพื่อสำรวจอาคารตามมาตรา ๔๖ เขาก็รายงาน กรุงเทพมหานครและรายงานไปยังการเคหะแห่งชาติ ผลการสำรวจเป็นทางการ อันนี้ ต้องถือว่าเป็นทางการเพราะเป็นการแต่งตั้งเพื่อสำรวจอาคารที่อ้างว่ามีอันตราย อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ยืนยันหลักเกณฑ์อย่างนี้ จากการตรวจสอบบริเวณอาคารแฟลตที่ ๑-๘ และแฟลตที่ ๒๑-๓๒ พบว่าพื้น คสล. ชนิดวางบนดินมีการทรุดตัวแต่กร้าว แต่ไม่พบ การทรุดตัวของเสาและฐานราก จึงเห็นว่ายังสามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดี จึงเห็นควรให้สำนักงานเขตดินแดงแจ้งการเคหะแห่งชาติเข้าดำเนินการ ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดต่อไป ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อ กทม. ยืนยันว่าพื้นที่ การเคหะแห่งชาติไปประกาศให้ประชาชนตกใจว่าจะถล่มมาเมื่อไรนั้นไม่มีใครยืนยันได้ บัดนี้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายได้ยืนยันแล้วว่ามี ความมั่นคงแข็งแรง การเคหะแห่งชาติ ก็พยายามที่จะเข้าดำเนินการตามพื้นที่ในโครงการฟื้นฟูเมืองต่อ ผมต้องกราบเรียน ท่านประธานครับว่าหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมการเคหะแห่งชาติถึงต้องใช้ขบวนการ ที่จะทำให้ประชาชนอพยพออกจากตึกที่เช่าอยู่กับการเคหะแห่งชาติโดยด่วน เหตุผล มีอยู่ ๒ ประการ ๑. โครงการนี้การเคหะแห่งชาติจะมอบให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ เอกชนเขากลัวว่าจะต้องมาฟ้องขับไล่ประชาชนที่อาศัยอยู่นั้น จะทำให้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายเขา และก็ไม่ทราบว่าจะระยะเวลาในการจะเข้าพื้นที่นั้นจะได้เข้าเมื่อไร ซึ่งจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในอนาคต

ประเด็นที่ ๒ เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีสมัยที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ได้เคยมีมติวางกรอบให้การเคหะแห่งชาติไว้ว่า ในกรณีจะทำการพัฒนาฟื้นฟู เมืองนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อน

๓๔๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

รัชนีพร ๑๖๓/๑

นี่คือจุดประสงค์หลักที่ทำให้การเคหะแห่งชาติไม่สามารถยับยั้งตัวที่จะทำโครงการได้ ถ้าอาศัยการสำรวจโดยปกติ พี่น้องประชาชนก็บอกว่าไม่เห็นด้วย เมื่อเห็นว่าเป็นจะต้องดำเนินโครงการต่อไป จึงใช้มาตรการเรื่องความปลอดภัยที่ประชาชนรู้สึกหวาดวิตก หวาดกังวลและในส่วนหนึ่งอาจจะอพยพออกไป ท่านประธานที่เคารพครับ นั่นคือสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่า ถ้ามีการเคหะได้กราบเรียนท่านรัฐมนตรีเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของแฟลตดินแดงนั้นขอให้รัฐมนตรีใช้หลักฐานของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในมือผม และผมจะได้ส่งมอบให้ท่านรัฐมนตรีโดยผ่านท่านประธานสภาต่อไป เรื่องที่ ๒ ครับท่านประธานครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : ไม่มีเรื่องที่ ๒ แล้ว

นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตนิดเดียวได้ไหมครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : ที่จริงเกินมา ๒ นาทีแล้ว

นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ขอนิดเดียวครับท่านประธานครับ นิดเดียวจริง ๆ ครับ โครงการนี้การเคหะเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ การเคหะแห่งชาติขณะนี้มันมีหนี้อยู่ประมาณเกือบแสนล้าน จะต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละประมาณ ๖๐๐ ล้าน ทำโครงการที่บ้านเอื้ออาทร ๔ แสนหลัง ทำเสร็จไปประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ หลัง ๗๐ เปอร์เซนต์ของส่วนที่เสร็จจนอาคารไม่ปล่อยกู้ให้ประชาชนที่อ้างว่าจะเป็นเจ้าของ ท่านประธานที่เคารพครับ การเคหะทำโครงการเอาเปรียบเอกชนครับ ในขณะที่รัฐบาลเข้าสนับสนุนเงินลงทุนให้การเคหะ การเคหะยังมีปัญหาเรื่องการประกอบธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเป็นหนี้สิน มีคำพูดอยู่หลายคำพูดว่า งานโครงการฟื้นฟูดินแดงที่ต้องทำนั้น เพราะพื้นที่ดินแดงเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สุดของการเคหะแห่งชาติ ถ้าการเคหะแห่งชาติไม่มีโครงการที่จะมาดำเนินการภายในปีหรือ ๒ ปี การเคหะแห่งชาติอาจจะต้องเข้าสู่สภาวะล้มละลาย นั่นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชน ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า วันนี้โครงการที่ท่านทำนั้นท่านบอกชาวบ้านว่าจะย้ายจะให้เท่าไร หรือจะไปอยู่พื้นที่บ้านเอื้ออาทร แต่ไม่เคย

๓๔๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

รัชนี้พร ๑๖๓/๒

ถามชาวบ้านเลยว่าถ้าเขาจะอยู่ที่เดิมเขาจะต้องทำอะไร เพราะเจตนารมณ์ที่จะทำคือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำเป็นคอมเพล็กซ์ (Complex) ใหญ่ ทำเป็นห้างสรรพสินค้า ทำเป็นศูนย์การค้าใหญ่ พี่น้องประชาชนดินแดงฝากเรียนถาม ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่า ถ้าโครงการนี้จะถูกเวนคืนโดยรัฐบาล เนื่องจากจะต้องไปทำสาธารณูปโภคหรือสิ่งก่อกำเนิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม พี่น้องชาวดินแดงยินดีที่จะร่วมกันตอบแทนแผ่นดินในกรณีที่จะสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดิน แต่ในกรณีนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจะยึดบ้านที่เขาอยู่มา ๓๐-๔๐ ปี เพียงเพื่อโครงการของการเคหะแห่งชาติที่จะสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับการเคหะแห่งชาติเท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับ ด้วยเวลาที่จำกัดผมกราบเรียน ขณฯ ว่า ขอให้เห็นใจพี่น้องชาวดินแดงเถอะครับ คืบความสงบสุข คืบความสบายใจที่เขาจะได้นอนหลับในบ้านของเขาอย่าให้เขาต้องวิตกกังวลอีกต่อไปเลยครับ ขอขอบคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : ผมเตือนก็เพราะว่าตกลงไว้ อย่างนั้น แต่ไม่ได้เข้มงวดเพราะท่านกินเวลาของท่านเอง ต่อไปเชิญคุณสถาพร

นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ลำพูน) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม สถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดลำพูน ในนามสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ คำคือวันนี้ผมมีความสุขเหลือเกินและเป็นความสุขที่มีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อภิปรายนโยบายของรัฐบาล เพราะเชื่อมั่นว่า ๔ ปีจะได้อภิปรายครั้งหนึ่ง รัฐบาลชุดนี้จะต้องมีอายุยืนยาวและครบ ๔ ปีแน่นอน พวกเราจึงตั้งใจรอที่จะอภิปรายตั้งข้อสังเกตและสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน แน่นนอนที่สุดครับ นโยบายที่หนา ๒๘ หน้า ๘ ข้อใหญ่ ๑๐๙ ข้อเล็กนั้นยอมเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างจำนวนมหาศาลที่ตั้งใจรอคอยประเทศชาติจะเป็นประชาธิปไตย ท่านประธานที่เคารพครับ ๒ วันที่ผ่านมา พี่น้องสมาชิกได้อภิปรายสนับสนุนและตั้งข้อสังเกตเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงพอเข้าใจและคงตั้งใจรอคอยในมรรคผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า แต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือของกระผมมันได้ฝากอัยการยื่นข้อเสนอนโยบายนั้น

๓๔๔

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ราชินีพร ๑๖๓/๓

เป็นจริงโดยเร็วที่สุด ท่านประธานที่เคารพผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ทั้ง ๒ ท่านที่ยังอุตสาห์นั่งฟังพวกเราอภิปรายอยู่นี้ -----

- ๑๖๔/๑

คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านทั้งหลายครับ วันนี้พี่น้องภาคเหนือของกระผมนั้นมีความทุกข์ระทมเรื่องสินค้าเกษตร ราคาตกต่ำเป็นอย่างยิ่ง ผมขอยกตัวอย่าง ๒-๓ ชนิดที่ท่านประธานที่เคารพ ชนิดที่กำลังเร่งร้อนที่สุดคือ หอม กระเทียมครับ วันนี้พี่น้องเชียงใหม่ ผู้แทนเชียงใหม่ ของกระผมนำหนักลดไปหลายกิโลกรัม โดยเฉพาะคุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ คุณประสิทธิ์ วุฒินันชัย เพราะพี่น้องประชาชนวิตกกังวลเกรงว่าท่านมิ่งขวัญกับท่านสมศักดิ์จะไม่ช่วย เรื่องปัญหาเกษตร หอมหัวใหญ่ หอมหัวขาวครับ หอมขาวหรือกระเทียมนี้ราคาตกต่ำ พี่น้องลำพูนผมก็เดือดร้อน ฝากมาว่าสภาพได้เป็น ส.ส. แล้วนี่ วันอภิปรายอย่าพลาด ผมรับปากเขามาว่าวันนี้ด้วยความชำนาญของท่านสมัคร สุนทรเวช ด้วยความชำนาญของท่านมิ่งขวัญบวกกับท่านสมศักดิ์ เชื่อนั่นว่าเกษตรกรรมคงจะได้รับมาตรการที่พึงพอใจ ท่านก็ทำงานรวดเร็วเหลือเกินครับ วันพุงนี้ท่านบอกว่า ส.ส. เหนือที่มีปัญหาเรื่อง สินค้าเกษตร ประชุมทันทีบ่ายโมงครึ่ง ผมกับ ส.ส. ภาคเหนือนี้ตั้งใจรอและจะ ขอบคุณท่านในเมื่อสภาเลิกคี่นี้ พุงนี้เจอกันครับบ่ายโมงครึ่ง นอกจากเรื่องหอมแล้ว ท่านประธานที่เคารพ มีเรื่องลำไยครับ ลำไยนั้นเป็นพืชหอมตะของภาคเหนือ มีอายุยืนยาว มา ๒๐๐ กว่าปี เจ้าดารารัศมีได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ ๕ เอาไปปลูกที่ภาคเหนือ เป็นต้นแรก ลำไยเติบโตใหญ่ ได้สร้างฐานะความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แต่ปรากฏว่าไม่กี่ปีมาเองครับ มีกลุ่ม พ่อค้าเงินกลุ่มหนึ่งได้สมคบกับคนไทยบางกลุ่มได้ดำเนินการทุจริตลำไย ทำลายระบบ กลไกตลาดลำไย ซึ่งขณะนี้คดีความก็ยังมีอยู่และมีการจำนอง จำนาลำไย ได้หักเงิน ค่าประกัน ๓ บาท พี่น้องประชาชนก็ยังไม่ได้คืนตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ลำไยปี ๒๕๔๘ ที่รัฐบาล ชุดที่แล้วว่าแน่ จะดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ปัญหาลำไย ได้หมักหมมสะสมจนกระทั่งพี่น้องเกษตรกรของผมนั้นได้ฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากมาย เหลือเกินครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเจ็บปวดในฐานะผู้แทนราษฎร ชิดเส้นใต้ ๑๐ ครั้ง ผู้แทนราษฎรที่จะต้องรับปัญหามายังพี่น้อง แต่ปรากฏว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับหน้า แหลมพันดำนี ได้กีดกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็น

๓๕๖

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๑๖๔/๒

ปัญหาหนักอกก็จำเป็นต้องใช้เวทีประชาธิปไตยเวทีรัฐสภาแห่งนี้ละครับ ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบปัญหาและให้ฝ่ายบริหารเข้าไปแก้ปัญหา นี่คือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนั้นครับ พูดแล้วชนลูกครับ ท่านประธาน นโยบายฉบับนี้ดีเหลือเกินครับ เรื่องโครงการน้ำ สมัยที่ท่านทักษิณ ชินวัตรไปประชุม ครม. สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติโครงการผันน้ำทั้งหมด ๔,๕๐๐ ล้านคน ท่านได้อนุมัติที่จะเจาะคูโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่แตงเข้าสู่แม่จัด และผันน้ำไปจากแม่จัดเข้าสู่เขื่อนแม่กวง ทำให้พี่น้องประชาชน ๒ จังหวัดนั้น ทั้งฝนแล้งและน้ำท่วมหายเป็นปกติทั้งครับถ้าโครงการนี้สำเร็จ คือจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมทั้งภาคกลางทั้งหมดเลยครับ นี่คือการนำร่องที่มีผลประโยชน์มหาศาลต่อพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางตอนล่าง ผมก็อยากฝากเรียนท่านประธาน ผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าแบ่งงบอีสานสัก ๓ แสนล้านบาท มาให้ภาคเหนือสัก ๔,๕๐๐ ล้านบาทเถอะครับ แล้วผลประโยชน์จะได้พร้อมเพรียงกันหมด พี่น้องประชาชนของกระผมนั้นจะได้หายจนครับท่านครับ ท่านประธานที่เคารพ นอกจากโครงการน้ำแล้วยังมีโครงการหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องสนับสนุนและติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดนั่นก็หมายความว่าเรื่องรางรถไฟคู่ครับ วันนี้พี่น้องภาคเหนือของผมต้องการเหลือเกินครับเพื่อที่จะขนส่งสินค้าเกษตร ลดต้นทุนของสินค้าเกษตรนี้ก็อยากจะให้ก่อสร้างโดยเร็วเลยนะครับ เรื่องระบบรถไฟรางคู่นี้ นอกจากนั้นครับ เรื่องห้องเย็นซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเกษตร ผมก็อยากจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยพัฒนาห้องเย็นขนาดใหญ่ไปไว้ -----

๓๔๗

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สตีมา ๑๖๕/๑

ไปไว้ที่ภาคเหนือด้วยนะครับ ท่านสมศักดิ์ แล้วผมจะขอบคุณท่านอย่างสูงยิ่ง ทำยที่สุดนี้
ครับท่านประธานที่เคารพ ด้วยความสำนึกในอดีตเข้าใจปัจจุบัน และมุ่งมั่นในอนาคต
ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้คงจะสร้างผลงาน สร้างความสมานฉันท์ นำประเทศไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองและปกป้องระบอบประชาธิปไตย แก่ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็วแล้วให้
พี่น้องของพวกเรานั้นมีความสุข ความสมหวัง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับ ขอขอบคุณครับ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณหญิงกัลยาครับ

คุณหญิงกัลยา ไสภณพนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน คุณหญิงกัลยา ไสภณพนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขออภิปรายแสดงความคิดเห็น
ต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรีในหมวดว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่านประธานคะ ปกติวิทยาศาสตร์คงจะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไร แต่ว่าในปีนี้นี้คงจะมี
ผู้ที่ให้ความสนใจมากคะ เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อครั้งที่ เมื่อวันที่นายกรัฐมนตรีแถลง
หรืออ่านนโยบายของรัฐบาลนั้น จริง ๆ แล้วในกรอบของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น
ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ รัฐบาลจะต้องชี้แจงหรือแจ้งนโยบายพร้อมแผนการทำงาน
ระยะเวลางบประมาณจะเริ่มเมื่อไร จะจบเมื่อไร แล้วงบประมาณนี้จะเอามาจากไหน
รัฐบาลไม่ได้ทำ ทำให้เราไม่ทราบแล้วก็ไม่สามารที่จะติดตามได้ แต่ท่านประธานคะ
รัฐมนตรีของกระทรวงนี้ดิฉันต้องขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะ
เริ่มคลอตนโยบายของกระทรวงเองแล้วก็คลอแผนทำงานอย่างมากมาสู่สาธารณชน
ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเลย ดิฉันเห็นแต่เพียงท่านเดียวคะ
ท่านรัฐมนตรีที่เพิ่งจบดอกเตอร์ทางกฎหมาย ท่านเฉลิม อยู่บำรุง ขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม
ออกมาบ่นว่ารู้สึกอึดอัดมากเลยทำอะไรไม่ได้ เพราะรัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบาย
ก็เพราะท่านผู้นี้ท่านรู้กฎหมายนี้คะ ท่านประธานคะ ที่ดิฉันเกริ่นไว้ว่าปกติวิทยาศาสตร์
ไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่ครั้งนี้ขึ้นหน้า ๑ คะท่านประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ รัฐมนตรี
ปลุกผีสวนป่ายุคาลิปตัส มีคนตั้งข้อสังเกตประโยชน์ทับซ้อน ตรงนี้กระมังคะที่ทำให้

๓๔๘

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สตีมา ๑๖๕/๒

กระทรวงวิทยาศาสตร์ในปีและครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจมาก ดิฉันเห็นใจท่านรัฐมนตรีนะคะ เพราะว่าท่านรัฐมนตรีสนใจแล้วท่านเองก็มีสวนป่าอยู่ด้วย สำหรับตัวดิฉันเองในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสปลูกต้นไม้ทั่วประเทศในชุมชนริมทางหลวง และตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ตลอดจนการฟื้นป่าต้นน้ำลำธารหลายแห่งภายใต้นโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย และท่านสุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ปี ๒๕๓๗ ได้กำหนดนโยบายโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพื้นที่ ๕ ล้านไร่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โครงการนี้จะสิ้นสุดปี ๒๕๕๐ ท่านประธานคะ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรตินี้ทำให้พื้นที่ป่าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๒ เพอร์เซ็นต์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยคะ ป่าไม้ของไทยมีแต่ลดลง แต่เพราะเนื่องจากโครงการที่ดีอย่างนี้ทำให้พื้นที่ป่าของประเทศไทยในขณะนี้รวมแล้วประมาณ ๓๒ เพอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยจากนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน -----

ที่เน้นผลประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อน ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งทำให้ดิฉันเองมีโอกาสได้ร่วมปลูกต้นไม้พื้นป่าต้นน้ำลำธาร แม่น้ำนาน แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเลย เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินไทยกว่า ๑๐ ล้านไร่ ที่ดิฉันต้องกราบเรียนท่านประธาน ค่อนข้างยืดยาวเล็กน้อยก็เพราะว่าอยากจะบอกกับท่านประธานว่านโยบายดี ๆ จากรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ทำให้หลายภาคส่วนของคนไทยมีโอกาสที่จะร่วมกันตอบแทนคุณแผ่นดิน ร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ กลับคืนมาที่ยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลากว่า ๑๕ ปี ท่านประธานคะ ดิฉันตระหนักดีแล้วก็ทราบว่าต้นไม้ทุกต้นมีประโยชน์รวมทั้งต้นยูคาลิปตัส จากการที่ท่านรัฐมนตรีเสนอให้ปลูกต้นไม้ ดิฉันไม่เคยคัดค้าน เพราะดิฉันเป็นคนปลูกต้นไม้มากกว่า ๒๐ ปีแล้ว แต่ว่าหลายฝ่ายจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสก็คงได้ประโยชน์ไปแล้วเชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจ แต่บางคนบางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ถูกไล่ที่ ได้รับความลำบากก็มากเช่นเดียวกัน ในมือของดิฉันท่านประธานคะ มีผลงานวิจัย มีทั้งคัดค้าน มีทั้งสนับสนุน มีทั้งแสดงความห่วงใย ดิฉันคิดว่านโยบายที่ท่านรัฐมนตรีเสนอมาแล้วก็แผนงานที่ท่านได้เสนอให้กับสาธารณชนนั้นยังน่าเป็นห่วงมากคะ เพราะว่าต้นยูคาลิปตัสเป็นไม้แปลกถิ่นเป็นต้นไม้ที่นำมาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ที่มาจากต่างประเทศนั้นจะต้องศึกษาพิจารณาให้รอบคอบรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะปลูกที่ไหนจึงจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุด นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีก็ยังมีความคิดอะไรมากมาย แต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็อยากจะฝากให้ท่านช่วยศึกษาวิจัยพัฒนาให้เป็นวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเพิ่มเติมให้เรียบร้อยเสียก่อน ดิฉันได้อ่านบทความของดอกเตอร์เพิ่มศักดิ์ มกรารมย์ ก็อยากจะนำฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่า

๑. ขอให้ทบทวนชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูกบนคันทนาให้มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นโดยเกษตรกรเป็นผู้เลือกเอง

๒. ขอให้สนับสนุนงานวิจัยผลกระทบการปลูกต้นยูคาลิปตัสเชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการถกเถียงกันด้วยความรู้และนำไปสู่ข้อยุติความขัดแย้งทางสังคม

๓๕๐

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พัชรี ๑๖๖/๒

๓. ขอให้สนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนโยบายที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงปลูกยูคาลิปตัสขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศ รวมทั้งผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านเยื่อและกระดาษด้วยค่ะ ท่านประธานคะ ก่อนแถลงนโยบายไม่ว่าวันท่านรัฐมนตรีก็มีไอเดีย (Idea) กระจุกอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งดิฉันคงจะไม่ลงรายละเอียด แต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็อยากจะกล่าวถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานแนวความคิดให้ท่านรัฐมนตรีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง วิสัยทัศน์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์การหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ ดิฉันคงจะไม่อภิปรายในทุก ๆ หัวข้อของหมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีซึ่งจะมีสมาชิกของพรรคประชาธิปไตยที่จะได้กล่าวในโอกาสต่อไป ดิฉันจะขอยกตัวอย่าง -----

๓๕๑

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๖๗/๑

เพียงตัวอย่างเดียวจะว่า การพัฒนานโยบายที่เขียนในหน้า ๒๐ มีอยู่ ๔ หัวข้อด้วยกัน ดิฉันสำรวจแล้วพบว่าประเด็นที่เขียนนโยบายโดยภาพรวมแล้ว ไม่ได้สำรวจความต้องการของสังคม ไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างแท้จริง ไม่ได้เอาสังคมเป็นพื้นฐานในการพิจารณา ไม่มีแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาและงบประมาณ ไม่มีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย ดิฉันขอพูดเฉพาะหัวข้อ ๕.๓ ค่ะ พูดถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีปริมาณที่พอเพียง พอกับความต้องการ ท่านประธานคะ ท่านทราบไหมคะว่าท่านจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันนานาชาติ หรือตัวอย่างที่เรียกว่า ไอเอ็มดี เขาจัดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยไว้ลำดับที่เท่าไร แล้วจากปี ๒๕๔๕ ถึงปี ๒๕๔๙ ลำดับโครงการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของเรานี้ตกต่ำลงจาก ๖๑ ประเทศ ประเทศไทยอยู่ที่ ๔๓ ในปี ๒๕๔๕ แล้วก็เพิ่มมาเป็นลำดับที่ ๔๘ จาก ๖๑ ประเทศ ในปี ๒๕๔๙ สำหรับด้านวิทยาศาสตร์ ในปี ๒๕๔๕ อยู่ลำดับที่ ๔๖ แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับที่ ๕๓ จาก ๖๑ ประเทศ การที่เขียนนโยบายจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนั้น จึงมองไม่เห็นว่าจะสัมฤทธิ์ผลได้ภายในกี่ปี แล้วจะทำอย่างไรบ้าง เป้าหมายในการเพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนานั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างหรือเปล่า แล้วการกำหนดสัดส่วนงานวิจัยทางด้านพื้นฐานและด้านประยุกต์ เป็นอย่างไรบ้าง ก็ไม่ได้กล่าวไว้คะ

ประการสุดท้าย ดิฉันมี ๔ ประเด็นเร่งด่วนที่ขาดหายไปจากในนโยบาย หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิฉันอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลให้นำไปพิจารณาทบทวนเพื่อเพิ่มลงไปนโยบาย และจัดการทำแผนการทำงานต่อไปคะ

เรื่องที่ ๑ เรื่อง จีเอ็มโอ (GMO) รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาปนเปื้อนของการทดลองจีเอ็มโอในไร่นาได้อย่างไร

เรื่องที่ ๒ เรื่อง โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่มากมายหลายด้าน รัฐบาลนี้จะต้องหาข้อยุติแล้วก็บอกกับประชาชนว่ารัฐบาลนี้จะเอาอย่างไรกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

๓๕๒

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๖๗/๒

เรื่องที่ ๓ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แม้ว่าในนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๑.๑๙ นั้นได้กล่าวไว้เพียงเล็กน้อยว่าขอให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้ร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาต้นไม้ เพิ่มจำนวนต้นไม้ ลด ประหยัดการใช้พลังงาน แล้วตามนโยบายแค่นั้นไม่เพียงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอนาคต โดยเฉพาะ ๔ ประเด็นที่ดิฉันจะได้กราบเรียนว่าให้รัฐบาลช่วยรับไปพิจารณาด้วยค่ะ

๑. การสูญเสียพื้นที่และระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

๒. ภัยพิบัติจากเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น มีพายุรุนแรงขึ้นบ่อยขึ้นและเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง

๓. การเกษตรทั้งในแง่ของควมมั่นคงทางอาหารและพลังงานทดแทนที่สมดุลและมีความหลากหลายด้วย

ประการที่ ๔ คือสุขภาพอนามัย สุขภาพของคนไทยจะต้องได้รับการกระทบกระเทือนจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วกว่าที่คาดคิด มีนักวิทยาศาสตร์ประเมินทำนายไว้ว่าอาจจะละลายทั้งหมดภายในปี ๒๕๕๕ หรือปี ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการเร่งด่วนที่รัฐบาลควรพิจารณาเรื่องนี้เพื่อรับมือ ไม่ใช่เฉพาะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น

ประการสุดท้าย การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ได้นำร่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แต่รัฐบาลจะดำเนินโครงการอย่างนี้หรือไม่อย่างไร โครงการต่อมาเมื่อเร็ว ๆ นี้เองเป็นโครงการสถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้าช่วยแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้จัดการสัมมนาไปเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กราบเรียนท่านประธานผ่านไประบบว่า รัฐบาลจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาส่งเสริม สนับสนุนโครงการในพระราชดำริเพื่อช่วยประชาชน เพื่อช่วยลดความยากจนและความทุกข์ยากของประชาชนน้อยแค่ไหนค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

๓๕๓

ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๑๖๗/๓

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (รองประธานรัฐสภา) : ท่านสมาชิกครับ เราได้ใช้เวลาพิจารณากันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับ จะขอเลื่อนการพิจารณาไปเป็นวันพรุ่งนี้ สำหรับเวลาที่ได้เคยกำหนดไว้ว่า ๑๐.๓๐ นาฬิกา นั้น โดยที่ยังมีสมาชิกเข้าชื่อกันอยู่อีกมาก จึงขอเลื่อนมาเป็น ๐๙.๓๐ นาฬิกา ตามเดิมนะครับ เป็น ๐๙.๓๐ นาฬิกา เช่นเดียวกับเมื่อเช้านี้ วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอขอบคุณครับ ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๕๒ นาฬิกา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

รายนามคณะผู้จัดทำ

<u>ที่ปรึกษา</u>	นายจเร พันธุ์เปรื่อง นางสาวยุพา ศิริประภาพร	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุม และชวเลข
------------------	--	---

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

นางสุจิตรา อรุโณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานชวเลข ๔
นางสติมา จันทน์ไพจิตร	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสันทนา ททรัพย์พูนผล	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสาวพัชรี ไซคำพา	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘

ผู้จัดรายงานการประชุม (กลุ่มงานชวเลข ๔)

นางสาวกุลนิษฐ์ พัฒนประเสริฐ	นางจีรนุช มานะกอบการ
นายณัฐวัฒน์ อนันตสิทธิพงศ์	นางวันทนา วงษ์ชมภู
นางดวงใจ มั่นคงดี	นางสาวรัชนีพร มณีนิล
นางนิวรา คำงาม	นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร์
นางสาวเบญจมาภรณ์ รงค์ทอง	นางสาวบุศยรินทร์ พจน์วิชัย
นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร	นางสาวกมลมาศ ทังสุภูติ ศิริสัมพันธ์
	นางสาวพรชวรารณ แก้วนิล

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รัฐสภา (สมัยสามัญทั่วไป)

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑

รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
(สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้จัดทำเสร็จแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเสนอให้สภารับรอง ตามข้อบังคับการประชุม
รัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๔๔ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง

ลงชื่อ.....
(นายพิฑูร พุมหิรัญ)
เลขาธิการรัฐสภา

ตรวจแล้ว ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่ประชุมรัฐสภาได้รับรองแล้วในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา
(สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ ที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ลงชื่อ.....
(นายชัย ชิดชอบ)
ประธานรัฐสภา